
บททั 5

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของ อ.ทองดี แย้มสรวล

ในบทนีผู้วิจัยนำเลนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของ 
อ.ทองดี แย้มสรวล ครูแห่งชาติ สาขาวิชาทิเสิกลั ปี 2541 ซ่ึงประกอบไปด้วยข้อมูลในด้าน 
ประ'วัติ'ชีวิต ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การดำเนิน 
งานตามโครงการครูแห่งชาติ และความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตภาพของโครงการครูแห่งชาติ ผู้ 
วิจัยได้แบ่งการนำเลนอออกเป็น 2 ตอน คือ

ตอนท่ื 1 การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานรอง อ.ทองดี แย้มสรวล 
ดอนที 2 การดำเนินงานในโครงการครูแห่งชาติ

1. ผลการดำเนินงานในฐานะครูแห่งชาติของ อ.ทองดี แย้มสรวล
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตภาพของโครงการครูแห่งชาติ

ตอนท่ี 1 การดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของ อ.ทองดี แย้มสรวล

1.1 การดำเนินชีวิตของ อ.ทองดี แย้มสรวล 

ภูมิหล้งของ อ.ทองดี

อ.ทองดี แย้มสรวล เกิดที่ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อาจารย์มีความผูกพันกับบ้านเกิดมากและภูมิใจที่ได้เกิดที่นี่เพราะเป็นกรูง
เก่า พ่อของอ.ทองดี เป็นคนจีนไหหลำมีการศึกษามาจากเมืองจีนบ้างพอลมควร ส่วนแม่เป็นคน 
ไทยไม่ได้เรียนหนังลือ มืพ่ีน้องท้ังหมด 7 คน อ.ทองดี เป็นลูกคนท่ี 6 อ.ทองดี ได้เห็นลักษณะ 
ตัวอย่างในการปฏิบ้ติตัวที่ดีจากพ่อที่เป็นเหมือนการปลูกฝังนิลัยให้อาจารย์ ทังเรื่องความขยัน 
ความมืมานะอดทน และสอนให้ลูก  ๆ ทำงานได้ทุกอย่างโดยมืพ่อทำให้ดูเป็นตัวอย่าง ดังน้ัน 
อาจารย่จึงถูกปีกให้ค้าขายช่วยอาชีพของครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก และต้องช่วยทำงานบ้านทุก
อย่าง ทำให้อาจารย์เป็นคนที่มืความกล้าและมืความรับผิดชอบมาตังแต่เด็ก
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‘‘ที่บ้านคุณพ่อเป็นคนจีน เป็นจีนไหหลำ คุณแม่เป็นคนไทย ก็ได้ข้อ 
ดีท้ัง 2 ส่วนนี้เอามาผสมผสานให้เป็นเรา พ่อแม่เนี่ย แม่ไม่มีการศึกษาเลย 
ส่วนพ่อมีการศึกษามาจากเมีองจีนบ้างพอสมควร แต่สิงหนึ่งท่ีเอามาคิดทุก
วันน้ีท่ีท่านเองฝากไวในเร่ืองของทุกๆ เรื่องให้มากับตัวเรา อย่างเช่น เร่ือง
ความขยัน มานะอดทน คือไม่ได้สอนให้เป็นวชาการ แต่จะสอนในลักษณะ 
เป็นตัวอย่างทำให้ดู เพราะฉะนี้นก็อยากจะให้ลูกๆ ทำเป็นทุกเรื่องเลย ผ ู ้
ชายก็ต้องทำอาหารให้เป็นด้วย เพราะคุณพ่อนี่1จะเป็นช่างไม้ ช่างปูน ช่าง 
ตัดผม ค้าขาย คือทำสารพัด งั้นลูกต้องทำเป็นสารพัดด้วย"

‘‘ตอนเล็กๆ คิดว่าคงทำอาชีพค้าขายเมื่อโตขึ้น ไม่ได้คิดมาเป็นราช 
การ ก็โดนÎเกขายมาตังแต่เล็ก เพราะฉะนันเรื่องความกล้าเนึ่ย เราจะเห็นว่า 
เด็กไทยไม่ค่อยกล้าขายของในที่ชุมชน แต่ลูกคนจีนเขาจะสอน ในบางคร้ัง 
เราก็ดูทำไมลูกคนไทยเขาว่างๆ แต่เราเองจะไม่มีเวลาว่างเลย คือที่บ้านค้า 
ขายอยู่ด้วย ไมช่วยค้าขายเราก็ต้องมาทำงานบ้าน เราก็เกียงไม่ได้ว่าลูกผู้
ชายจะไม่ทำไม่ใช่ ต้องทำงานบ้านให้เสร็จก่อนจะไปเล่นได้"

(อ.ทองดี, 29 พ.ย. 44)

ในด้านของการเรียนนัน พ่อแม่ส่งเสียให้เรียนโดยการคู้ยืมเงินมาให้ลูกๆ ได้เรียน พ่ๆี  
ของอาจารยํได้เรียนจบชั้น ม.ศ.3 หรือเรียนเฉพาะทาง เช่นไปรษณีย์ เพราะในสมัยน้ันถือว่าสูง 
แล้วสำหรับครอบครัวท่ีพ่อแม่การศึกษาไม่ดีนัก แต่พ่ีบางคนไม่มีโอกาลได้เรียนเพราะต้องเสียสละ 
ให้น้องได้เรียน ด้งน้ัน อ.ทองดี ซ่ึงเป็นน้องคนรองสุดท้องจึงได้เรียน อาจารย์ตระหนักตรงนี้ดีว่า 
ต้องต้ังใจเรียนและเรียนให้ดี โดย อ.ทองดี เรมเข้าเรียนในระดับชั้น ป.1 ที่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 
มูลนิธิ เนื่องจากพี่เรียนที่โรงเรียนนั้นอยู่แล้วลามารถช่วยดูแลน้องได้ และไปเรียนสะดวกเพราะ 
อยู่ใกล้บ้าน ส่วนในระดับช้ันประถมศึกษาตอนปลาย อ.ทองดี ย้ายไปเรียนท่ีโรงเรียนประตูชัย 
ตอนนั้นอาจารย์รูสึกว่าตัวเองเรียนไม่เก่งเพราะอยู่ห้อง 2 จึงไม่มีความม่ันใจในการสอบเข้าโรง
เรียนอยุธยาวิทยาลัยซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชายบระจำจั1หวัด แต่อาจารย์ได้ลอบ 
ตํดและเรียนที่น่ืจนจบ ม.ศ.3 ซ่ึงเป็นโครงการมัธยมแบบผสมรุ่นแรก นอกจากการเรียนแล้ว 
อ.ทองดี ยังได้ทำหน้าท่ีหัวหน้าห้องและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
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"ไปเรียนท่ีโรงเรียนอยุธยานุสรณ์มูลนิธิ โรงเรียนน้ีจะอยู่หลังพระราช 
วังจันทรเกษม ในอดีตโรงเรียนน้ีเป็นโรงเรียนราษฎร์ ปัจจุบันเป็นโรงเรียน
หลวง ข้างๆ ก็จะเป็นเรือนจำจังหวัดอยุธยา เพราะที่บ้านจะอยู่ข้างคลอง 
มหาชัย ทุกสิงทุกอย่างก็ประวัติศาสตร์ทั้งน้ีน คือไปเรียนก็สะดวก เดินทาง 
ไป -  กลับ ก็ทนข้าวกับพี่ พี่ก็เทคแคร์ก็ตอนนี้นพี่ก็อยู่ ม .ศ.1 -  ม.ศ.2 เรา 
ป.1 พี่ก็ต้องดูแลเรา ก็ถือว่าโชคดีเราเป็นน้องพื่ก็ด้องดูแล ก็ไปเรียนถึง ป.4 
จบ ป.4 ท่ีน้ี'น"

"พอจบ ป.7 ตอนบันผลการเรียนก็ใช้ได้อยู่ห้อง 2 ห้อง 1 น้ีเด็กเก่ง 
เราอยู่ห้อง 2 ตอนนี้นเราก็รู้สึกเรียนไม่ค่อยเก่งเท่าไรแต่ตอนเรียนอยุธยา
นุสรณ์ได้ท่ี 2 ได้ท่ี 2 ตลอด มีเพื่อนอยู่คนนึงเ'ขาเรียนเก่งกว่าเรา ตอนน้ันก็ 
ธรรมดาเขามีการจัดลำดับที่ มันก็เป็นธรรมดาว่าได้ท่ีดีๆ ก็ดูดี เราได้ท่ี 2 ก ็
ถือว่าใช้ได้ พอไปอยู่ประดูชัยเราก็อยู่ห้อง 2 เราก็เห็นเพื่อนเก่งๆ เยอะอยู ่
ห้อง 1 เราห้อง 2 หลังจากนี้นเราก็มาสอบเข้าโรงเรียนชายประจำจังหวัด 
นั่นก็คืออยุธยาวิทยาลัย ไม่ค่อยม่ันใจเท่าไหร่ กลัวสอบไม่ติด ตอนน้ันจำได้ 
ว่าสอบติดคนที่ 64 ก็เข้าไปเรียน ก็ภูมิใจว่าสอบติดโรงเรียนประจำจังหวัด 
ตอนนี้นก็มีเพื่อนจากโรงเรียนประตูชัยสอบเข้าไปเยอะ เพราะโรงเรียนประตู
ชัยในขณะน้ันก็ถือเป็นโรงเรียนช้ันนำในระดับประถมท่ีจะส่งต่อโรงเรียนประจำ 
จังหวัด ”

‘‘ก็เรียนอยู่ 3 บี,ก็จบ ม.ศ. 3 ก็ตอนน้ันตอนอยู่ช่วง ม.ศ.1 -  ม.ศ.3 
เพื่อนก็เห็นว่าเราขยัน ตรงไปตรงมา เพ่ือนๆ ก็มอบหมายให้เป็นมัวหน้าช้ัน 
ตอนนั้นก็เหมือนกับมีรางวัลให้คนอย่างนี้อยู่เหมือนยัน ครูเขาก็เคยส่งให้ไป 
แต่รู้สึกเขาก็มีคนดีเยอะ เขาเรียก sign of merit เป็นเหรียญคุณค่าแห่ง 
คุณงามความดี ไม่ใช่เหรียญท่ีทุกคนใฝืฝืน แต่ถ้าเราทำเราปฏิบัติถ้าได้มันก ็
ถือว่าดี เราก็ไม่ได้ซีเรียสตรงน้ัน พอท่ีเรียนตรงน้ันมันเป็นโครงการ ค.ม.ส. 
คือเรียกว่ามันเป็นโครงการมัธยมแบบผสมเป็นรุ่นแรก บางคนก็บอกเป็นรุ่น
ทดลองหนุตะเภา แต่ทุกคนก็บังดับเรียนหมด ก็ได้เรียนอะไรแปลกๆ ด ี’’

(อ.ทองดี, 2 9 พ .ย .44)

ร /

พอจบ ม.ศ.3 ด้วยความปรารถนาดีที่พี่ๆ ต้องการให้เรียนดีชึ๋น เพราะถ้าอยู่ที่บ้านต้อง 
ช่วยทำงาน ทำให้เลียเปรียบในเรื่องเวลาในการอ่านหนังสือ พี่จึงพา อ.ทองดี เข้ามากรุงเทพเพือ
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เรียนกวดวิชาเตรียมลอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แต่ลอบไม่ได้จึงกลับมาขออาจารย์เรียน
ต่อชั้นม.ศ.4 และม.ศ.5 ที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

‘‘ก็มาเรียนที่โรงเรียนกิ่งเพชรเวลาพิเศษ ซ่ึงตอนน้ันพ่ีหวังให้เข้าเตรียม 
อุดม ตอนน้ันเราก็ไม'รู้ว่ามันย่ิงใหญ่ขนาดไหน พ่ีให้เรียนก็เรียน แต่พอมา 
เรียนที่กิ่งเพชรเนี้ยเรารู้ว่าเด็กต่างจังหวัดเสียเปรียบมากรวมทั้งอาจจะล้เด็กใน 
กรุงเทพไม'ได้ เราก็ไปดูแล้วเพื่อนที่ไปเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ก็เก่ง วิทยา
ศาสตร์ก็เก่งกว่าเรา ภาษาอังกฤษบางคนก็พูดได้ ในขณะที่เรางูๅ ปลาๆ 
หลายๆ เร่ือง งั้นดูแล้วตอนน้ันไม่ม่ันใจ"

"เพ่ือนท่ีสนิท 2 คนตอนน้ันเลือกไปสามเสน สามเสนตอนน้ันเขาติด 
บอร์ดเป็นที่ 1 ของประเทศ สามเสนวิทยาลัย เพ่ือน 2 คนที่เรียนมาลับเราซ่ึง 
ตอนนั้นเขาเด่นมากซึงเรากำลังตกลง เขาเลือกสามเสน แต่จริงๆ สามเสน 
ลับอยุธยาตอนนั้นก็เดินทางโดยรถไฟตลอด คนท่ีจะเรียนก็เดินทางโดยรถไฟ
ท้ังถูก ท้ังประหยัด แล้วก็สะดวก ก็คงสามเสนก็จะสะดวก แต่พื่ให้มาทางนี ้
ก็มาทางนี้ ก็มาสอบเตรียมอุดม พอตอนหลังเม่ือโตๆ ข้ึนเราก็รู้ว่าไม่ควรจะ 
ไปเพราะจริงๆ เราไม'ค่อยพร้อม ตอนน้ันถ้าไม่ติดเตรียมอุดมจะไปโรงเรียน
สาขา ตอนน้ันติดโรงเรียนทวิทาภิเษก ซ่ึงอยู่ก่ิงธน ก่ิงธน -  อยุธยาซึ่งเราไม่ 
มีสิทธิอยู่หอ เลิกเลย งั้นเราก็ไม่เรียน ก็กลับไปขออาจารย์เรียนที่ อ.ย.ว. ม.
ศ.4 -  ม.ศ.ร เพ่ือนท่ีใปเรียนสามเสนก็ติด ตอนหลังไปเรียนเภลัชฯ จุฬา 
และก็ไปเรียนวิศวะ จุฬาคนนึง ซ่ึงเราก็ไม'ได้คิดอะไรหรอก เพียงแต่ว่าถ้าเรา 
ไปอยู่ตรงนั้นเราก็คงไม'แตกต่างจากเพ่ือน แต่ก็ไม่แน่มันอาจจะต่างก็ได้'’

(อ.ทองดี, 2 9 พ .ย .44)

อ.ทองดี เรียนจบ ม.ศ.4 แล้วลอบเทียบได้โดยผ่านท่ี 55% แต่ยังไปเรียน ม.ศ.5 เป็น 
ปกติ เนื่องจากต้องช่วยง0นที่บ้านมากและไม่ค่อยขยัน ทำให้การเรียนไม่ค่อยดีนต่สามารถเรียน 
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภายใน 2 ปีจากการลอบข้อสอบกลางของประเทศ เรียนจบมัธยม 
ศึกษาแล้ว อ.ทองดี ลอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในลำดับที่ 3 ท่ีเลือกไว้ คือ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น แต่ไม่ได้ไปเรียนเพราะลงสารพ่อแม่ที่ต้องลํงเสียให้เรียนโดยที่อาจารย์ไม่ 
ได้ช่วยงานทางบ้านเลย
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"ตอนน้ันจะชอบอยู่ 2 แนว คือ 1.แนวของการช่าง ตอนน้ันก็พวก 
พระนครเหนือ บางมด ลาดกระบัง ซ่ึงไม่ใด'คิดจะเป็นวิศวะ แต่จะเป็นพวก 
เรียนวิศวกรคุมงาน คือไม่ชอบท่ีจะไปน่ัง office ตอนนันคิดเองซ่ึงก็ไม่ได้ถูก 
ต้องหรอก แต่อยากมาคุมงานคนงานเขา แต่ส่วนหน่ึงก็ชอบงานเกษตร
เพราะเรียนช่วะได้ดี แต่เรียนพ/สิกส่ไม'ได้ดี ก็ชอบชีวะและก็ชอบท่ีจะเป็น
เกษตรกรมากกว่า ทีน้ัจริง  ๆ ก็ไปติดเกษตรก็บันไกล ขอนแก่น สงสารท่ีบ้าน 
ท่ีต้องส่งเสียเราโดยท่ีเราช่วยอะไรไม,ได้เลย พูดได้ว่าแม่ต้องส่งเงินอย่างเดียว 
จริง  ๆ เรามีเพ่ือนสนิท ซีมากแต่ก็ติดวิศวะโยธาและก็มีฐานะดี ซึงก็บอก 
ตรง  ๆ ไปเป็นรูมเมทกับเขาได้ ถ้าขาดเหลืออะไรก็ยืมได้เพราะสนิทกันมาก
เป็นเพื่อนท่ีเรียนท่ี อ.ย.ว. แต่ก็ตัดสนใจไม่ไปสัมภาษณ์ พอไปโรงเรียน อ.ย. 
ว. อาจารย์ก็ตำหนิว่าทำไม1ไม'เอา เหมือนเราคิดสัน แต่เราก็คิดว่าต้องช่วย 
เศรษฐกิจทางบ้าน"

(อ.ทองดี, 29 พ.ย. 44)

'‘ความวิตกในปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าตัดสิน 
ใจเช่นน้ัน แม้ว่าพ่อแม่เองปีนกรานว่าส่งเสียข้าพเจ้าให้เรียนได้ แต่ข้าพเจ้าก็ 
ไม่ปรารกนาให้บุพการีทั้งสองลำบากไปมากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากหาก
ข้าพเจ้าไปเรียนที่ขอนแก่นจริงๆ ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ จะต้องสูงกว่าการเรียน 
ในสกาบันใกล้บ้านที่อยุธยาหลายเท่าตัว นอกจากนื ถ้าข้าพเจ้าอยู่กับบิดา 
มารดา ก็บังสามารกแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยการช่วยเหลือที่บ้านทำงานได้ 
ด้วย"

‘‘หลายคนไม'เข้าใจการตัดสินใจของข้าพเจ้า โดยเฉพาะค$เก่าสมัยชั้น 
มัธยมศึกษา ต่างพากันตัดพ้อต่อว่า ทั้งซักถามถึงสาเหตุ แต่ข้าพเจ้าคร้านที่ 
จะอธิบายเหตุผลส่วนตัว ได้แต่เก็บความปันของตนเองไว้ไนใจเงียบๆ และมี 
เคยนึกโทษโชคชะตาแต่อย่างใด "

(จากเอกสาร บันทึกครูแห่งชาติ, 2545)

เมื่อไม่ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว อ.ทองดี ได้มาสอบเข้าที่วิทยาลัยครู 
พระนครศรอยุธยา โดยสอบเข้าไปได้ท่ี 1 แต่เทอมแรกเรียนแบบไม่ตังใจเพราะยังเสียใจอยู่ทีไม่ 
ได้ใปเรียนมหาวิทยาลัยและเนื้อหาเหมือนกับตอนเรียน ม.ศ.5 ซ่ึง อ.ทองดี หวังจะสอบเข้า
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มหาวิทยาลัยอีกครั้งแต่ไม่ติด เนื่องจากเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เปลี่ยนไปมีเรื่องเมตริกซ์มาเพิ่มใน 
การสอบและอาจารยไม่รู้สึกดิ้นร้นเพราะมีท่ีเรียนแล้ว จึงกลับมาตั้งใจเรียนมากขึน โดย อ.ทองดี 
เลือกเรียนวิชาเอกทิเสิกลั และวิชาโทคณิตศาสตร์ เพราะตอนแรกหวังนำความรู้ไปใช้ไนการสอบ 
เข้ามหาวิทยาลัยไหม'อีกคร้ัง

"ก็สอบได้ท่ี 1 ภูมิใจเล็กๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราเก่งกาจมาก 
มายก็คดว่าเพื่อนๆ ไปท่ีอ่ืนกันหมด คนเก่งไปท่ีอ่ืนกันหมด เราไม'เก่งมาก 
อาจจะดีกว่าเขา แล้'าฟล็คด้วยได้ที่ 1 แล้วมันก็ไม่มีอะไรท่ีจะเรียนแล้วหล่ะ 
ท้าไม'ได้ไปตรงนู้นก็มาเรียนท่ี วค.อยุธยา ก็เรียนอยู่ 2 ปี ปีแรกในเทอมแรก 
ก็จะเรียนแบบคน heart น่ะนะท่ีไม่ได้ไปเรียนมหาวิทยาลัย ก็ไม่ค่อยสนใจ 
เพราะเน้ือหามันเหมือนกับ ม.ศ.5 ท่ีเราเรียนไปแล้ว แล้วเราไปเรียนกับ
ปกศ. ตอนน้ัน ปกศ.สูง เด็กที่จบมาจาก ปกศ.ต้นจะนู้สึกหม่ันไล้ว่าแอ็ค 
จริง  ๆ ไม'ใช่ เราคิดว่าเราน่าจะไปเรียนมหาวิทยาลัยมากกว่า อาจารย์ก็พูด 
อย่างนั้น คนอ่ืนก็พูดอย่างน้ันแต่เราสละสิทธิไปแล้ว ก็เทอมน้ันท้ังเทอม
เรียนไปก็ไม่ค่อยได้จดอะไร เรียนไปแบบซังกะตาย’’

“หวังเอ็นท้ใหม่เป็นธรรมดา พอมาเรียนปิปเราทำอย่างมันคิดว่ามัน 
ไม่ดี พอเทอมหลังๆ ตอนท้ายๆ ก็มาตั้งใจเรียนพอสมควร แต่ก็ยังไม่ได้มุ่ง 
หวังจะเรียนทางสายนี้ ยังคิดว่าจะไปเอ็นท์แต่ด้วยว่าเรามีสถานที่เรียนแล้ว
ประกอบกับการเปล่ียนหลักสูตรในช่วงน้ันด้วย ก็ไปเอ็นท์ก็เอ็นทํไม'ติด เรามีที,
เรียนแล้วก็ไม'นู้สึกไปด้ินรนอะไร ก็ค่อนข้างจะเฉื่อย เช่นไปสมัครแล้ว 2
อาทิตย์ก็ยังไม'ได้ดูหมังสึอ แน่นอนมันก็คงไม'ได้ ก็เรียนไป ก็จบไปด้วยดี 
ตอนนั้นไปเรียนเอกป็สิกลั โทคณิตศาสตร์ เพราะว่าเราเรียนทิเสิ!าล็ไมีค่อยดี 
จะไปเอ็นท้ใหม่เราก็เลยเลือกเรียนทิเสึกลัซะเลย ก็โมโหอยู่เหมือนกันว่าทำไม 
เราจึงเรียนไม่ได้’’

(อ.ทองดี, 2 9 พ .ย .44)

“ข้าพเจ้าขอสารภาพว่า ช่วงแรกของการเบนเข็มมาเรียนที่'วิทยาลัยคI 
น้ัน ข้าพเจ้าไม'มีความสุขเท่าใดมัก แม้จะสอบได้คะแนนนำเป็นท่ีหน่ึงของผู ้
สอบทั้งหมดในวิทยาลัยแห่งนีก็ตาม เนื่องจากยังเสียใจและอาวรณ์ในคณะ
เกษตรที่ตนเองใฝฝัน'’
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“อย่างไรก็ดี เมื่อเรียนคgไปได้สักพักหน่ึง จากที่เคยเบื่อหน่าย ไม่สน 
ใจการเรียน ข้าพเจ้าหันมามุมานะพากเพียรเล่าเรียนอย่างจรีงจังเนื่องจากเห็น 
ว่าไม่มีประโยชน์อันใดท่ีจะทำตัวเหลวไหล ไม'เอาใจใล่การเรียน จนกระท่ังปี 
พ.ค. 2522 ข้าพเจ้าจึงจบการศึกษา ได้รับปริญญาบัตรวิชาการศึกษาขั้นสูง 
วิชาเอกพีศึกลั''

(จากเอกลาร บันทึกครูแห่งชาติ, 2545)

พอเรียนจบ ปกศ.สูง แล้ว อ.ทองดีก็สอบบรรจุติดแต่ไม่ได้ไปทำงานเพราะคิดว่าตัวเองบัง 
มีโอาลได้เรียนปริญญาดรต่อ จึงได้มาสอบเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครีนทรวิโรฒบางเขน 
เพราะลามารถเรียนต่อเนื่องในวิชาเอกที่ตัวเองเรียนมาได้ ลามารถข้ึนรถไฟมาเรียนได้ และช่วย 
งานรายรองทางบ้านได้ด้วยเหมือนเดิม

"ตอนนั้นก็จบมาด้วยเกรด 3.00 คาดคะเนในใจไว้ตอนบันอยู่เพ่ือจะ 
ไปเรียนต่อ มีนก็มุ่งเข้าไปเรียนกรูงเทพเลย เราก็คงไปน่ังรถไฟ เราก็ไปลอบท่ี 
มศว.บางเขน ก็ไปติดท่ีบางเขน ก็เรียนสาขานี้ต่อ ก็เพราะว่าใกล้ท่ีสุด
สะดวกที่สุดก็บางเขนแล้วก็มีฟิสิกลั โทคณิต ก็ไปเรียนท่ีน่ัน 2 ปี ช่วงน้ีเป็น 
ช่วงท่ีทำงานช่วยครอบครัวตลอด ไม'ว่าจะเป็น ปกค.สูง ปริญญาตรี ก็ยัง 
ช่วยขายของให้ทางบ้านอยู่ ก็ถือว่ายังขยันขันแข็ง ทังนีทังบันก็สงสารพ่อแม่ 
สงสารพ่ี  ๆ ก็จะช่วยเหลือเต็มที่ ไม่มีใครมาบ่น ชอบทำงานมากกว่าชอบ 
เรียนตอนน้ัน มีนี้ก็เรียนไปด้วยก็พยายามเรียนให้ดี"

“ก็เรียนจนจบบางเขนก็ไปรถไพ่ตลอด ก็ทำกิจกรรมอะไรก็ได้พอสม
ควร แต่เราก็มีเวลารถไพ่เป็นตัวจำกัด แล้วก็ต้องกลับมาบ้านเพื่อที่จะ
ทำงาน”

(อ.ทองดี, 2 9 พ .ย .44)
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เริ่มต้นชึวิตครู

อ.ทองดี จบปริญญาตรีในปีการศึกษา 2521 แล้วสอบบรรจุได้ในปีการศึกษา 2522 ท่ี 
โรงเรียนบางปะอินราชานุเคราะห์ 1 อำ๓ อบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงเป็นโรง
เรียนประจำอำ๓ อชนาดกลาง งานแรกๆ ท่ี อ.ทองดี ได้ทำ คือ การสอนฟิสิกส์และการสอน 
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น นอกจากนี้ยังได้รับหน้าที่ทำงานพัสดุเป็นงานพิเศษนอกเหนือจากการสอน 
อาจารย์ทุ่มเทเริ่องการเรียนการลอนมาก เพราะไม่อยากให้นักเรียนเรียนไม่รู้เร่ืองเหมือนตอนท่ี
ตัวเองเรียน โรงเรียนนืจึงเป็นจุดเริ่มต้นไห้อาจารยํใด้ศึกษางานในทุกๆ ด้าน ทำให้อาจารย์รู้รื่อง 
ทุกร่ืองในโรงเรียน

“ก้าวแรกตั้งแต่เข้ามาเป็นครู ข้าพเจ้าตั้งปณิธานไว้ว่า ประสบการณ์ 
สมัยนักเรียนอันน่าหดหู่ที่เคยเกิดขึ้นกับตนเอง จะต้องไม‘เกิดข้ึนกับนักเรียน
ของข้าพเจ้า ตรงไหนท่ีเด็กไม่รู้ ไม่เข้าใจ ข้าพเจ้าจะต้องใจเย็นเข้าไว้ และ 
พยายามสรรหาวิธีการหลากหลายที่จะส่งเสรีมให้เด็กสามารถเรียนรู้ไต้อย่าง 
เต็มตามคักยภาพของเขา’’

“ข้าพเจ้าเชื่อว่าหากเด็กรู้สึกสนุก มีความสุขกับการเรียนและการ
แสวงหาความรู้ นิสัยน้ีจะติดตัวไปตลอดช่ัวชีวิตของพวกเขา"

“แรกเริ่มเดิมที ข้าพเจ้าตั้งใจจะยึดอาชีพครูเพียงแค่ 5 ปีเท่าน้ัน โดย 
วางแผนไว้ว่า เม่ือสะสมเงินไต้สักก้อนหน้ีง ก็จะนำไปลงทนทำธุรกิจค้าขาย 
เช่นเดียวกับบิดามารดา แต่เม่ือปีแรกของการเป็นครูฝานไป จวบจนกระท่ังปี 
ที่ 2 และปีที่ 3 ข้าพเจ้าก็เริ่มตระหนักแล้วว่า ตนเองไม'สามารถสสัดเคร่ือง 
แบบครูออกจากชีวิตได้ การสอนหนังสือกลายเป็นส่วนหน่ึงท่ีกลมกลืน และ 
สอดคล้องลงตัวกับอุดมการณ์ที่ข้าพเจ้ายึดมั่น”

(จากเอกสารพันทึกครูแห่งชาติ, 2545)

"เราก็บรรจุเลย 14 พ.ค. 2522 ก็เร่ิมมาเป็นครูสอนตอนน้ัน
อาจารย์ 1 ระดับ 3 ตอนน้ันช่วงแรกท่ีเข้าไปสอนก็ยอมรับการเรียนกับการ 
สอนมันคนละเร่ืองกัน ถึงแม้จะมีการปีกสอนตอนน้ันปีกสอนท่ีโรงเรียนธัญบุรี 
ท่ีอหู่ท่ีรังสิต ปทุมธานี เป็นโรงเรียนท่ีปีกสอนโรงเรียนแรกตอนปี 4 ต้องปีก 
สอนเทอมนึง ก็ปีกสอนไปก็มีลูกศิษย์ตั้งแต่ตอนนั้นเลย ซึ่งลูกศิษย์ตอนนั้นก็
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อายุต่างกันน้อยมาก 2 -  3 ปี กีถือว่าลูกศิษย์กับครูปีกสอนอายุใกล้กัน 
เพราะตอนน้ันสอน ม.6 เลย ช่วงนั้นยังใช้ ม.ค.5 อยู่ ตอนนี้ก็มียศเป็นนาย 
พัน นายพลกิมิ' สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์ก็แนะนำเขาไปตั้งแต่ธัญบุร’’

"ตอนน้ันต้ังใจจะสอนซัก 5 ปี แล้วเก็บเงินซักก้อนไปเป็ดร้านขายข้าว 
ขายของเหมือนกับอาชีพที่พ่อแม่เขาทำ แต่พอสอนไปแล้วเราก็รู้ว่าเป็นอาชีพ 
ที่สำคัญอาชีพที่สร้างคน 5 ปีไปแล้ว 6 ปีไปแล้ว ก็ไม่ได้ออกก็ทำอยู่
ประมาณซัก 8 ปี ก็ประมาณ 6 - 7  ปี ก็เบ่ือระบบโรงเรียน ระบบบริหารจัด 
การมันสะเปะสะปะ แต่เรื่องที่เราไปทำตรงนี้ เราเรียนรู้หมดเลย มันเป็นนิสัย 
ท่ีพ่อแม่ให้เราไว้ คือใครให้อะไรเราก็ทำเราถือว่าเราเรียนรู้ไว้ เราไม่ได้หมาย 
ความว่าเรารู้มาก เราทำมากแต่เงินเดือนเท่าเดิม หลายคนคิดอย่างนั้น รู้ไป 
ทำไม รู้ไปก็ต้องทำมากเหนื่อยมาก เงินเดือนเท่าเดิม แต่เราไม่ได้โดนย่ิงสอน 
มาอย่างนั้น บื่งรู้มากเท่าไรยิ่งเป็นกำไรกับเรา เพราะฉะน้ันเราก็รู้ไปหมดทุก 
เรื่องอยากรู้ไปหมดทุกเร่ือง แต่รู้อยู่ในกรอบไม่ได้ล้ําหน้าเขา งานอะไรท่ีเรา 
ช่วยได้เราก็จะไปช่วย เราก็จะได้เรียนรู้งาน เพราะฉะน้ันงานทุกฝายในโรง 
เรียนเราจะรู้หมด"

(อ.ทองดี, 2 9 พ .ย .44)

ถึงแม้ว่าได้รับงานมากแต่ อ.ทองดี มุ่งท่ีสุด'ในเร่ืองของการเรียน การแก้ปัญหาในตัวนัก 
เรียนเรองการเรียน พยายามศึกษาว่าทำอย่างไรให้นักเรียนได้เรียนรู้ ไม่อึดอัดกับการเรียนทิเสิกส์ 
และให้นักเรียนรู้สึกว่าไม่ยาก จึงทำให้เป็นครูท่ีรักของนักเรียน

‘‘เด็กๆ จะรักมาก ลูกศิษย์ลูกหาตอนนี้ก็ยังไปมาหาลู่กันอยู่ เขาก็ได้ 
ดิบได้ดืไป ก็ยังคิดถึงอยู่เสมอ อันน้ีก็ยิ่งหน่ึงที่ครูทุกคนภาคภูมิใจ ไม'ได้ 
รำรวยเงินทองแต่เราจะมีลูกศิษย์,เยอะ’’

(อ.ทองดี, 2 9 พ .ย .44)

"ภายหลังเรียนจบชั้นอุดมศึกษา ข้าพเจ้าเรื่มต้นชีวิตครูสอนพิสิกสั
คร้ังแรกท่ีโรงเรียนบางปะอิน ถิ่นกำเนิดของข้าพเจ้า พร้อมกับแรงบันดาลใจ 
ส่วนตัวท่ีต้องการเป็นครูสอนวิชาพิสิกสัท่ีมืประสิทธิภาพ ข้าพเจ้าจะต้องทำให้
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เด็กนักเรียนเกิดความรู้สึกที่ดีกับวิชาหิเสิกลั และสามารถนำความรู้ในเรื่องน้ีไป 
ใช้ประโยชน์ในชีวิตจรีง ได้’’

“ก้าวแรกตั้งแต่เช้ามาเป็นครู ข้าพเจ้าตั้งปณิธานไว้ว่า ประสบการณ์ 
สมัยนักเรียนอันน่าหดหู่ที่เคยเกิดขึ้นกับตนเอง จะต้องไม'เกิดข้ึนกับนักเรียน
ของข้าพเจ้า ตรงไหนท่ีเด็กไม่รู้ ไม'เข้าใจ ข้าพเจ้าจะต้องใจเย็นเข้าไว้ และ 
พยายามสรรหาวิธีการหลากหลายที่จะส่งเสรีมให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่าง 
เต็มศักยภาพของเขา"

(จากเอกสาร บันทึกครูแห่งชาติ, 2545)

รูปแบบการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนนีนัน อ,ทองดี ให้ความสำคัญกับนักเรียน เป็นการรู้ 
คักนักเรียนเป็นรายบุคคลซึ่งตอนนั้นอาจารย์เรียกว่าลารลนเทศผู้เรียนซึ่งทำให้รู้จักเด็กหมดทุกคน 
อาจารย์เริ่มทำโดยที่ไม่มีแบบฟอร์ม แต่มีความคิดที่ว่าการสอนนักเรียน ครูกับคิษย์ต้องมีความรู้ 
ลึกท่ีดีต่อกัน ต้องจริงใจต่อกัน เคารพเชื่อฟังกัน ซึ่งส่งผลให้ไม่มีปัญหาเร่ืองการปกครองชันเรียน 
ซ่ึงวิธีการท่ีทำให้ อ.ทองดี รู้จักเด็กและเข้าถึงเด็กแต่ละคนนั้น อาจารย์ไซ้การมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีทำ 
ร่วมกับนักเรียนทั้งการเล่นกีฬากับนักเรียนในตอนเย็นบ้าง และการสอบถามถึงปัญหาในการ
เรียนของนักเรียน แล้วสอนเสริมให้นอกเวลาเรียนโดยท่ีไม่คิดค่าสอน ซึ่งทำให้นักเรียนมีความรู้ 
ลึกที่ดีกับอาจารย์ว่าอาจารย์มีความห่วงหาอาทร ไม,ทอดท้ิงนักเรียน ทำให้นักเรียนตั้งใจเรียน

“ตอนน้ีนก็เป็นรูปแบบตัวต้นๆ อยู่ที่เรามาใช้กัน ตอนนั้นก็ถือว่าดี
คือถ้าเราเหมือนกับเข้าใจเด็ก เด็กเข้าใจเรา เด็กๆ ทุกคนมานั่งอยู่ในใจเรา
แล้วเราก็ใปนั่งอยู่ในใจเด็กๆ เด็กจะให้ความครัทธากับตัวครูมาก ง้ันจะทำ 
อะไรเด็กก้จะมืความเกรงใจคือทำตรงนี้เหมือนไม่ตั้งใจเรียนเดี๋ยวอาจารย์เขา 
จะไม่สบายใจ คือมืความคิด เด็กเขาจะตั้งใจเรียนตั้งๆ ที่มันเป็นเรื่องที่ยาก 
ในความรู้สึกของเขา”

“อยู่ต่างจังหวัดก็ค่อนข้างดีหน่อยที่จะกลับบ้านเย็น มีโอกาสท่ีจะดูแล 
เด็กได้ท่ัวถืง ก็จะมีกิจกรรมต่างๆ พอมากีงช่วงเล่นกีฬาก็เล่นกับเขาก็ตอนนั่น 
วัยไม่ต่างกันมาก ตอนนั่นก็จะคุมกีฬาบาสเกตบอลเพราะเราเคยเป็นนักกีฬา 
บาสเกตบอลมาก่อน ก็จะเล่นกับเขา คุมทีมกับเขาไปแข่งกับเขาบ้างก็ทำ
หน้าท่ีอ่ืน  ๆ ด้วย เด็กเองมันก็มาเล่นบาสกับเรา ก็สร้างความคุ้นเคยด้วยกีฬา 
เอออาจารย์เป็นคนยังไง เราก็ดูว่าไอ้คนน้ีเป็นคนยังไง ลูกคิษย์เราเป็นคนยัง
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ไง มันโมโหง่ายไหม กีฬาเป็นตัวบอก มีน้ําใจไหม ชอบโชว์รึเปล่า ได้ลูก 
แล้วเล่นอยู่คนเดียวรึเปล่า มันก็บอกเด็กได้เหมือนตันว่าเด็กคนนี้เขาเป็นคน
เห็นแก่ตัวไหม เด็กคนน้ีเขาเป็นคนใจกว้างไหม กีฬามันค่อนข้างบอกได้
ตอนน้ีนก็จะใช้ตัวน้ีเป็นหลักคือรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคลตั้งแต่แรกๆ เลย"

(อ.ทองดี, 2 9 พ .ย .44)

ต่อมาทางโรงเรียนเห็นความลามารถของ อ. ทองดี ในด้านวิชาการจึงเรมให้อาจารย์ 
ทำงานกึ่งบริหาร โดยเริ่มทำงานวิชาการให้กับโรงเรียน แต่อาจารย์ทำแล้วมีปัญหาข้อข้องใจใน 
การบรีหารและเริ่มเบ่ือระบบการทำงานของโรงเรียน อ.ทองดี จึงลาไปศึกษๆต่อในปีการศึกษา 
2528 อาจารย์จึงได้เลือกเรียนที่ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วิชาเอกสถิติการศึกษา อาจารย็ใด้ประลบการณ์จากการเรียนในระดับปริญญาโท 
หลายเริ่องที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ลามารถนำมาใช้ในการเรียนการลอนได้จรีง

"ตอนนี้นก็ตัดสินใจว่าจะเรียนดีหรือไม่เรียนดี แต่ว่ามันน่าจะเกิด
ประโยชน์ แต่พอหลังเรียนจบแล้วก็ว่าสุดคุ้มถึงแม้เงินเดือนจะไม'ข้ึน เราได้ 
ประสบการณ์อะไรมากมายแต่ทุกอย่างเรียนอยู่บนพื้นฐานการเอาไปใช้งาน 
จรึงที่โรงเรียน ไม่ใช่เรียนแบบที่คนสมัยนั้นว่าเอาไว้เป็นไม้ตันหมาที่เอา
ปริญญามาขู่คนอื่น'ว่าเราปรึญญาโท ไม่ใช่เลย เราไปเรียนตรงนี้เราก็
พยายามไปเรียนด้วยเอาปัญหาเราไปเรียนในประเด็นต่างๆ เรียนอย่างมืความ 
สุขมาก ตอนเรียนปริญญาโทใช้เวลาประมาณ 2 ปีคร่ึงในการลาไปเรียน 
แต่จริงๆ แล้วน่าจะไปเรียนวิจัยเพราะวิจัยคงจะกว้างแต่ถึงเราจะไปเรียนสถิติ 
เราก็ได้ตัดผลมาด้วยได้วิจัยมาด้วย เพราะเราจะเก็บเรื่องนี้มาหมดเพื่อจะเอา 
มาใช้โนโรงเรียน"

(อ.ทองดี, 2 9 พ .ย .44)

เมื่อเรียนจบระดับปริญญาโทในปี 2530 อ.ทองดี กลับมาทำงานท่ีโรงเรียนบางปะอิน 
ราชานุเคราะห์ 1 และมีโครงการเตรียมย้ายไปอยู่ที่บ้านของภรรยาที่จังหวัดปทุมธานี ดังน้ันในปี 
การศึกษา 2532 ภาคเรียนที่หนึ่ง อ.กัลยาณี จึงได้ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง
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ปทุมธานีก่อน อ.ทองดีย้ายตามไปในภาคเรียนที่ 2 เพราะยังรักและเป็นห่วงโรงเรียนอยู่ และถือ 
ว่าเป็นโรงเรียนที่ทำให้ใต้สั่งสมประลบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลาถึง 10 ปี

‘‘ผอ. ที่เราอยู่ก็ไม่อยากให้เราไป ต้วเราเองก็ไม'อยากไปเท่าไรนัก
เพราะว่าเราไปแล้วจะเป็นการะกับเพื่อนค2 เราก็ห่วงว่าครูคนนึงไปสอนอะไร 
ไว้เพื่อนก็ต้องมารับภาระ แต่ว่าการย้ายมันก็อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด เพราะ 
ฉะนั้นเราก็ตกลงกับ ผอ. ไว้ว่าจะอยู่ช่วยอีก 1 ภาคเรียน ภรรยาย้ายมาสอนที่ 
คณะราษ■ ฎริ.ภาคเรียนท่ี 1 ผมตามมาภาคเรียนที่ 2 ในปี 32 หลังจากท่ีโรง 
เรียนบางประอินราชานุเคราะห์ปรับตัวไต้แล้วว่าจะต้องมีครูไป เราก็มาด้วย
ประสบการณ์จากที่นุ้นเพียบ’’

(อ.ทองดี, 2 9 พ .ย .44)

เน่ืองจาก อ.ทองดี เป็นคนที่ทำงานเชิงรุก ซึ่งเป็นนิสัยที่ติดมาจากบ้าน คือ อยาก 
ทำงาน อยากเรียนรู้ทุกอย่าง อยากให้โรงเรียนของตัวเองมีความก้าวหน้า และเมื่อย้ายมาอยู่ที่ 
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี อ.ทองดี ไต้เจอผู้อำนวยการที่เข้าใจระบบการทำงานทำให้ 
อาจารย์ทำงานไต้อย่างเต็มที่และเต็มความลามารถ โดยเฉพาะในเรองคอมพิวเตอร์อาจารย์เป็น 
คนเสนอให้ช้ือมาใช้ไนโรงเรียนเป็นคร้ังแรก หลังจากไต้เครื่องคอมพิวเตอร์มาแล้วอาจารย์จึงเริ่ม 
ทำงานโดยการนำมาใช้โนเรื่องการสอบตัดเลือก และเร่ิมสอนให้นักเรียน ต่อมาไต้นำมาใข้ใน 
ระบบการบริหารงาน

''จากวันนั้นที่คุยประมาณเดือนมกราคม วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 
2533 เครื่องคอมพิวเตอร์มาลงเลยเซตแรก มาเช็คปุบวันที่ 1 มีนา เราเรื่ม 
ทำงานเลย งานแรกที่ทำคือเรื่องการสอบคัดเลือก แต่ก่อนสอบคัดเลือกต้อง 
ใช้ครูเยอะ ต้องเขียนขื่อเด็ก รับสมัคร พิมพ์ติดใบประกาศ copy หลายที 
คอมพิวเตอร์มาช่วยตรงนี้ครูไม่ต้องทำหลายต่วน ครูก็เรื่มเห็นคักยภาพ ก ็
เรื่มเอาคอมพิวเตอร์มาเรียน เสนอให้มีการเรียนการสอน แต่เราก็ยังสอน 
พีสิกลัอยู่ สอนวิทยาศาสตร์ม.ต้น พอมาท่าตรงนี้ปุบเขาก็เห็นก็เปีดเป็นห้อง 
คอมพิวเตอร์เราก็สอนนำก่อน สอนคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กๆ สอนคอมฯ อบ 
รมคอมพิวเตอร์ให้กันครู เราก็แทบจะเป็นคนที่มาบุกเบิกที่คณะราษฎร์เป็น
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คนแรก ก ็เป ็นหัวหน้าดูนยัคอมพิวเตอร์ แยกหัวหน้าคูนย์ในเรื่อง
คอมพิวเตอร์ออกเป็นศูนย่ในเรื่องการสอนกับศูนย์ในเรื่องของการเอาไปใช้ใน 
การบริหารงาน พอสอนไปเร่ือยๆ พอพัฒนาครูจนครูเขาสอนได้แล้วทางโรง 
เรียนให้หมวดคณิตศาสตร์รับผิดข่อบ เราก็ไม่ได้ไปดูแลเรื่องคอมพิ นตอร์
แต่กับมาดูแลคอมพิวเตอร์ในการบริหารงาน เอามาลงเกรด จัดระบบแลน 
รูดบัตรนักเรียนเข้าออก"

(อ.ทองดี, 2 9 พ .ย .44)

‘‘ในชีวิตการทำงาน ข้าพเจ้าปีดถึอปรัชญาข้อหนึ่งคือ การทำงานเชิง 
รุก กล่าวคือ ข้าพเจ้าจะไม่เพียงแต่นั่งรอรับคำล่งจากหัวหน้าหรือผู้บังคับ
บัญชาเท่านั้น หากเห็นว่าอะไรดีหรือเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ต่อโรงเรียน 
ข้าพเจ้ามักจะรีบเสนอโครงการต่อผู้บริหารทันที โดยมองปัจจัยหลักที่
พิจารณาอผู้ 2 - 3  ประเด็น น่ันคือ เป็นโครงการท่ีสามารททำได้จริงและใช้ 
งบประมาณน้อยที่สุด หรืออาจไม่ใช้เลยก็ได้"

(จากเอกสาร บันทึกครูแห่งชาติ, 2545)

ชีวิตครอบครัว

อ.ทองดี ได้แต่งงานกับ อ.กัลยาณี เม่ือปี 2526 ซึ่งทั้งคู่ได้พบกันมาก่อนแล้วเพราะเรียน 
ไนระดับปริญญาตรีที่เดียวกันและปีกสอนที่เดียวกันแต่เรียนกันคนละเอก อ.กัลยาณีเรียนเอก 
คณิตศาสตร์ ซ่ึงตอนน้ันไม่ได้สนิทลนมกันมากนัก ต่อมาหลังจากที่จบแล้วได้มาบรรจุที่เดียวกัน 
อ. กัลยาณีเห็นว่า อ.ทองดี เป็นคนอบอุ่น อยู่ใกล้แล้วสบายใจ และเป็นคนท่ีทุ่มเทกับงาน เม่ือ 
ได้แต่งงานกันแล้วการดำเนินชีวิตคู่ใช้หลักในการช่วยเหลือกันแบบเพื่อนทั้งเรื่องการทำงานที่โรง 
เรียนและท่ีบ้าน

"คือตอนก่อนเจอก็เรียน มศว. ด้วยกัน แต่ไม่ได้รู้จักกันเป็นพิเศษ
เพ่ือนท่ีอบุ่หอของ มศว. แล้วก็รูมเมตเนึ่ยเขาจะมีเป็นผู้หญิงเอกพิสิกลัอยู่ 2 
คน เขาก็จะมาเล่าเรื่องเพื่อนๆ ในเอกปอยๆ เราก็'จะพอได้ยิน1ซ่ือคนนันคนนี 
ก็พอรู้ว่าเป็นยังไง แต่ไม'ได้รู้จักสนิทสนม และก็ไปปีกสอนที่ธัญญบุรีด้วยกันก็ 
เห็นกันบ้าง ก็รู้,ว่าเป็นคนขรีมๆ พอบรรจุก็ไปเป็นเพ่ือนกันท่ีบุ่น ก็คือเขาเป็น
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คนใจดี สดช่ืนแจ่มใส แล้วก็ช่วยเหลือเพื่อน เพ่ือนก็จะรัก และก็เป็นคนรับ 
ผิดชอบงานก็เข้ากันได้กับทุกคน พ่ี  ๆ น้อง  ๆ ก็ชอบเขาทุกคน พ่ี  ๆ น้อง  ๆ ในโรง 
เรัยนนะคะ"

‘‘ก่อนแต่งก็คบกันอย่างเพื่อนธรรมดา อ.ทองดี เขาอยู่อยุธยา ส่วนครู 
ก็อยู่ปทุมก็ไปเช่าหอพักอยู่หอพักหญํง นี้ก็คบกันอย่างเพื่อน ก็จะช่วยเหลือด ี
เป็นคนอบอุ่น อยู่ใกล้แล้วสบายใจ ก็ไม'หวานแหววก็ธรรมดา พอแต่งงานปี 
26 รู้จักกัน 4 ปี แล้วก็แต่งงาน แล้วก็อยู่บางปะอินอีก 6 ปี"

‘‘เขาก็พยายามทำให้ดีที่สุด คือทุ่มเทเวลาให้กับงาน ถ้าบริการใครได้ 
ก็บริการ”

“คือโดยมากความคิดอ่านของเราค่อนข้างตรงกัน คือจะคุยกันแบบ
ความคิดค่อนข้างสอดคล้องกัน พูดอะไรก็จะรู้เร่ืองทันที โดยมากก็ไม'ค่อยขอ 
ความช่วยเหลืออาจารย์เท่าไร เพราะว่าเราก็คิดเป็น พอเขาทำงานอะไรเรา 
คุยกันแล้วเราก็ได้มันมาด้วย เราคิดเองด้วย แล้วก็ได้ความคิดมาด้วย ถ้า 
ส่วนไหนเราทำไมได้เราก็วานให้เขาทำให้ แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราทำได้เราก็จะทำ 
เอง”

'พั'ไม่ค่อยมีหลักเกณฑ์อะไรพิเศษนะ สบายๆ ก็ช่วยเหลือกันอย่าง
เพ่ือน เมื่อก่อนนี้เราเช่าบ้านอยู่ที่บางปะอิน 2 คน ก็แน่งงานกันสบายๆ ใน 
บ้านก็ช่วยกันทำงานบ้าน ไปโรงเรียนพร้อมกันแล้วก็กลับพร้อมกัน แต่ถ้าพอ 
ไปโรงเรียนแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันใกล้ชิดหรอกอยู่คนละตึก ก็ต่างคนต่างทำงาน 
กลับมาบ้านเขาก็ช่วยทำงานบ้าน ตอนน้ันงานมันไม,ได้มากเหมือนขนาดน้ี
แล้วบ้านที่พักอยู่ใกล้โรงเรียนเดินไปก็ถึงแล้ว จะไม่มีกฎเกณฑ์เคร่งครัดอยู่
อย่างสมถะ เรียบง่าย"

(อ.กัลยาณี, 8 มี.ค. 45)

เมื่อย้ายมาลอนที่โรงเรียนคณะราษฎ์บำรุงปทุมธานี ท่ีจังหวัดปทุมธานี อาจารย์ทังลอง 
คนจึงได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านกับพ่อและแม่ชอง อ.กัลยาณี ซ่ึง อ.ทองดี เป็นท่ีรักของครอบครัวมาก 
ช่วยเหลืองานในครอบครัวเท่าที่เวลาซองตัวเองทำได้ และเนื่องจากมีงานต้องทำมากทำให้
อ.ทองดี มีเวลาพักผ่อนน้อย โดยต้องเลือกทำงานตามลำดับชองเวลาที่ต้องส่งและตามความ
ลำดัญก่อนหลัง
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“คุณพ่อคุณแม่ของพี่ไม่มีใครอยุ่ด้วย ก็มีพี่ชายเป็นหมออy กรุงเทพ
เราก็ต้องย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะใม่มีใครอยู่เป็นเพี่อน ก็เลยมาอยู่กันมีพี่ อ.ทอง 
ดี แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ ก็อยุ่สบายๆ คุณพ่อคุณแม่ก็รัก อ.ทองดีมาก เพราะ 
ว่าเขาเป็นคนสุภาพอ่อนนอม มีอะไรก็ช่วยเหลือ คุณพ่อคุณแม่เจ็บปวยก็พา 
ไปหาหมอ ไปเช็คร่างกายก็ทำเหมีอนลูกคนหนึ่ง”

“งานพ่ีท้ัง 2 คนจะมีไปตลอด หอบไปทุกวันน่ะแหละ เพราะฉะน้ัน 
เราก็เอางานไปทำเท่าที่จะทำได้ อย่าง อ.ทองดี ก็ทำคอมพิวเตอร์ ก็จะดู
อินเตอร์เน้ต งานบ้านก็ช่วยกันบ้าง แต่ถ้าพองานยุ่ง คือพี่จะไม่ค่อยได้ช่วย 
งาน อ.ทองดีเท่าไร เร่ึองงานการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องงานของเขาจะไม' 
ค่อยได้ช่วยตรงน้ัน จะช่วยเกี่ยวกับเนี้องหลัง งานบ้าน งานอะไรมากกว่า 
เช้าขึ้นมาหน้าที่ อ.ทองดี ก็เอาสุนัขลงไปวิ่ง ไปก่าย ให้อาหารสุนัข พี'ก็ทำ 
อาหารให้คุณพ่อคุณแม่ คือต่างจังหวัดก็ต้องทำเองใส่บาตรทุกกัน คือต้องต่ืน 
เช้ามากดี 4 ดี 5 ตื่นมาก็ทำอาหารเยอะมาก ก็ใส่บาตร ให้คุณพ่อคุณแม่ 
ทาน แล้วพ่ีกับ อ.ทองดีก็เอาใส่ป่นโตมาทานเพราะว่ามันสะดวก อ.ทองด ี
เขาไม่มีเวลาไปแย่งซื้อกับเด็ก เพราะเขาจะมีเวลาน้อย ต่างคนต่างก็เตรียม 
มา ต่างคนต่างทาน ก็เรียบง่ายธรรมดา ถ้าเราไม่ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่า 
พอเย็นลงกลับบ้านแล้วก็ไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์ ถ้าเราเปรียบเทียบอย่างนั้นเรา 
จะรู้สึกว่าเราไม'เหมือนคนอ่ืน คือพี่สบายใจถ้าเห็นว่า อ.ทองดี เขาได้ทำอะไร 
เพ่ีอส่วนรวม ทำอะไรได้มากเราจะภูมิใจตรงนั้น เพราะฉะน้ันเราจะไม่มุ่งหวัง 
ว่าครอบครัวเราจะอันนู้นอันนี้ คือเป็นธรรมดาที่ว่าคนเราจะมีเวลาเท่ากันหมด 
ทุกคน พอเราทำงานอื่นมาก งานในครอบครัวก็จะน้อยเป็นธรรมดา งั้นเราก ็
ไม่มุ่งหวังมากว่าจะไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ เราจะไม่คิดตรงน้ัน แต่ถ้าเราทำงาน 
ให้เสร็จ ทำงานให้ทันเวลา แล้วทำงานให้ดี สมมติถ้าโรงเรียนต้องการให้ทำ 
อะไรต้องทำก่อน ส่วนเร่ืองไปเท่ียวเร่ืองอะไรจะไม'คิด ก็อยู่อย่างนี้ก็สบายดี 
ส่วนเร่ืองวัตกุเหมือนกันท้ัง 2 คน คือเราจะไม่ยึดเรื่องวัตถุ เร่ืองเงินไม่สำคัญ 
เพราะฉะน้ันก็ไม'สนใจเร่ืองสอนพิเศษ หาเงินเนี่ยเราทั้งตู่จะไม'ทำเลย เพราะ 
ว่าเราทำงานเราก็เหนื่อยแล้ว กลับไปเราก็ต้องให้เวลากับคุณพ่อคุณแม่บ้าง"

(อ.กัลยาณี, 8 มี.ค. 45)
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1.2 การปฏิบัติงา'นของ อ.ทองดี แย้มสรวล

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2544 อ.ทองดี แย้มสรวล มีวิชาท่ีต้องลอนทังหมด 3 วิชา 
คือ วิชาทิเสิกสั ระดับ ม.ธ กิจกรรมเลือกเลรีระดับชั้น ม.3 กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรมลูก 
เสือ รวมคาบที่อาจารย์ต้องลอนทังหมด 20 คาบเรียน ซึ่งจำนวนคาบเรียนโดยเฉลี่ยเท่าทับครู 
ทุกคนในหมวดวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ในวันอังคารของทุกสัปดาห์ โรงเรียนจัดคาบว่างไว้ให้ 
เพื่อให้อาจารย์ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูแห่งชาติ ซึ่งตารางสอนของ อ.ทองดี มีดังน้ี 1

คาบ/
วัน

1 2 3 4 5 6 7 8 9

จันทร์ 6/4 6/2 3/1
อังคาร

พุธ 6/3 6/1 ลูกเลอ ประชุม 
ม.6

พฤหัส ธ/2 6/4 ประชุมกรรมการบริหาร
ศุกร์ 6/1 ชุมนุม 6/3

(1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการลอนของ อ.ทองดี ประกอบด้วยกิจกรรมดังน้ี การ 
เตรียมการเรียนการลอน วิธีรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เทคนิคการนำเข้าส่บทเรียน การแบ่ง 
กลุ่ม วิธีการลอน ล่ือการสอน และการวัดและประเมินผล

การเตรียมการเรียนการสอน

การวางแผนการลอนของ อ.ทองดี เป็นการวางแผนโดยยึดเนื้อหาเป็นหลัก มีการปรับเอา 
ล่ือใหม่  ๆ เข้ามา เทคนิคหรือวิธีการลอนใหม่ๆ หรือปรับปรุงส่ิงท่ีไม่ดีจากเทอมท่ีแล้ว โดยทุกห้อง 
ใช้แผนการสอนเดียวทัน แต่อาจารย์เขียนกิจกรรมเสนอแนะไว้ว่าถ้าเป็นนักเรียนกลุ่มเก่ง ปาน 
กลาง และอ่อน มีวิธีการยืดหยุ่นหรือมีกิจกรรมเสรีมที่แตกต่างทันอย่างไรตามความลามารถของ 
กลุ่มเด็ก ส่วนใหญ่ อ.ทองดี ใช้เวลาในการเตรียมการลอนนอกเวลาราชการ โดยเตรียมเนือหา
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อยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ เม่ือถึงโรงเรียนมาเตรียมและทดสอบเครื่องมือที่อยู่ที่โรงเรียนก่อนลอน
เอกสารท่ี อ.ทองดี ใช้ประกอบในการเตรียมเน้ือหาในตอนแรกๆ คือ หลักสูตร คู่มือและแบบ 
เรียนของ ลสวท. แต่ในปัจจุบันมีการคืกษาจากอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติม

"เราจะมีกิจกรรมเสริมให้เด็กตรงนี้ จะมีการเสริมให้กลุ่มอ่อนกับเก่ง 
แต่กลุ่มท่ีอ่อนโดยท่ัวๆ ไปจะสอนช้ากว่าเขาหน่อย ค่อยๆ พูด ค่อยๆ ทำ 
ค่อยๆ ดู แต่ตรงนี้เด็กกลุ่มเก่งถึงแม้ว่าเราจะสอนตามกำหนดได้เร็วกว่าแต่เรา 
ก็จะมีกิจกรรมเสริมให้เขา เช่นถ้ากลุ่มเก่งจะเป็นเรื่องของกระแสเอ็นทรานซ์
เราก็จะให้เขาไปหาใน 1 เนอหา เราจะให้เขาไปหาโจทย์เอ็นทรานช้มากัก 2 
ข้อ เพื่อให้ดูว่าเมื่อเขาไปเจอแล้วเขาทำได้ไหม ลักษณะอย่างนันมากกว่า
แต่ยังไม'ได้ทำแผนการสอนแยก 3 กลุ่มอย่างเด็ดขาด ยังไม,ได้ทำถึงขนาดน้ีน"

"เวลามาถึงโรงเรียนเราก็จะมาเซตก่อนว่าเครื่องมีอเวอร์คไหม 
พร้อมท่ีจะเอาไปทำแล้วได้ดีไหม ค2ก็ต้องทำตรงน้ีให้เวอร์คก่อน ถ้าไม่
เวอร์คเราก็ต้องพยายามมาแก้ไขดูก่อน เพราะฉะน้ีนไมว่าจะเป็น Lab จริง  ๆ
หรือ Lab สาธิต เราก็ต้องเตรียมพร้อม นี่จะเป็นการเตรียมนอกเหนือเวลา 
สอน อาจจะเป็นตอนเย็น ตอนเช้าเวลามา แต่ถ้าเป็นการเตรียมพวก
เอกสาร เตรียมเนื้อหาจะเตรียมที่บ้านอย่างเดียว เพราะท่ีโรงเรียนจะไม'มี
เวลามาเตรียมเรื่องพวกนี้"

"เราใช้หลักดูตรในช่วงต้นๆ เราจะเห็นคำอธิบายรายวิชา หลังจาก 
นั้นส่วนใหญ่เราจะดูที่ดู่มือและแบบเรียนของ สสวท. ในปัจจุบันจะดูจาก
อินเตอร์เนืตด้วย ซ่ึงตรงน้ันจะได้ข้อมูลมากแล้วก็สะดวกไม'ต้องไปจัดซ้ือจัดหา 
ท่ีน่ี1จะมีหนังสือห้องสมุดหมวดอÿ  เด็กก็ใช้ได้ คgก็ใช้ได้ ดรงนี้ก็จะเอามาใช้ 
ส่วนหน่ีง แต่ท่ีมากๆ ก็จะเป็นอินเตอร์เน็ต ซึ่งมันจะเป็นภาพ เป็นข้อมูลท่ีทัน 
สมัย แล้วเราดึงเอามาใช้ค่อนข้างง่ายด้วย’’

(อ.ทองดี, 1 9 พ .ย .44)

เนื่องจากมีการเตรียมการเรียนการลอนที่ดีแล้ว อ.ทองดี จึงสามารถแจกจุดประสงค์ที 
ต้องเรียนในกาคน้ืให้นักเรียนรู้ก่อนได้ และ อ.ทองดี ไดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเตรียมการ 
เรียนการสอนโดยเฉพาะการทำการทดลองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเตรียมเครืองมีอ เช็ค
เคร่ืองมือ และเก็บเมื่อทำการทดลองเสร็จแล้ว
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‘‘เรามีจุดประสงค์ที่แจกให้กับเด็ก ตรงน้ันเรามีห้วข้อบอกไว้หมด แต่ 
ใม่ถึงกับบอกว่าวันนี้เราจะสอนจุดประสงค์นี้ แต่จะบอกว่าวันน้ีจะสอนวงจร 
R c L จากที่เราเรียน R ไปคร้ังท่ีแล้ว แล้วก็เรียนโดยที่คึกษา V หรือ
ความต่างค์กย์และกระแส แค่นี้ก็จะเป็นการบอกแล้วว่าจะสอนจุดประสงค์นี้ 
แต่ก็ไม่บอกอย่างเป็นทางการว่าวันนี้จะสอนจุดประสงค์นี้ มีจุดประสงค์นำ
ทางอย่างนี้ อยากให้เป็นธรรมชาติมากกว่า อย่างในอดีตเราจะไม่บอก แล้ว 
โดยล้วนใหญ่ไม่ใช่ค^คนเดียว เราจะสอนเน้ือหาไหน เขาไปเราก็จับเนื้อหา 
น้ันเสย ว่ามีสูตรอะไร ตัวอย่างเป็นยังไง ก็ทำให้ดูเลย เอาแบบtinหัดไปทำ 
ส่วนใหญ่ก็จะทำไม'เสร็จ เอาไปทำเป็นการบ้านบางคนก็ไม'ได้ทำ ลอกกันมา 
ส่ง วัฏจักรก็จะเป็นอย่างนี้ ลอกกันมาส่ง ลอกกันมาส่งมันก็ไม่มีประโยชน์ 
อะไร"

"เด็กท่ีถ้าเป็น Lab ส่วนใหญ่เขาจะมีส่วนร่วมอผู่แล้ว แต่จะไม่ได้มี 
ส่วนร่วมท้ังหมด เช่นการเตรียม Lab ให้ห้องนึงช่วยเซต จะใช้ตลอด 4 ห้อง 
ท่ีสอน ที่เหลึอสุดท้ายก็ช่วยเก็บ เขาก็จะมีล้วนร่วมตรงน้ันแน่นอนในการ
เตรียม Lab เขาก็จะมีส่วนร่วมเช็ค สายไฟครบไหม ไดนาโมตัวไหนใช่ไม่
ได้"

(อ.ทองดี, 1 9 พ .ย .44)

วิธ ีร ูจกนักเรียนเป็นรายบุคคล

ปัญหาต่างๆ ในการเรียนที่เกิดขึ้น อ.ทองดี แก้ปัญหาในด้านเจตคติต่อตัวครูโดยการทำ 
ให้นักเรียนมีความรักในตัวครู ศรัทธาในตัวครู และเช่ือม่ันในตัวครู ส่วนในด้านการลอนใช้การ 
ลอนที่ให้เนื้อหานักเรียนตามความาลามารถที่จะรับได้ แต่ต้องไม่ตามใจเด็กมากเกินไป เม่ือแก้ 
ปัญหาตรงนื้ได้แล้วทำให้นักเรียนตั้งใจเรียนมากขึ้น และผลการเรียนดีขึ้นตามลำดับ

‘‘หนึ่งเด็กเขาเรียนเครียด มีความทุกข์ แล้วคIเองถ้าเราไปยัด
เหยียดเนื้อหายากๆ ก็ไปกันใหญ่ ในประเด็นอย่างนี้ เราก็พยายามผูกใจ 
เด็กเอาไว้ ผู้จักเด็ก ตอนน้ีในท่ีสุดก็คึอสนใจผู้เรียน คึกษาผู้เรียนเป็นราย 
ทุคคล ตอนนี้ถ้าเรียกกันให้เพราะๆ คือการทำสารสนเทศผู้เรียน อย่างเมื่อ
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กี้ก็จะเห็นเราจะจำชื่อได้หมด เรียกได้หมด รู้ห,มดว่าใครเป็นยังไง กลุ่มไหน 
มีใคร ใครขาดรู้ทันที เพราะฝานมาแล้ว 4 เดือนด้วย เรา'จะรู้หมด"

(อ.ทองดี, 1 9 พ .ย .44)

วิธีการที่ทำให้ อ.ทองดี รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล คีอ ตอนเปิดเทอมให้นักเรียนเขียน
ประวิดส่งเพื่ออาจารยไ,ด้รู้ภูมิหลงของนักเรียนแต่ละคน พยายามพูดคุยก้บนักเรียนทั้งเรึ่องการ
เรียนและเร่ืองส่วนตัว และร่วมกิจกรมกับนักเรียนให้มากท่ีสุด

"ข้าพเจ้ายังขอให้เด็กเขียนประ'วัติของตนเองส่งข้าพเจ้าคนละ 1 ชุด 
ให้เล่าถึงความล้มพันธในครอบครัว ตลอดจนฐานะอาชีพของพ่อแม่ รวมถึง 
กิจกรรมและภาระหน้าท่ีต่างๆ ที่เด็กทำยามอมุ่:บ้าน คำกามสำคัญเรื่องหนึ่งที ่
ข้าพเจ้าอยากรู้ และขอให้เด็กเชียนบอกด้วยคือ ทุกวันน้ีเรียนไปเพ่ืออะไร

บางคนอาจมองว่าข้าพเจ้าเที่ยวไปละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของเด็ก 
ไม่เห็น'จะเก่ียวคับการเรียนการสอนทิเสิกล้ตรงไหนเลย แต่ข้าพเจ้ากลับคิดว่า 
จำเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะต้องรู้จักเด็กแต่ละคนอย่างแท้จรีง เพื่อที่จะสามารถเข้า 
ไปช่วยเหลือเด็กได้ในยามที่เขามีปัญหา เพราะปัญหาส่วนตัวนี้นย่อมล่งผล
กระทบต่อการเรียนไม'มากก็น้อย

ส่วนคำกามเรื่องเรียนไปทำไมนั้น ก็เพื่อให้เด็กได้ตรวจสอบจุดมุ่ง
หมายในชีวิตของตนเอง เขาจะได้เตรียมวางแผนให้ก้าวไปถึงจุดมุ่งหมายนั้น
อย่างรอบคอบ

การรู้จักวางแผนที่ดี จะช่วยให้ชีวิตในอนาคตของเขาก้าวหน้าและ
ประสบความสำเร็จ ไม'ว่าจะเป็นเร่ืองส่วนตัวหรือหน้าท่ีการงาน 
ถ้าหากเป็นไปได้จริงตามนี้ ก็เท่าคับว่าครูคนหนึ่งได้ทำหน้าที่ของเขาโดย
สมy  รณ์แล้ว"

(จากเอกลาร บันทึกครูแห่งชาติ, 2545)

เทคนิคการนำเข้าสู่บทเรียน

การนำเข้าสู่บทเรียนของ อ.ทองดี เริ่มด้วยการนำเรื่องสมาธิเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมใน 
การเรียน แล้วนำเรื่องลถานการณ์ประจำวัน หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรืองทีสอนมานำเข้าสู่บท
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เรียน เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนลนใจเรียน โดยเร่ืองท่ีเป็นรูปธรรมลามารถนำเข้าส่บทเรียนได้ง่าย 
กว่าเร่ืองนามธรรม ซ่ึงจากมีประลบการณ์การลอนมาก อ.ทองดี จึงได้มีการรวบรวมเทคนิคการนำ 
เข้าส่บทเรียนซองตนเองไว้ด้วยว่าการลอนแต่ละเร่ืองมีการนำเข้าล้บทเรียนอย่างไร

" จ ะ ส อ น เ ร ื่อ ง ก า ร แ ท ร ก ส อ ด แ ล ะ ก า ร เ ล ี้ย ว เ บ น ข อ ง แ ส ง ก ็จ ะ เ อ า แ ว ่น ต ัว  

ห น ึ่ง เ ร ีย ก ว ่า แ ว ่น เ อ ก ซ ์เ ร ย ์ม า ใ ห ้เ ด ็ก ด ู เ ร า เ อ ง จ ะ บ อ ก ว ่า แ ว ่น น ี้ด ูแ ล ้ว จ ะ ท ะ ล ุห ม ด  

เ ล ย เ พ ร า ะ เ ป ็น แ ว ่น เ อ ก ซ ์เ ร ย ์ ด ูผ ู้ห ญ ิง ผ ู้ห ญ ิง โ ป ้ ด ูผ ู้ช า ย ผ ู้ช า ย โ ป ้ เ ด ็ก ก ็จ ะ  

อ ย า ก ด ูแ ล ้ว ว ่า เ ป ็น อ ะ ไ ร  อ า จ า ร ย ่โ ก ห ก ห ร ือ เ ป ล ่า  เ ว ล า เ ด ็ก ด ูเ ร า จ ะ ใ ห ้ด ูน ิ้ว ม ือ  

ด ูแ ล ้ว จ ะ เ ห ็น ว ่า เ ป ็น ก ร ะ ด ูก  เ ด ็ก เ ร า ไ ม ‘ต ้อ ง เ ซ ต ใ ห ้ม ืห น ้า ม ้า เ ล ย  เ ด ็ก อ อ ก ม า ด ู 

แ ล ้ว บ อ ก ว ่า เ ห ็น ก ร ะ ด ูก โ ด ย ท ี่เ ร า ไ ม ' ไ ด ้เ ซ ต เ ข า ไ ว ้ เ ด ็ก ท ี่เ ห ล ือ จ ะ อ ย า ก ด ูม า ก เ ล ย  

ว ่า จ ร ิง ห ร ือ เ ป ล ่า  ห ล ัง จ า ก น ิ้น เ ร า ก ็จ ะ ม า ด ูว ่า ม ัน ไ ม ่ใ ช ่ก ร ะ ด ูก  แ ต ่ม ัน เ ก ิด จ า ก  

ก า ร ห ้ก เ ห  แ ล ะ ก า ร เ ล ี้ย ว เ บ น ข อ ง แ ส ง ผ ่า น ข น ไ ก ่ ข น ,,ไ ก ่ท ีป ัด ผ ่น  เ ข ้า ม า $ ต า เ ร า  

ท ำ ใ ห ้เ ห ็น เ ง า ม ืด เ ง า ม ัว ค ล ้า ย ก ับ น ิ้ว ม ือ  ต ร ง น ิ้เ ร า ก ็ส อ น เ ร ื่อ ง ก า ร แ ท ร ก ส อ ด แ ล ะ  

ก า ร เ ล ี้ย ว เ บ น ข อ ง แ ส ง "

(อ.ทองดี, 19 พ.ย. 44)

นอกจากน้ีแล้ว อ.ทองดี ได้ให้นักเรียนทบทวนเน้ือหามาก่อน และเม่ือมาถึงโรงเรียนยัง 
ได้มีการทบทวนบทเรียนเพ่ือเช่ือมโยงความรู้ใหม่ โดยวิธีการท่ีครูเป็นผู้ทบทวนเอง และเม่ือมี 
โอกาสให้นักเรียนเป็นผู้ทบทวน นอกจากน้ียังใช้การพูดชักจูงให้นักเรียนลนใจเรียนด้วย

" ท ี่ใ ช ้ต อ น น ิ้ม ืส อ ง ว ิธ ีเ อ ง  ห น ึ่ง ค ร ูเ ป ็น ผ ู้ท บ ท ว น  ส อ ง น ัก เ ร ีย น เ ป ็น ผ ู้ท บ ท ว น  

ค อ ใ น บ า ง ค ร ั้ง ถ ้า ม ืโ อ ก า ส ใ ห ้เ ด ็ก อ อ ก ม า ท บ ท ว น  จ ะ ม ืค ว า ม ก ร ะ ต ือ ร ีอ ร ้น  แ ต ่ต ้อ ง ย อ ม  

ร ้น ว ่า เ ร า ต ้อ ง ใ ช ้เ ว ล า ม า ก  ล ้า เ ร า ท ำ ไ ม ต ่อ เ น ือ ง  เ ด ็ก เ อ ง ก ็จ ะ ข า ด ค ว า ม ต ่อ เ น ื่อ ง ใ น ก า ร  

ม า ท บ ท ว น  แ ต ่ก า ร ใ ห ้เ ด ็ก ม า ท บ ท ว น ล ้า เ ร า ม ืเ ว ล า พ อ  แ ต ่ต ร ง น ิ้เ ร า ก ต ้อ ง ย อ ม ร ับ ว ่า  

เ ว ล า เ ป ็น ข ้อ จ ำ ก ัด ใ น ก า ร เ ร ีย น ก า ร ส อ น ต า ม เ น ื้อ ห า ข อ ง ห ล ัก ป ีต ร เ ก ่า ม า ก ๆ  เ ล ย  เ พ ร า ะ  

ฉ ะ น ั้น ใ น บ า ง ค ร ั้ง เ ร า เ ล ย เ อ า ต ัว ค ร ูเ ป ็น ต ัว ท ด ล อ ง  แ ต ่ก ็เ อ า ต ัว เ ด ็ก เ ป ็น ต ัว ท ด ล อ ง บ ้า ง

ก ็ต ้อ ง ด ูค ว า ม ย า ก ง ่า ย ข อ ง เ น ื้อ ห า บ ้า ง ง  โ ด ย ภ า พ ร ว ม ก ็' จ ะ ม ือ ผ ู้ส อ ง ว ิธ ีเ ท ่า น ี้"

(อ.ทองดี, 19 พ.ย. 44)
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" อ า จ า ร ย ์ท บ ท ว น ค ว า ม ร ู้เ ด ิม ก ่อ น  พ ื้น ฐ า น ใ ห ้ม ีค ว า ม แ ม ่น ย ำ  ใ ห ้ช ัว ร ์ 

ก ่อ น  แ ล ้ว ก ็จ ะ ม ีแ บ บ t เ ก ห ัด เ ล ็ก ๆ  ใ ห ้ท ำ ก ่อ น  ท บ ท ว น พ ื้น ฐ า น  ข ุด ข ึ้น ม า  ท ว น  

เ น ื้อ ห า ท ี่ม ัน เ ก ี่ย ว ก ับ ท ี่เ ร า จ ะ เ ร ีย น  ม . 5  ก ็’ม ิ' ม . 3 ก ็ม ี’'

‘‘ส ่ว น ใ ห ญ ่อ า จ า ร ย ์จ ะ บ อ ก ว ่า ค า บ ห น ้า เ ร ีย น อ ะ ไ ร ใ ห ้เ ต ร ีย ม ต ัว ม า ก ่อ น  

บ า ง ท ีแ ก ก ็ใ ห ้ก า ร บ ้า น ไ ป ท ำ ท ี่บ ้า น แ ต ่จ ะ ท ำ ห ร ีอ ไ ม ่ก ็เ ร ื่อ ง ข อ ง เ ร า  แ ก จ ะ พ ูด เ ส น อ  

ว ่า ข อ เ ว ล า แ ป ็บ น ึง น ะ ค ร ูจ ะ บ อ ก อ ะ ไ ร ใ ห ้น ิด น ึง  ค ือ โ จ ท ย ์ข ้อ น ื้ท ำ อ ย ่า ง ไ ร  แ ก จ ะ  

บ อ ก แ น ว ท า ง ใ ห ้ไ ป ท ำ  แ ก จ ะ บ อ ก ซ ํ้า ๆ  ว ่า ฟ ิส ิก ล ็ห ่า ง ก ัน  3 ก ัน ก ็เ ป ็น อ ื่น "

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่ม๓'ง 1, 20ธ.ค. 44)

‘‘จ ะ ย ก ต ัว อ ย ่า ง ป ร ะ ก อ บ  แ จ ก  s h e e t  ท บ ท ว น เ ร ื่อ ง เ ก ่า ท ี่ต ่อ เ น ื่อ ง จ า ก  

ม . 4  ม . 5  ม า ก ่อ น ใ ห ้ค ิด เ อ ง ก ่อ น  แ ล ้ว เ ข า จ ะ อ ธ ิบ า ย ใ ห ้ฟ ัง  ถ ้า น ัก เ ร ีย น ไ ม ‘เ ข ้า  

ใ จ  เ ข า จ ะ เ ข ้า ม า ท ำ ใ ห ้น ัก เ ร ีย น เ ข ้า ใ จ ใ ห ้ไ ด ้ เ ข า ถ ึง ต ัว น ัก เ ร ีย น  ไ ม ่ใ ห ้ว ้า เ ห ว ่ 

ย ก ต ัว อ ย ่า ง ท ี่ใ ก ล ้เ ค ีย ง ก ับ เ น ื้อ ห า ก า ร เ ร ีย น "

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มกลาง, 27 ธ.ค. 44)

‘‘เ ก ร ิ่น ใ ห ้ค ิด ม า ก ่อ น ว ่า ก ่อ น ท ี่จ ะ ม า ถ ึง เ ร ื่อ ง น ื้ม ัน จ ะ ม ีอ ะ ไ ร บ ้า ง  เ ห ม ือ น  

ท อ ล ์ค โ ช ว ์ เ ข า ม ีม ุข พ ูด ท ำ ใ ห ้ข ำ  ท ำ ไ ม ' ใ ห ้เ ค ร ีย ด ใ น ก า ร เ ร ีย น  เ ด ี๋ย ว ม ีม ุข ข ำ  แ ต  ่

แ บ บ เ ห น ็บ เ ฉ ย ๆ  เ ป ็น ม ุข ท ำ ใ ห ้เ ร า ต ั้ง ใ จ เ ร ีย น ข ึ้น  ถ ้า ไ ม ' เ ข ้า ใ จ ค ือ จ ะ ไ ป ช ้า ๆ  แ ล ้ว  

เ จ า ะ น ัก เ ร ีย น ว ่า ค น ไ ห น ไ ม ่เ ข ้า ใ จ  ไ ม ่ป ล ่อ ย น ัก เ ร ีย น  ถ ้า เ ป ็น อ า จ า ร ย ์ค น อ ื่น ไ ด ้ 

ไ ม ่ใ ด ้ก ็ค ือ แ ค ่บ น ก ร ะ ด า น จ ะ ร ับ ไ ด ้ไ ม ่ไ ด ้ก ็ป ล ่อ ย "

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน 1 ,3 ม.ค. 45)

‘‘ก ็จ ะ เ ก ร ิ่น ก ่อ น  น ัก เ ร ีย น ท ี่ร ัก  แ ล ้ว แ ก ก ็' จ ะ เ ล ่า ป ร ะ ก ัต ิค า ส ต ร ีข อ ง บ ท  

เ ร ีย น  จ า ก น ั้น ค ่อ ย น ำ เ ข ้า ส ู่บ ท เ ร ีย น  เ ช ่น ป ร ะ ว ัต ิน ัก ว ิท ย า ค า ส ต ร ์ ม ุข ต ล ก ท ี่ไ ม ่ 

ค ่อ ย ต ล ก เ ท ่า ไ ร  อ ัน น ั้ใ ช ้ไ ด ้ค ร ับ เ ป ็น ค ร ูแ ห ่ง ช า ต ิจ ร ิง ๆ  น ัก เ ร ีย น ย ัง ต ั้ง ใ จ ฟ ัง อ ย ู่"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง 2, 14 ก.พ. 45)
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การแบ่งกลุ่ม

อ.ทองดี มีแนวคิดว่าการจัดซนเรียนท่ีดีน้ันต้องเป็นห้องเรียนแบบคละ คือ มีทังนักเรียน 
ท่ีเก่ง ปานกลาง และอ่อนอยู่ในห้องเดียวกัน เพราะถ้านักเรียนเก่งอยู่ด้วยกันทำให้เกิดการเห็น 
แก่ตัวในการเรียน แต่ถ้าเด็กคนไหนมีความลามารถพิเศษควรลนับลนุนโดยการจัดกิจกรรมเสรีม 
นอกเวลาเรียนให้ ส่วนในห้องเรียนควรให้เขาได้อยู่ร่วมกัน

" ค น เ ก ่ง ใ น ภ า พ ร ว ม เ ห ็น แ ท ่ต ัว  เ อ า เ ฉ พ า ะ ต ัว ใ ห ้ร อ ด  บ า ง ค น อ ะ ไ ร ก ็ไ ม '

ทำ เ อ า เ ฉ พ า ะ อ ่า น ห น ัง ส ือ อ ย ่า ง เ ด ีย ว  ก ิจ ก ร ร ม ก ็ไ ม ่ท ำ  ไ ม ่ค บ ห า ส ม า ค ม ก ับ  

ใ ค ร  เ พ ร า ะ ถ ือ ว ่า ต ัว เ อ ง เ ก ่ง  ค น อ ื่น ต ้อ ง พ ึ่ง พ า เ ข า  ท ำ ใ ห ้เ ข า ม ีอ ัต ร า ส ุง ท ี่จ ะ เ ห ็น  

แ ก ่ต ัว  ม น ุษ ย ส ัม พ ัน ธ ์ไ ม ่ด ี เ ก ่ง อ ย ่า ง น ี้จ ะ ท ำ ใ ห ้ส ัง ค ม ไ ม ่ม ีค ว า ม ส ุข  แ ล ้ว เ อ า ต ัว  

ไ ม ่ร อ ด ใ น ส ัง ค ม  จ ะ เ ห ็น ว ่า ค น ท ี่เ อ า ต ัว ร อ ด ใ น ส ัง ค ม ค ือ ค น ป า น ก ล า ง แ ล ะ ค น

ค ่อ น ข ้า ง อ ่อ น  พ ว ก น ี้เ พ ี่อ น เ ย อ ะ  ส ัง ค ม ด ี”

" ก า ร จ ัด ห ้อ ง แ บ บ ค ล ะ  ค ล ะ ส ต ิป ัญ ญ า  เ พ ศ  ม ัน จ ะ ช ่ว ย ใ ห ้เ ป ็น ธ ร ร ม  

ช า ต ิ ค น เ ก ่ง จ ะ เ ห ็น ว ่า ค น อ ่อ น ก ็ย ัง ม ี ค น อ ่อ น อ ่อ น ใ น ว ิช า แ ต ่เ ข า ช ่ว ย อ ะ ไ ร ค น  

เ ก ่ง ไ ด ้บ ้า ง  ส ัง ค ม จ ะ ไ ด ้เ ห ็น ว ่า ม ัน เ ป ็น ช ีว ิต จ ร ิง อ ย ่า ง น ี้น  เ พ ร า ะ ฉ ะ น ี้น เ ร า จ ะ ไ ม  ่

ไ ด ้อ ย ู่ใ น ส ัง ค ม ข อ ง ค น เ ก ่ง ท ั้ง ห ม ด  ”

" ใ น ห ้อ ง เ ร ีย น ต ้อ ง ใ ห ้เ ด ็ก เ ห ล ่า น ี้ไ ด ้อ ย ู่ก ับ เ ด ็ก ท ี่อ ่อ น ก ว ่า เ ข า บ ้า ง  เ พ ี่อ ใ ห ้ 

ร ู้ว ่า เ ข า ต ้อ ง เ ส ืย ส ล ะ  ใ ห ้ค ว า ม ช ่ว ย เ ห ล ือ ใ น ก า ร อ ธ ิบ า ย ค น อ ื่น  ช ีว ิต ม ัน จ ะ ไ ด ้เ ป ็น  

ค ว า ม จ ร ิง  แ ต ่เ ร า ก ็ต ้อ ง ล ่ง เ ส ร ิม ใ ห ้เ ข า  ไ ม ่ไ ด ้จ ะ ล ด ค ว า ม ส า ม า ร ก จ า ก เ ก ่ง ใ ห  ้

เ ป ็น เ ด ็ก อ ่อ น  แ ต ่ใ ห ้เ ข า ร ู้จ ัก ช ีว ิต ใ น ส ัง ค ม  ช ีว ิต ค ว า ม เ ป ็น จ ร ิง  แ ต ่ถ ้า เ ข า เ ก ่ง  

อ ะ ไ ร โ ร ง เ ร ีย น ก ็ค ว ร จ ะ จ ัด ก ิจ ก ร ร ม เ ส ร ิม ส ัก ย ภ า พ ใ น ร ูป ข อ ง อ ัจ ฉ ร ิย ะ ไ ป  ก ็เ ป ็น ก ิจ  

ก ร ร ม ล ่ง เ ส ร ิม ค ว า ม ส า ม า ร ถ พ ิเ ศ ษ เ ฉ พ า ะ ก ล ุ่ม "

( อ .ท อ ง ด ี,  1 9  พ .ย .  4 4 )

จ า ก แ น ว ค ิด ข ้า ง ต ้น ท ำ ใ ห ้ อ .ท อ ง ด ี จ ัด ก ล ุ่ม ข อ ง น ัก เร ีย น ใ น ห ้อ ง ท ี่ต น เอ ง ส อ น แ บ บ ค ล ะ  โ ด ย  

ค ล ะ ท ั้ง เพ ศ  แ ล ะ ท ั้ง ค ว า ม ร ู้

“ก า ร แ บ ่ง ก ล ุ่ม เ ร า ป น ก ัน ห ม ด เ ล ย  ท ั้ง ป ร ะ ช า ธ ิป ไ ต ย  ท ั้ง ค ล ะ เ พ ศ  ท ั้ง

ค ล ะ ค ว า ม ร ู้ เ ร า จ ะ เ อ า ข ้อ ม ูล เ ก ่า เ ข า เ อ า ม า แ ล ้ว จ ัด เ ป ็น  8  ก ล ุ่ม  จ ัด เ ด ็ก เ ก ่ง  8



232

ค น  เ ด ็ก อ ่อ น  8  ค น  จ ับ เ ข า ค ุj ก ัน เ ส ร ็จ แ ล ้ว เ พ ื่อ น อ ย า ก เ ข ้า ก ล ุ่ม ก ับ ใ ค ร ก ็เ ช ิญ  

4 - 5  ค น  แ ล ้ว แ ต ่ก ล ุ่ม  เ พ ร า ะ ฉ ะ น ั้น เ ด ็ก ก ็จ ะ ไ ด ้ท ำ ก ิจ ก ร ร ม  ถ ึง ห น ึ่ง ภ า ค  

เ ร ีย น แ ล ้ว เ ข า อ ย า ก เ ป ล ี่ย น ก ็เ ป ล ี่ย น  อ ัน น ี้ถ ือ ว ่า เ ป ็น ก ล ุ่ม ถ า ว ร เ ป ็น ก ล ุ่ม ต ล อ ด

ภ า ค  แ ต ่ถ ้า เ ร า ม ีก ิจ ก ร ร ม ก ล ุ่ม อ ย ่า ง อ ื่น เ ร า ก ็แ ย ก อ อ ก ม า อ ีก ไ ด ้ ส า ม า ร ถ ท ำ ก ล ุ่ม  

ต ่า ง ห า ก ไ ด ้ แ ต ่ก ล ุ่ม น ี้เ ห ม ีอ น ก ับ ก ล ุ่ม น ั้ง โ ต ๊ะ  ก ล ุ่ม ท ำ ก ิจ ก ร ร ม โ ด ย ภ า พ ร ว ม เ ป ็น  

ก ล ุ่ม ต า ย ต ัว "

(อ.ทองดี, 19 พ.ย. 44)

“ก า ร ร ่ว ม ก ิจ ก ร ร ม เ ป ็น ก ล ุ่ม ห น ึ่ง ใ น ร ูป แ บ บ ท ี' น ิย ม ข อ ง ก า ร จ ัด ก า ร เ ร ีย น ท ี่เ น ้น ผ ู้ 

เ ร ีย น เ ป ็น ส ำ ค ัญ  จ ะ ช ่ว ย ใ ห ้เ ด ็ก เ ร ีย น ร ู้ท ี่จ ะ อ ย ู่ร ่ว ม ก ับ ค น ใ น จ ัง ค ม ห ล า ก ห ล า ย ร ูป แ บ บ  

เ ด ็ก ต ้อ ง เ ร ีย น ร ู้ท ี่จ ะ ท ำ ง า น ก ับ ผ ู้อ ื่น ไ ด ้อ ย ่า ง ร า บ ร ื่น  ย อ ม ร ับ ค ว า ม เ ห ็น ท ี่แ ต ก ต ่า ง  ห น ัก  

น ิด เ บ า ห น ่อ ย ต ้อ ง ร ู้จ ัก อ ภ ัย ก ัน  ร ว ม ถ ึง ร ู้จ ัก ร ับ ผ ิด ช อ บ ใ น ห น ้า ท ี่ข อ ง แ ต ่ล ะ ค น  ม ิเ ช ่น น ั้น  

ง า น ก า ร ท ี่ไ ด ้ร ับ ม อ บ ห ม า ย ก ็อ า จ เ ส ีย ห า ย ไ ม ่ส ำ เ ร ็จ ผ ล ค ัง ท ี่ห ว ัง ไ ว ้”

(จากเอกสาร บันทึกครูแห่งชาติ, 2545)

การแบ่งกลุ่มแบบคละความสามารถน้ีเป็นการดีลำหรับนักเรียน เพราะนักเรียนได้ช่วย 
กันเรียน และคนอ่อนสามารถปรกษาคนเก่งได้

“เ ล ือ ก ค น เ ก ่ง ๆ  ไ ป ต ั้ง ไ ว ้ใ น แ ต ่ล ะ ก ล ุ่ม ก ่อ น  ใ ห ้เ พ ื่อ น ๆ  โ ห ว ต ก ัน เ อ ง  เ ร า  

จ ะ ร ู้ก ัน อ ย ู่แ ล ้ว ว ่า ใ ค ร เ ก ่ง  พ อ ไ ด ้ห ้ว ห น ้า ก ล ุ่ม ท ี่เ ห ล ือ ก ็จ ะ แ บ ่ง ก ัน เ อ ง  ไ ด ้ห ัว ห น ้า  

ก ล ุ่ม ค น น ึง  แ ล ้ว ก ็จ ะ เ อ า ร อ ง ไ ป ค น น ึง  ท ี่เ ห ล ือ อ ย า ก อ ย ู่ก ล ุ่ม ไ ห น ก ็ไ ด ็ใ ห ้ก ล ุ่ม น ึง  

5  ค น  6  ค น  ต า ม ก ำ ห น ด ’’

“ก ็ด ี เ ฉ ล ี่ย ค ว า ม ค ิด  ค ว า ม เ ก ่ง  ห ัว ส ม อ ง ก ัน ไ ป  จ ะ ไ ด ้เ ท ่า ๆ  ก ัน  ไ ม  ่

ไ ด ้ไ ป เ ก ่ง อ ย ู่ก ล ุ่ม เ ด ีย ว  ท ำ ง า น ก ล ุ่ม  ท ำ โ ค ร ง ง า น  จ ะ ป ร ึก ษ า ต ล อ ด ’'

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มกลาง, 27 ธ.ค. 44)
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ว ิธ ึการสอนท ี่หลากหลาย

วิธีการสอนของ อ.ทองดี ท่ีใช้แล้วสามารถนำมาเป็นตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การลอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ คือ

1. การดำเนินการสอนในคาบเรียนท่ีมีการทดลองนัน อ.ทองดีพยายามให้นักเรียนทำ 
การทดลองทุกเร่ือง โดยให้ลงมือทำด้วยตนเองทุกขันตอน ยกเว้นบางการทดลองท่ีเครืองมือหรีอ 
งบประมาณไม่เพียงพออาจารยไช้การสาธิตให้ดู

“ท ด ล อ ง ท ุก เ ร ื่อ ง ท ี่ม ีอ y ใ น ห น ัง ส ือ ท ั้ง ห ม ด  จ ะ ม ีข ้อ ย ก เ ว ้น บ ้า ง บ า ง ก ร ณ  ี

ท ี่ท ำ ไ ม 'ไ ด ้ เ ช ่น เ ค ร ื่อ ง ม ือ ห ร ือ ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง เ ร า ไ ม ่เ พ ีย ง พ อ  แ ต ่น ้อ ย ม า ก

เ ร ื่อ ง ท ี่ใ ห ้ส า ธ ิต แ ต ่เ ร า ก ับ ม า ท ด ล อ ง  เ ร า พ ย า ย า ม จ ะ ใ ห ้เ ด ็ก ส ัม ผ ัส เ ป ็น ป ร ะ ส บ

ก า ร ณ ์ต ร ง ม า ก ก ว ่า  ท ้า ค ร ูพ ูด ก ็แ ย ่แ ล ้ว  ส า ธ ิต ก ็ย ัง ด ีข ึ้น ม า น ิด น ึง  แ ต ่ท ้า เ ด ็ก ไ ด ้ 

ท ำ เ ล ย จ ะ ท ำ ใ ห ้ม ีป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ ท ำ ใ ห ้เ ด ็ก ก ร ะ ต ือ ร ือ ร ้น  ไ ม ่เ บ ื่อ  ช อ บ  แ ล ะ  

ส า ม า ร ถ ว ิเ ค ร า ะ ห ์ต ร ง น ั้น ไ ด ้ด ี ม ีบ ้า ง น ้อ ย ม า ก ท ี่เ ป ็น ก า ร ท ด ล อ ง  ย ก เ ว ้น เ ร า ม ี 

อ ุป ก ร ณ ์ไ ม ‘ค ร บ ก ็ส า ธ ิต  ม ีเ ห ม ือ น ก ัน  แ ต ่ส ่ว น ใ ห ญ ่เ ร า ม ัก จ ะ ท ำ เ ก ิน ใ น บ ท เ ร ีย น  

ม า ก ก ว ่า "“เราเองก็ยอมรับว่าเราจะให้ทำแล็ปทุกแล็ปหรือเกินกว่าน้ัน เช่นอย่าง ท่ีเห็นสาธิตในแบบเรียนไม่มีแต่เราก็จะเอามาให้ การท่ีเราเอามาให้เกิน แก ทำได้หรือไม่ได้ เช่นอุปกรณ์ไม่เวอร์ค ไม่ได้ทำแล๊ป แกก็จะเรียนรู้ได้ว่ามันไม่ เวอร์คตรงไหน ท่ีมันไม'ทำไปตามท่ีกำหนดเพราะอะไร สายไฟขาดหรือเปล่า แจีคหลวมหรือเปล่า ข้ัวข้ึนสนิมหรือเปล่า เด็กก็ต้องวิเคราะห์ ตรงน้ีเด็กจะ 
เกิดการเรียนรู้จากการแ ก ้ปัญหาในการทำแ ล ็ป ด้วย ฉะน้ันท้าเราจะบอกว่าเคร่ืองมือไม่ดี ไม่เวอร์ค ไม่ทำคงไม,ใช่ เด็กมีส่วนตรงน้ีค่อนข้างสมำเสมอ ไม่ใช่เราให้เขามาช่วยเพราะเบาแรง แต่แกใต้มาจับเคร่ืองไม้เคร่ืองมือ"

(อ.ทองดี, 19 พ.ย. 44)

“แ ก จ ะ เ น ้น ใ ห ้น ัก เ ร ีย น ป ฏ ิป ต ซ ะ ส ่ว น ม า ก  แ ต ่ท ้า อ ัน ไ ห น ท ี่เ ร า ไ ม ' เ ข ้า ใ จ แ ก จ ะ

อ ธ ิบ า ย น ำ ท า ง ไ ป ก ่อ น  แ ก จ ะ ด ูแ ล อ ย ่า ง ใ ก ล ้' ช ิด ว ่า {]ก ต ้อ ง ห ร ือ ไ ม ่ เ ข ้า ใ จ ต ร ง น ัน ด ีห ร ือ
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เ ป ล ่า  ท ำ ผ ิด พ ล า ด ไ ป อ า จ า ร ย ์ก ็จ ะ แ น ะ น ำ ใ น ท า ง ท ี่ถ ูก ต ้อ ง ใ ห ้ ส ่ว น ม า ก ก ็จ ะ ใ ห ้เ ร า ล ง  

ม ือ ก ัน ก ่อ น  ล อ ง ผ ิด ล อ ง ถ ูก  แ ล ้ว อ า จ า ร ย ์ก ็เ ด ิน ด ูต า ม โ ต ๊ะ ไ ป เ ร ื่อ ย ๆ ”

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง 1 ,20ธ.ค. 44)

การนำเสนอผลการทดลองใช้วิธีการลุ่มให้นักเรียนบางกลุ่มข้ึนมานำเสนอหน้าช้ันเรียน 
หรีอถ้ามีเวลาน้อยให้นำเสนอท่ีโต๊ะ

"ส่วนใหญ่ถ้าเน้ือหายาวจะให้ตัดเป็นตอน กระชับเน้ือหาเพ่ือให้เด็กเขาเข้าใจได้ง่าย แต่ถ้ามันไม'ยาวก็ให้เขามานำเสนอ การนำเสนอจะมืเง่ือนไข ของเวลาด้วย ถ้าเรามีเวลาไม'มากก็ให้มานำเสนอหน้าช้ันเรียน 1 กลุ่ม หรือ 2 กลุ่มก็ยุติแล้ว 1 กลุ่มใครมีอะไรจะเสนอเพ่ิมเติม อีกกรณีหน่ึงอาจจะสรุป ไปเลย สรุปว่าอย่างไรก็ให้พูดท่ีโต๊ะเลย ต้องดูว่าเน้ือหาน้ืจะสรุปอย่างไรจึงจะ เหมาะสม ก็มีให้สรุปหน้าช้ันเรียน หรือให้สรุปท่ีโต๊ะเลย ก็เป็นลักษณะนี้’'
(อ.ทองดี, 19 พ.ย. 44)

'‘ใ ห ้ต ัว แ ท น อ อ ก ไ ป  ถ ้า ไ ม ่ม ีใ ค ร อ อ ก ก ็เ ร ีย ก ล ุ่ม  ใ ห ้บ อ ก ว ่า ผ ล ท ี่ไ ต ้อ อ ก  

ม า เ ป ็น อ ย ่า ง ไ ร บ ้า ง  แ ล ้ว อ า จ า ร ย ์ก ็จ ะ ส ร ุป ว ่า ผ ล ท ี่ไ ด ้จ ร ิง ๆ  ค ว ร อ อ ก ม า เ ป ็น

อ ย ่า ง น ี้' '

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง า , 20ธ.ค.44)

‘‘ก า ร น ำ เ ส น อ ผ ล ก ็จ ะ ส ่ง ต ัว แ ท น ด ้ว ย  ส ม ัค ร ใ จ ด ้ว ย  ถ ้า ไ ม ่ม ีค น ส ม ัค ร ใ จ

อ า จ า ร ย ์ก ็จ ะ ส ุ่ม เ ร ีย ก ช ื่อ ข ึ้น ม า เ ล ย "

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มกลาง, 27 ธ.ค. 44)

2. การเดินดูนักเรียนตามกลุ่มตลอดเวลาที,ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการทำการทดลอง 
หรือการทำแบบผึเกหัด เป็นการเดินสำรวจดูความถูกต้องในการทำงานของนักเรียน และเป็นการ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ชักถามในส่ิงท่ีไม่เข้าใจได้ในขณะท่ีอาจารย์เดินไปถึงกลุ่มของตนเอง 
เพราะนักเรียนบางคนไม่กล้าท่ีจะถามในเวลาท่ีอาจารย์อธิบายอยู่หน้าห้อง ทำให้นักเรียนเรียนได้ 
เข้าใจมากข้ึน และเป็นทารกระดุ้นให้นักเรียนต้ังใจเรียนและสนใจเรียนเพราะอาจารย์จะเดินดูอยู่
ตลอดเวลา
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“เ ด ิน ด ูท ุก ก ล ุ่ม  ก ล ุ่ม ไ ห น ม ีป ัญ ห า ก ็ถ า ม ไ ด ้"

“อ า จ า ร ย ์เ ข า เ ด ิน ต ร ว จ ด ูว ิธ ีค ิด  ถ ้า ว ิธ ีผ ิด ก ็จ ะ ส อ น ใ ห ้ อ า จ า ร ย ์จ ะ ด ูร อ บ ๆ

ก ล ุ่ม  ด ูว ่า ท ุก ค น ท ำ ไ ด ิไ ห ม  ด ูท ั่ว ถ ึง ท ุก ค น "

(จากการพนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มกลาง, 27 ธ.ค. 44)

3. อ.ทองดี เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ถามตลอดเวลา จากการท่ีอาจารย์เดินดูและ 
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอยู่ตลอดเวลาทำให้รู้ว่านักเรียนแต่ละคนรู้เรื่องมากน้อยแค่ไหน 
อาจารย์ถามท้นทีท่ีเห็นนักเรียนคนใดทำท่าเหมือนเรียนไม่รู้เร่ืองหรือไม่ตังใจเรียน และเดินเพ่ือไป 
ดูด้วยว่าน ัก เรียนทำแบบรีเกหัดถูกหรือไม่

“ถ ้า ใ ค ร ไ ม ' เ ข ้า ใ จ ต ร ง ไ ห น  ข อ ใ ห ้ย ก ม ือ บ อ ก  ค ร ูย ิน ด ีจ ะ อ ธ ิบ า ย ซ ํ้า

ข ้า พ เ จ ้า ม ัก ก ล ่า ว ป ร ะ โ ย ค น ี้ป อ ย ค ร ั้ง  แ ล ะ ท ุก ค ร ั้ง  ล ีห น ้า ข อ ง เ ด ็ก  จ ะ ผ ่อ น  

ค ล า ย ล ง อ ย ่า ง เ ห ็น ไ ด ้ช ัด  ค ว า ม เ ค ร ีย ด ใ น ก า ร เ ร ีย น ว ิช า พ ีส ิก ล ีก ่อ น ห น ้า น ี้ด ู

เ ห ม ือ น จ ะ ล ด ล ง ไ ป ถ น ัด ใ จ  เ พ ีย ง เ พ ร า ะ ค ำ พ ูด ส ัน ๆ  ข อ ง ค ร ูไ ม ่ก ี่ป ร ะ โ ย ค เ ท ่า น ี้น "

(จากเอกลาร บันทึกครูแห่งซาติ, 2545)

“ถามได้ตลอดเวลา เปีดจนไม่รู้จะถามอะไร จะพยายามทำให้เราเข้าใจทุก อย่าง จะเดินไปดูตามโ ต ๊ะด้วย ไม'กล้ายกมือก็จะเดินมาถามบิามโต๊ะ”"อาจารย์จะย้ํา จะทบทวนให้ตลอด เอาใจใส่ตลอด เดินตามกลุ่มแล้วก็ ถาม เดินตลอดเลย’'"มันถูกคนเดียวก็ถูกท่ังห้องแล้วพ่ี เหมือนกันภายในกลุ่ม อาจารย์ เดินไปดูคนเดียวก็ถูกแล้วก็จะถูกกันท่ังกลุ่ม เพราะในกลุ่มก็จะมืการปรึกษากัน"
(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง 11 20 ธ.ค. 44)

“อาจารย์จะสอนดีมาก จะรู้เร่ือง เพราะอาจารย์จะเข้าถึงตัวนักเรียน ตลอด ถ้าเกิดนักเรียนไม่เข้าใจเขาก็จะมาอธิบายให้ฟัง แล้วก็'ถามนักเรียนว่า ตรงน้ีเข้าใจไหม ให้หยุดไหม หรือจะให้อธิบายต่อ จะคอยจู้จ้ีตลอดเวลา"“อาจารย์เขามองหน้าไปรอบๆ ทุกๆ คน ก็รู้แล้วว่าใครไม่เข้าใจ ดูตา ดูตัวเกร็งเอาไว้ก่อน มองตาใสๆ ของนักเรียนก็จะรู้ว่าไอ้น้ีไม'รู้เร่ืองต้ังแต่ด้นเลย"
(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มกลาง, 27 ธ.ค. 44)
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“ถ า ม ไ ด ้ แ ต ่ไ ม ่ค ่อ ย ป ีใ ค ร ถ า ม  ถ ้า ไ ม ่ป ีใ ค ร ถ า ม อ า จ า ร ย ์ก ็จ ะ ถ า ม  ก ็จ ะ  

แ ซ ว  พ ูด ว ่า อ ้า ว ค น น ี้จ ะ ถ า ม อ ะ ไ ร ห ร ือ  แ ก จ ะ ป ีม ุข ฮ า ใ ห ้เ ล ่น ' '

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน1 ,3 ม.ค.45)

“เ ด ิน ด ีก ว ่า  เ พ ร า ะ จ ะ ต ้อ ง ท ำ  ท ั่ว ถ ึง ด ีด ้ว ย  ไ ด ้ถ า ม  บ า ง ค น ส ง ส ัย  แ ต ่ไ ม ่ 

ก ล ้า ถ า ม ย ก ม ือ ใ น ห ้อ ง  ก ็จ ะ ถ า ม เ ม ื่อ เ ว ล า เ ด ิน ไ ป ต า ม ก ล ่ม ’'

(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง 2, 14 ก.พ. 45)

4. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการนำเสนอเน้ือหาให้ใต้เห็นภาพจากท่ีเป็น 
นามธรรมเป็นรูปธรรมมากฃึน เช่นการ'ใช้ซีมูเรซ่ัน (simulation) การใช้อินเตอร์เน็ต ชีดีรอม และ 
วีดิ,ทัศน์ มาประกอบการเรียนการสอน

“simulation จะเป็นสถานการณ์จำลอง เป็นภาพเคล่ือนไหว เป็น กราฟ เป็นเสียง ตัวน้ีเรามักจะใช้ในเชิงสรุป ไม'ได้เอามาทดแทนการสอน เอามาบอกเด็กว่าต ัว น้ีความรู้คืออะไร ทำแล็ปก็ทำไป ทำอะไรก็ทำไป ตัวน้ี จะมาช่วยสรุปว่าท่ีทำไปเป็นอย่างน้ีไหม เด็กแทนท่ีจะเห็นหรือได้ยินแต่เสียงท่ี เป็นคำพ ูด  ก็จะเปล่ียนเป็นการนำเสนอท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงทำแล้วเด็ก จะสนใจค่อนข้างมาก แต่มันจะปีปัญหาอยู่ตรงท่ีว่าการนำเสนอจะเป็นการนำ เสนอจากคอมพิวเตอร์ออกสู่ทีวี ถ้าเราปีโปรเจกเตอร์ก็จะเป็นการนำเสนอออก สู่จอใหญ่ มันจะให้ความสนใจแก่เด็กได้ดีมาก แล้วเด็กก็จะสรุปได้ค่อนข้างดี ได้เห็นตรงน้ันด้วน มันเร้าใจ เด็กก็จะต่ืนเต้นดี เพราะฉะน้ันส่วนใหญ่ก็จะ เป็นการเตรียมตรงน้ี คู่มือ แบบเรียน สสวท. เอาล่ะส่วนใหญ่จะไม่ต่ํากว่า น้ัน แล้วก็หาเอกสารอ่ืนๆ มาประกอบ แต่ตอนน้ีท่ีใช้มากก็'จะเป็นอินเตอร์เน็ต จะใช้เยอะ”
“เ ร า ก ็จ ะ ใ ห ้เ ด ็ก ไ ป ค ้น ค ว ้า จ า ก ท ี่อ ื่น  จ า ก อ ิน เ ต อ ร ์เน ต แ ต ่ย ัง ค ้น ไ ม ่ไ ด ้ 

ค ล ่อ ง ม ัก เ พ ร า ะ ว ่า ป ีแ ห ล ่ง ท ี่จ ะ ค ้น ต ร ง น ี้น ้อ ย "

“โ ร ง เ ร ีย น ป ีเ ค ร อ ง ค อ ม พ ิว เ ต อ ร ์ใ ห ้เ ด ็ก ไ ด ้ค ้น ค ว ้า พ อ ส ม ค ว ร  แ ต ่ม ัน ก ็ไ ม ่ 

ไ ด ้เ ว อ ร ์ค ม า ก  ป ีท ี่ห ้อ ง ส ม ุด ท ป ี แ ต ่ห ้อ ง ค อ ม พ ิว เ ต อ ร ์ก ็ต ้อ ง เ ป ็น ห ้อ ง ท ี่ล ง  

ท ะ เ บ ีย น เ ร ีย น "

(อ.ทองดี, 19 พ.ย. 44)



'‘เม่ือข้าพเจ้าสอนหัวข้อเร่ืองแรงเสียดทาน ข้าพเจ้าก็นำวีดิทัศน์รายการการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ 500  ซีชี มาฉายให้เด็กดู ในฉากท่ีมอเตอร์ไซค์ เข้าโค้ง รถจะชะลอความเร็วลง และแล่นเอียง!ปข้างหน่ึง แต่ก็ไม่เสียหลัก หลังจากฉากน้ีฝานไป ข้าพเจ้ารีบโยนคำถามใส่เด็กทันทีระหว่างท่ีเด็กแต่ละกลุ่ม ช่วยลันคิดหาคำตอบ ข้าพเจ้าก็จะเดินสำรวจนักเรียนทุกกลุ่มอย่างท่ัวถึง เพ่ือดูว่าเด็กๆ แ ก ้โจทย’ได้หรือไม่ หรือมี ปัญหาให้ข้าพเจ้าช่วยเหลืออย่างไรข้าพเจ้าลังเกตเห็นว่า การสอนโดยใช่โจทย์ท่ีเก่ียวข้องลับชีวิตประจำ วัน หรือโจทย์ท่ีเป็นเร่ืองใกล้ตัวง่ายๆ มาสอนเด็กน้ัน แม้แต่นักเรียนหญิงท่ี ปกติไม่ค่อยสนใจเร่ืองความเร็ว ความแรงของเคร่ืองยนต์กลไกนัก ก็ยังให้ความสนใจ และกระดือรือร้นทีจะตอบคำถามของคgอย่างเห็นได้ชัดการสอนด้วยวิธีน้ี นอกจากจะไม่ทำให้เด็กๆ เบ่ือหน่ายแล้ว ยังกระตุ้นให้เด็กรู้จักคิดและวิเคราะห์หาเหตุผลด้วยตนเอง มิใช่เป็นฝายรอคำตอบจากครูอย่างเดียว เพราะหากเป็นเช่นน้ันเวลาท่ีฝานไปแต่ละนาที แต่ละ ช่ัวโมง และแต่ละวันในห้องเรียนก็รังแต่จะสูญเปล่า โดยท่ีพวกเขาไม่ได้เรียน รู้อะไรเลย"‘นอกจากการลงมือทดลองในห้องปฏิบัติการแล้ว การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาให้เด็กได้ลัมผัส ได้ใช้งานจริง ก็จะช่วยให้เขาค้นเคยลับการใช้ เทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีพวกเขาจะต้องพบเจอในชีวิตประจำวันข้าพเจ้านำอินเตอร์เปัตเข้ามาให้เด็กๆ ได้รู้จัก โดยสอดแทรกเข้าไปใน การเรียนการสอนด้วยสำหรับเด็กนักเรียนในช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงกำลังจะ ก้าวเข้าสู่ร้ัวมหาวอทยาลัย อินเตอร์เปัตจะช่วยเปิดหูเปิดตาพวกเขาได้กว้างยิง ข้ึน ในการลืบค้นข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียนในระดับ อุดมศึกษา"
(จากเอกสาร บันทึกครูแห่งชาติ, 2545)

‘‘ค อ ม ฯ  จ ะ เ ป ็น อ ิน เ ต อ ร ์เ น ีต อ อ ฟ ไ ล น ์ข อ ง  ม . ร ัง ส ิต  เ ข า ท ำ ม า ใ ห ้ ม ืเ ร ื่อ ง  

เ ก ี่ย ว ล ับ ท ิเ ส ิก ล ัอ ย ู่ใ น น ั้น  จ ะ เ ล ือ ก ด ูเ ร ื่อ ง อ ะ ไ ร ก ็ไ ด ้ ม ีภ า พ  ม ีเ ส ีย ง  ม ีเ พ ล ง  

ช อ บ  ส า ม า ร ถ ท ำ ใ ห ้เ ร า ร ู้อ ะ ไ ร ไ ด ้ก ว ้า ง  เ ห ็น ภ า พ จ ร ิง "

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง 1 ,2 0 ธ.ค. 44)
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“มีนอกเหนือด้วยทุกคร้ังแล้วกิหามาเพ่ิม เร่ืองไฟฟ้าในห้องเรียนสีเขียว ชอบการเรียนท่ีมีส่ือเยอะๆ สนุกบันเทิง ทำให้เข้าใจเพราะเราสนุกก ับ  ตรงน ั้น กิเลยเข้าใจ ทอมันจำได้ ถ้าเรียนเครียดๆ จะไม่จำ สมองจะลอยไปท่ี อ่ืนเพราะว่าไม่อยากเรียน’’
(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน 1 ,3 ม.ค. 45)

5. การทำโครงงานในปีการดีกษาน้ี อ.ทองดี ไห้นักเรียนทำโครงงาน 1 เร่ือง โดยเป็น 
เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองท่ีเรียน ซ่ึงหัวข้อท่ีทำโครงงานน้ันอาจารยํให้นักเรียนคิดเองก่อนและมีบาง 
ส่วนท่ีอาจารย์ค้นหาจากอินเตอร์เน็ตมา แล้วให้นักเรียนนำภาษาอังกฤษไปแปลเป็นหัวข้อโครง
งานของกลุ่มของตนเอง อ.ทองดี คอยดูแลการทำโครงงานตลอดเวลา และให้คำแนะนำเม่ือนัก 
เรียนมาถามอย่างดี โดยผลงานท่ีนักเรียนได้จากการทำโครงงานออกมาส่วนมากจะเป็นอุปกรณ์ 
หรีอเคร่ืองเล่นท่ีใช้หลักการทางฟิลิกลั การทำโครงงานทำให้นักเรียนได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิต
ประจำวัน และเกิดกระบวนการทำงานกลุ่ม

“เน้ือหาท่ีทำโครงงานจะเอามาจากเน้ือหาในหนังสือเรียน บทเรียนท่ี เรียน จากตัวอาจารย์ด้วย เยอะมาก จากอินเตอร์เนิตด้วย อาจารย์จะช่วย เร่ืองอุปกรณ์ทุกอย่าง จะมีเวลาให้คำปรึกษาแนะนำในช่วงเย็นตลอด แ ต ่ไม่ ค่อยไป แกก็มีเวลาให้ แต่เราไม'ค่อยไปเท่าน้ันเอง เข้าหาไม่ฐกช่วงแกกิจะไม่ อยู่ ไม่ว่าง"
(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง 11 20 ธ.ค. 44)

“นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เอาไปพลิกแพลง ทำเคร่ืองประดิษฐํได้ ไม่ต้องจินตนาการเอาเอง ได้ทดลองเอง ของท่ีออกมาจะมีคุณภาพเพราะได้ มาจากหลายบัวคิด"“เกิดความสามัคคีกันในกลุ่ม"
(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มกลาง, 27 ธ.ค. 44)



239

‘'อาจารย์หามาให้เลือก แล้วก็ไปถามอาจารย์ว่าจะทำได้ไหมอาจารย์เขาก็จะบอกว่าอันน้ีอปกรณ์มีนะ อ ันน้ีไม่มี แพง หายาก เพราะ อุปกรณ์ทิเสิกอัหายาก แกมีหนังลือเยอะ"
(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน 1, 3 ม.ค. 45)

6. อ.ทองดี ได้จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการลอนของตนเองเพ่ือแจกให้นักเรียนครบ 
ทุกเน้ือหา โดยในเอกสารนันมีท้ังเนือหาท่ีเรียนอย่างละเอียดครบถ้วน และมีแบบรี!กหัดท่ีหลาก 
หลาย มีท้ังแบบรี!กหัดท่ีรวบรวมมาจากหนังสืออ่านประกอบข้างนอก ข้อลอบเอนทรานช์ และ 
แบบรี!กห ัด จากอินเตอร์เน็ต ทำให้นักเรียนได้รี!กทำแบบรี!กหัดมาก ล่งผลให้นักเรียนมีความเข้า 
ใจในบทเรียนมากขึน

"ข้าพเจ้ามักจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำแบบปีกหัดบ่อยๆ มากกว่าจะ เน้นเร่ืองการสอบเก็บคะแนนอย่างเดียว ปอยคร้ังท่ีค?กังวลกับการสอบเก็บคะแนนมากเกินไป ทำให้นักเรียนเกิดอาการเครียด ท้องไล้ปันปวนทุกคร้ังท่ี ได้ยินครูบอกว่าจะสอบเก็บคะแนนวิธีท่ีข้าพเจ้ามักใช้คือ ให้นักเรียนแก็โจทย์ในห้องเรียน จะช่วยกันกับ เพ่ือนหรือปรึกษากันก็ได้ เม่ือหมดช่ัวโมงจึงค่อยบอกว่าครูจะเก็บคะแนนข้าพเจ้าอังเกตว่า วิธีเช่นน้ีช่วยให้เด็กคลายความกังวลลงไปมาก"
(จากเอกลาร บันทึกครูแห่งชาติ, 2545)

"โจทย์เอนท์ฯ จะเข้ามาเสริมในแบบปีกหัด มีข้อสอบรวมๆ กัน""แบบปีกหัดท่ีอาจารย์ให้ทำเร่ิมจากง่ายๆ แล้วค่อยๆ ไปยากๆ มันจะ ผสมกันไป เร่ิมจากใช้สูตรตรงๆ แล้วค่อยประยุกต์กันไป เร่ิมจากทำเองได้ ต้องถามเพ่ือน เร่ิมมีเหร่ รอลอก ถามอาจารย์"
( จ า ก ก า ร ล น ท น า ก ล ุ่ม น ัก เร ีย น ก ล ุ่ม เก ่ง  1 1 2 0  ธ .ค .  4 4 )

"อาจารย์อังเกดได้อีกอย่างจากการทำแบบปีกหัด เขาก็จะรู้เลยว่าใครทำได้ ทำไม'ได้ พอเรียนเร่ืองน้ีจบอาจารย์ก็จะให้ทำแบบปีกหัดเร่ืองนีในคาบเลย เพ่ือดูว่า ท่ีเรียนไปเม่ือก้ีเธอเข้าใจขนาดไหน ทำแบบปีกหัดได้ไหม อาจารย์เขาก็จะรู้ แบบปีก
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หัดท่ีให้ทำอาจารย์เขาก็เป็น sheet มาให้เลย ส่วนมากใน sheet อาจารย์เขาก็จะ เอาจากในหนังสือมาบ้าง แต่ก็จะมีข้างนอกรวมมาด้วย โจทย์เอนท์ด้วย ทำให้พ้ืน ฐานเราแน่นข้ึน"
(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มกลาง, 27 ธ.ค. 44)

7. การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะว่าต้องการให้ อ.ทองดี ใช้วิธีการ 
สอนแบบไหน นักเรียนชอบหรีอไม่ชอบวิธีท่ีอาจารย์ใช้ลามารถบอกอาจารย์ได้ ถ้ามีข้อผิดพลาด 
ตรงไหนหรีอนักเรียนมีข้อเสนอแนะท่ีดีอาจารย์นำมาใช้ในการเรียนการลอนต่อไป

‘‘การประเมินตนเองดีค่ะ รู้ว่าตัวเองไม่ได้ จะได้อ่านเยอะๆ แล้ว อาจารย์ก็เอาไปดีกษาด้วย ไปดูด้วยว่าจะสอนอย่างไร ว่าจะสอนยังไงให้เข้า ใจ มีแบ บ ส อ บถามด้วยว่าจะให ้คPๆๆ ย ังไง ให้คIสอนยังไง มีตัวการ์ตูนให้ เขียน’’ '‘อาจารย์ขาตรงน้ีไม่เข้าใจเลย อาจารย์ทำใหม่ สอนใหม่ มีค่ะอาจารย์ก็จะเรมอธิบายใหม่เลย ก็เร่ิมให้ดูใหม่ต้ังแต่แรก ทำให้เราเข้าใจมาก ร้น- “ชอบ เพราะว่าอาจารย์เขาสอนไมค่อยเหมือนอาจารย์คนอ่ืน เขาถามเด็กก่อน'ว่าต้องการอะไร ไม'เหมือนอาจารย์คนอ่ืนมาถึงเขาก็สอนเลย แต่ อาจารย์เขาจะถามก่อน ก็เลยชอบตรงน้ี ให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น’’
(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง 2, 14 ก.พ. 45)

สื่อการสอน

ล ื่อ ท ี่ใ ข ้ป ร ะ ก อ บ ใ น ก า ร เร ีย น ก า ร ล อ น น ั้น  ส ่ว น ม า ก  อ .ท อ ง ด ี ใ ช ้ว ิธ ีก า ร จ ัด ห า ม า จ า ก แ ห ล ่ง  

ต ่า ง ๆ  ใ น ป ัจ จ ุบ ัน เ น ้น ล ื่อ ท า ง ด ้า น อ ิน เต อ ร ีเ น ็ต ม า ก  ก า ร เล ือ ก ส ื่อ ก า ร ส อ น อ า จ า ร ย ์ค ำ น ึง ว ่า ต ้อ ง ต ร ง  

ก ับ ว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ์ช อ ง ก า ร เร ีย น ก า ร ส อ น ใ น ค า บ น ั้น ๆ  เป ็น ห ล ัก  แ ล ะ เป ็น ล ื่อ ท ี่ส ร ้า ง ก ร ะ บ ว น ก า ร เร ีย น  

ร ูใ ห ้ก ับ เด ็ก

“ส่ือการเรียนการสอนส่วนใหญ่จะไม่ได้ผลิตเอง เหมือนกับเราไปหา แหล่งแล้วเอามาใช้ ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่นเห็นอะไรดีเราก็ซือมาใช้ ตรงนีเป็น
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จุดท่ีช่วยได้เยอะ ไม่ใช่ตัวเองพูดยกย่องหรือว่ามองตัวเองสุง ครูพิสิกสัส่วน มากจะแล็ปแห้งอยู่แล้ว ถ้าครูเขาจะมาทำแล้ปก็ดีอยู่แล้ว แต่ครูเขาจะทำ แล้ปต้องปีอุปกรณ์ สำหรับตัวผมเองจะดูสินค้าตัวใหม่ๆ ท่ีจะเอามาใช้แล้วเกิด การเรียนรู้ แต่จะต้องวเคราะห์ก่อน เพราะเงินเราปีไม่มากเราต้องวิเคราะห์ ก่อน เช่นกระเปาท่ีเห็น 4,700 บาท ใจเราเองอยากซ้ือ 2 ใบ แต่เงินไม่ พอต้องเฉล่ียให้เพ่ือนครูคนอ่ืน อย่างน้ีเรากิไม่สามารถซ้ือได้ ปีหน้ากิต้องรอ ใหม่ เราต้องประเมินว่าส่ือตัวน้ีดีจรังจึงจะซ้ือ แล้วเอามาใช้จรัง ไม่ใช่ซ้ือมา ว่าซ้ือมาก่อน เกิบใส่ตู้ไว้ก่อน โรงเรียนเราปีงบ ใช้จริงหรือไม่ใช้จริงกิเก็บไว้ ในตู้ก่อน เราไม'คิดอย่างน้ัน ส่ือส่วนหน่ึงท่ีเราคิดมากๆ ตอนน้ีกิคือส่ืออินเตอร์เน็ต ซ่ึงเป็นส่ือทางด้านเทคโนโลยี เราเองเรากิคิดรูปแบบ อย่างเช่น ทำให้ห้องเรียนธรรมดาเป็นห้องปฏิปติการมัลติปีเดียได้อย่างไร เรากิคิดโมเดล มาหลายปีแล้ว เราจะปีคอมพิวเตอร์ชักเซตหน่ึง ปีปีวีชักตัวหน่ึง อย่างน้อย เรากิทำคอมพิวเตอร์มัลติปีเดียสอนเด็กได้’’‘‘ส่ือท่ีค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตหรือจะเป็นส่ือท่ีเป็นพ่ืนฐานง่ายๆ ในการนำเช้าสู่บทเรียนท่ีเคยเล่าให้ฟัง เอามาใช้ตรงน้ีแล้วให้เด็กเกิดการเรียนรู้ครูจ ำน ว นไม่น ้อ ย เห ม ือ น ก ัน ท ี่ป ีส ื่อ เป ็น ก า รใช้ส ื่อ แ บ บ ถ ่าย โอ น ค ว าม รู้จ า กครูสู่ เด็ก เป็นการบอกความรู้ แต่สิงท่ีเราอยากเห็นคืออยากเห็นส่ือท่ีถ่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้กับตัวเด็ก โดยส่ือตัวน้ันไม'จำเป็นต้องเป็นส่ือท่ีแพง เป็น ส่ือพ้ืนบ้าน ส่ือท่ีครูทำเอง หรือส่ือท่ีครูร่วมกับเด็กทำ ปีเยอะแยะเลย"‘‘ส่ือต้องตรงวัตถุประสงค์ เช่นวันน้ีจะสอนเร่ืองน้ีต้องดูส่ือท่ีตรงกับเร่ือง ต้องตรงวัตถุประสงค์ท่ีสอน ส่ือต้องตรง ส่ือตัวน้ันสามารถทำให้เด็ก เกิดกระบวนการเรียนรู้ เป็นส่ือท่ีหาง่าย จะสร้างง่าย เก็บดูแลรักษาง่าย ใช้ วัสดุท้องอ่ืน แล้วเกิดความประหยัด เป็นแนวคิด แล้วส่ือพวกน้ีจะแบ่งออก เป็น 3 ส่วน ส่ือนำเข้าสู่บทเรียน ส่ือท่ีใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน และ ส่ือท่ีใข้ในการสรุปการสอน เพราะฉะน้ันตรงน้ีเป็นหลักในการใช้ส่ือ ส่ือยงมากเท่าไหร่ความหลากหลายในการสอนกิปีมากเท่าน้ัน แต่ถ้าส่ือน้อยเท่าไหร่ หรือไม่ปีเลยกิจะเหลือตัวครูเป็นส่ือบอกความรู้สู่เด็ก กิจะถือว่าครูเป็นสำคัญ ทันทีเลย ตอนนีท่ีพยายามจะใช้มากท่ีสุดเป็นส่ือทางเทคโนโลยี จะเป็นมัลติปีเดีย จะใช้ซอฟแวร์ของต่างประเทศท่ีตอนน้ีเรากิกำลังปีกอยู่ แนวโน้ม ต่อไปครูต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา’’
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"ส่ือโลเทคก็ไม่ได้ท้ิงอย่างเช่นบอกว่าเรามีถุงพลาสติก แต่ก่อนใช้ถุงพลาสติกอย่างไร ก็เขียนๆ ไป วางแล้วเดึกก็ดู คgก็อธิบายไป สอนไป ตัง คำถามไป ตอนน้ีถ้ามี discuss เด็กจะต้องไปศึกษาอะไรมาตักเร่ืองหน่ึง เอ้า นักเรียนไปเขียน ถ้าเขียนลงแผ่นใสธรรมดาแผ่นละ 4-5 บาท แพง ลงทุน ไม'ไหว ก็เอาถุงกันร้อนแผ่นละ 50 สตางค์ ให้เด็กเขียนแล้วขนมาพรีเซนตั เด็กก็มีโอกาสพรีเซนต์ เดบวน้ีนักเรียนพรีเซนต์ด้วยแผ่นใส แต่เป็นแผ่นใสจากถุงพลาสติก ซึงถูก หาง่าย สารพัดอย่าง หรือเด็กจะพรีเชนต์ด้วยพาว เว่อรพอยต์ก็แล้วแต่ เราจะมีมัลติมีเดียให้เขาพรีเชนต์อย่างนีเป็นต้น แล้วการ ทำแบบน้ีมันเป็นแบบอย่างให้เพ่ือนครูคนอ่ืนๆ สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้ นอกจากเรา เพราะฉะน้ีนส่ือเอย เทคนิคเอย มันเป็นส่ืงท่ีจำเป็นในการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอนที'เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมากเลย'’
(อ.ทองดี, 20 พ.ย. 44)

อ.ทองดี ต้องทยอยซ้ือส่ือตามความจำเป็นของการใช้งานเพราะล่ือแต่ละตัวมีราคาแพง 
แต่เม่ือได้มาแล้วมีการใช้อย่างคุ้มค่าและเก็บดูแลรักษาอย่างดี

"ถ้าตัวใหม่ๆ แพงๆ จะค่อยๆ ทยอย ถ้าตัวปกติธรรมดาส่วนมากจะมี ครบ ท่ีบอกแล้วว่าถ้าเราเลียงอธิบายได้มาเป็นสาธิต ถ้าเราเล่ียงสาธิตได้มา เป็นกิจกรรมท่ีนักเรียนจับต้องได้ เป็นสิงท่ีเราอยากทำเพราะเด็กเขาจะได้ประสบการณ์ตรง เพราะฉะน้ีนขณะน้ีถามว่ามีครบ 100% ไหม ไม,ครบ 100% บางตัวราคาแพงก็ค่อยๆ ทยอยซ้ือ ทยอยซ้ือไปเร่ือยๆ แต่ตระหนักว่า จำเป็นต้องให้นักเรียนได้โเกจรีง ทำจริง แล้วเขาจะมีความเข้าใจว่าเร่ืองท่ีเขา เรียนมันเป็นยังไงจริงๆ ไม่ใช่พูดให้ฟัง อธิบายให้ฟัง แต่ต้องได้ปฏิบัติจริงๆ ก็อย่างมีข้อจำกัดในเคร่ืองมีอฟัสิกตัมันโหดมากเคร่ืองมีอมันแพง บางตัวก็เฉ่ียว 10,000 บางตัวก็ 10,000 บางตัวก็หลายหม่ืน อย่างเช่นสมมติว่าชุด การสอนเท่ียวกับแสงเลเซอร์แพงมาก แต่เราก็อาจจะทดแทนด้วยการฉายวีดี โอ วีดีโอเร่ืองเลเซอร์ วีดีโอเร่ืองรังสีเอ็กซ์ อย่างน้จะเอามาให้เขาดูให้เขามี โอกาส ต่อไปเราสอนเร่ืองรังสีเอ็กช์เราอยากจะเอาเจ้าหน้าท่ีรังสีมาคุยกับนัก เรียน แต่เราคงไม่ไปท่ีโรงพยาบาล แต่ถ้ามีโอกาสเราก็จะเชิญเจ้าหน้าทีรังสี
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เท ค น ิค ซ ึ่งก ็ม ีล ูก ? เษ ย ์ท ี่น ี่ม าค ุยท บ เด ็ก  น ี่ก ็เป ็น แน วโน ้ม ของสารสน เท ศแห ล ่ง
การเร ียน ร ู้ท ั้งตัวค นและส ถ าน ท ี่ ซ ึ่งก ็จะเป ็น แบบน ี"“การจัดเก็บเราจะมีตู้ ผมเองก็จะมิ,ตู้ การจัดเก็บก็จะให้เด็กเขาดูแล อยู่ พอดีห้องท่ีเก็บเป็นห้องท่ีเด็กเขาเป็นท่ีปรึกษาอยู่ เขามี 8 กลุ่ม มันมี 8 ตู้ ก็จะให้เขาดูแลจัดเก็บให้เป็นระเปียบ เช็ดให้สะอาด ปัดฝุน อะไรต่างๆ ก็ สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 5 ส. ซ่ึงตรงนีเด็กๆ เขาดูแลอยู่ ก็จะดูจัด เก็บตรงน้ี แต่เราต้องทำเพ่ิมเติม ตู้ทึบเราต้องทำป้ายติดเพ่ิม ตอนนีตู้ทึบเรา ไม'มีป้ายติดว่าในตู้ทึบมีอะไร'’

(อ.ทองดี, 20 พ.ย. 44)

เน่ืองจากท่ีโรงเรียนน้ีเป็นนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายจึงไ.ม่มีปัญหาของการมา 
หยิบอุปกรณ์ไปเล่น ถ้าต้องการศึกษาเพ่ิมเติมจากท่ีไม่เข้าใจไนห้องเรียนอาจารย์อนุญาตให้หยิบ 
ไปศึกษ0ได้แต่ต้องทำอย่างถูกวิธีและนำมาจัดเก็บให้เรียบร้อยหลังจากท่ีทำเสร็จแล้ว นอกจากนี 
อ.ทองดี ย์งมีวิธีการป้องกันอุบัติเหตุจากอุปกรณ์ท่ีใข้เป็นล่ือในการเรียนโดยการบอกถึงความ
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได้ให้นักเรียนรู้ไว้ก่อน โดยเฉพาะในเรองของไฟฟ้า

“วิธีการป้องกันค่อนข้างน้อย แต่ระบบการป้องกันของเรามันอยู่ท่ีการ ทดลองอยู่แล้ว เช่นในการทดลองเร่ืองฟืนไฟ ไฟท่ีเราใช้ในการทดลองเป็นไฟ โวลต์ต่ํา 12 โวลต์ แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันจะใช้วิธีการพูดกับเด็กเสมอเวลาสอนเร่ือง ไฟฟ้า จะย้ําเตือนเร่ืองของกระแสไฟฟ้าโดยเฉพาะไฟ 220 โวลต์ เวลาเสียบ ปล๊ัก แต่เตือนมากท่ีสุดคืออย่าเป็นเด็กเล้ียงแกะ ถึงแม้จะเป็นเด็ก ม.ปลาย แล้วก็ตามเวลาเสียบอะไรก็ชอบทำมือล๊ัน ทำเสียง มันไม่สมควร จะเตือนอยู่ เสมอถึงแม้จะเป็นเด็กโต แต่เร่ืองอย่างน้ีก็ยังมีอยู่บ้าง บางทีเด็กผู้ชายเสียบ ปล๊ักปลุ๊บก็ทำเป็นไฟดูดเพ่ือเรียกร้องความสนใจบ้าง ดูว่าเพ่ือนๆ จะทำอย่าง ไร อันน้ีก็จะเตือนไว้แล้วก็ไม่มี’’
(อ.ทองดี, 20 พ.ย. 44)
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การประเมินล่ือของ อ.ทองดี ใช้วิธีการประเมินส่ือตามสภาพ ให้เด็กเป็นผู้ประเมิน ส่ือ 
ส่วนมากมีการประเมินออกมาในรูปของการวิจัย ได้ผลมาแล้วเอามาปรับปรุงให้ดีข้ึน และใน
ขณะท่ีใซ้ล่ืออาจารย์มีการลังเกตนักเรียนด้วย โดยลังเกตเป็นกลุ่มว่าทำถูกต้องหรือไม่

‘‘จรงๆ เราใช้ส่ือตามสภาพ อย่างท่ีเห็นตอนน้ีเราจะใช้อินเตอร์เนีตท่ี เป็นสถานการณ์จำลองหรือพิสิกล่ชมูเรช่ัน เราก็จะเอามาทดลองให้กับเด็กแล้วเราจะดู ประมาณกลางเดือนธันวาคมก็จะเสร็จการทดลอง แล้วหลังจาก น้ันก็จะเขียนเปเปอร์ ก็จะมีผลออกมาว่าดืหรือไม่ดี ในสายตาของตัวเด็กว่า ไม'ดีไม่ดีตรงจุดไหน แล้วดีดีตรงจุดไหน ท่ีไม่ดีจะปรับได้หรือเปล่า เราจะเอา มารืวิว ซ่ึงตรงน้ีไม่ยากเพราะเราทำคนเดียว จะทำง่ายมาก เพราะถ้ารู้ว่า ตรงน้ีไม่ดีเราก็จะไปเซตของเราเองเลย แต่ถ้าประเมินท้ังโรงเรียนไม'มี ตรงน้ี มันมีผลมาจากคนอ่ืนด้วย เราต้องไปประสานงานให้ฝายบริหารประสานงาน มันยาก อย่างเช่นเราทำแผ่นใสไปเราก็ประเมินแผ่นใส หรือแม้แต่เทคนิควิธี การใช้ เช่นพาเด็กไปเรียนในเคร่ืองเล่นท่ีสวนสนุก เราก็มีรพอร์ตพวกน้ีจะออกมาเป็นในเชิงของวิจัยในข้ันเรียนท้ังน้ันแหละ"‘‘แต่บางตัวเร าก็ไม่ได้ทำ ไม่ได้ทำออกม า เป ็น เป เปอร์ แต่กระบวนการ H เช่นเราเอาข้อสอบลงไปในคอมพิวเตอร์เลย แล้วให้มัน random ข้ึนมาแต่ ข้อสอบชุดเดียวกันนะ แต่มันจะ random จุดประสงคํข้ึนมา คนท่ีน่ังติดกัน จะได้ข้อสอบไม่เหมือนกัน แต่มันเป็นชุดเดียวกัน เวลาเด็กดูก็จะเห็นว่าข้อ 1 ของคนน้ีกับข้อ 1 ของคนน้ีไม่เหมือนกัน เด็กจะไม่รู้ว่าข้อสอบชุดเดียวกัน ก็ จะไม'เกิดการทุจริต เด็กก็จะทำข้อสอบของตัวเองท่ีหน้าจอ เราก็จะมีทำว่า เด็กท่ีมีพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์กับเด็กท่ีไม่มีพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์มันจะ เป็นอุปสรรคในการทำข้อสอบแบบน้ีไหม อันน้ีเราก็ศึกษาแต่ไม'ได้เขียนเป็นเปเปอร์""ลังเกตตลอด เราถอว่ามันเป็นวิธีการประเมินวิธีการหน่ึงท่ีมันย้อนกลับให้กับครูทันทีเลย เราจะลังเทตแน่นอน ด้วยเราเองพยายามรู้จักเด็กเป็น รายบุคคลอยู่แล้ว และย่ิงเด็กมาอยู่เป็นกลุ่มแล้วไม่ใช่เร่ืองยากเลย ท่ีเราจะดู ว่ากลุ่มน้ีเป็นอย่างไร กลุ่มน้ีเป็นอย่างไร กลุ่มไหนไม่ดีเราก็ปร่ืเข้าไปเลย เข้า ไปเสนอแนะด้วยว่านักเรียนเป็นยังไง ทำได้หรือไม่ได้ ให้กำลังใจแล้วบอกวิธี การแก้ปัญหา หรือถามไถ่ เพ่ือให้เขาแก้ปัญหา ตรงน้ีเราทำเป็นประจำ โดย
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เฉพาะการสังเกตแต่มันจะปีปัญหาอยู่บ้าง ถ้าจะให้ทำเช็คลิสในลักษณะสังเกตแล้วเช็คตามประเด็น ยังทำได้ไม่ดีนัก"
(อ.ทองดี, 20 พ.ย. 44)

ปัญหาเก่ียวกับการใช้ส่ือการลอนคือปัญหาในการใช้ห้องเรียน เพราะท่ีหมวดวิทยา
ศาสตร์มีห้องท่ีสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ห้องเดียว ถ้าต้องการลอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แล้วห้อง 
ไม่ว่างต้องแลกเปล่ียนห้องเรียนกับคนอ่ืนซ่ึงเป็นปัญหามาก

‘ปีเร่ืองอุปกรณ์ท่ีจะใช็ช่วย เช่นในขณะน้ีเรา-จะสอนซีมูเรซ้น ทีนีชีมูเร ช่ันปีอยู่ชุดเดียว ปีอยู่ห้องเดียว ถ้าเกิดห้องน้ันแผนการสอนน้ันเราต้องไปใช้ แต่ ณ ขณะน้ันปีอาจารย์เขาสอนอยู่ในห้องน้ัน เป ็น ห ้องท่ีปี'การสอน มันกิ ต้องเกิดการย้ายห้อง ย้ายห ้องดูเห ม ือน ไมย่าก เรากิไปตกลงกับอาจารย์ท่ีสอนห้องน้ันอยู่ แต่จริงๆ แล้วเวลาทำการจัดกิจกรรมในห้องน้ันอยู่ เวลาเขา ต้องย้ายห้องเขากิจะอึดยัด มันเป็นเร่ืองยาก แต่ถ้ากามว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ หลวงไหม ไม'ใหญ่ แต่มันเป็นปัญหาท่ีทำให้เรารู้สึกว่าดำเนินการได้ไม่ค่อย ราบร่ืน คืออุปกรณ์บางทีปีน้อย เราอยากปีคอมพิวเตอร์'อยู่ในห้องป็สิกสัเลย'’
(อ.ทองดี, 20 พ.ย. 44)

การใช้ส่ือการลอนของ อ.ทองดี ทำให้เด็กเกิดความกระตือรีอร้นในการเรียน และได้รับ 
ประลบการณ์ตรง อ.ทองดี จึงให้นักเรียนได้เตรียมส่ือมาจากบ้าน หรือเม่ือสอนจบแล้วให้กลับไป 
ทำด้วย ทำให้นักเรียนเช้าใจเน้ือหาลาระตรงน้ันได้ดีข้ึน

‘‘เด็กอย่างน้อยกิกระตือรือร้น กันน้ันไม่รู้ว่าได้ยินเด็กพูดบ้างหรือเปล่า ว่า อาจารย์เข้าใจดีจังเลย ได้เห็นว่าหมุนไป F เปล่ียนไป แสงสว่างมันมาก ข้ึนหรือน้อยลง ได้เห็นเลย เด็กเขาจะปีความรู้สึกว่าประสบการณ์มันตรง ถ้า ครูบอกว่าความถ่ีเปล่ียนไปนะนักเรียน ความถ่ีเพ่ิมข้ึนกระแสมันลดลง หลอด ไฟมันหร่ีลง อาจารย์พูดอย่างน้ัเด็กจินตนาการไม่ได้หรอก อาจารย์พูดไปอาจารย์เห็นหมด แต่เด็กเองไม'ได้เห็นสอดคล้องไปตามความรู้สึกท่ีอาจารย์พูด เผลอแปิบเดียว พูดไป 100% เด็กรับได้ 20- 25% กิเก่งแล้ว แต่ถ้า
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เด็กได้เห็น 1. เด็กกระดือรอร้น 2.เด็กได้รับประสบการณ์ตรง มีความเข้าใจ เน้ือหาสาระตรงน้ันได้ดีข้ึน ความติดแน่นในความทรงจำในเร่ืองน้ันๆ ดีข้ึนสามารถประยุกต์อะไรใด้ดีกว่าgจากเอกสาร เจ ากคำบอกของค£ ท่ีเห็นเด็ก กระดือรือร้นเวลาใช้ส่ือเด็กชอบ ไม่มีใครหลับ ไม่มีใครง่วง แต่เวลาคpyดยัง มีงาวงยังมีหลับอยุ่"‘'แว่นวิเศษ ให้ไปเตรียมมาคราวหน้ามาเจอกัน สอนไปแล้วให้กลับ ไปทำมาแล้วให้มาดูอีกทีสิว่าเป็นจริงไหม รวมท้ังเวลาสำคัญเลยเร่ืองแล็ปต้องให้ไปเตรียมแล็ปของตัวเองมาก่อน เพ่ือท่ีจะมานำเสนอ ซ่ึงไม่รู้'เลยว่ากลุ่มไหนจะมานำเสนอ เขาจะต้องเตรียมมาก่อน เตรียมท่ีจะมาฟรีเซนตํต้อง อินเลย ทุเดด้วยความเข้าใจไม่ได้พูดโดยการเรียบเรียงจากหนังสือ หรือในซีด ท่ีเราแจกไป เด็กพูดไม่จำเป็นต้องมีโพย แต่บางคนไม'ค่อยได้ออกมา ออก มาแล้วไซ้จำเป็นจะต้องมีโพยก็ไม่ว่า แต่จะอธิบายว่าถ้านักเรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วไม'จำเป็นต้องมี’’
(อ.ทองดี, 20 พ.ย. 44)

การวัดและการประเมินผล

อ.ทองดี ใช้วิธีก0f วัดและประเมินผลทังก่อนเรียนและ'หลังเรียน การประเมินผลก่อน
เรียนทำให้อาจารย์รู้ว่านักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้เดิมในเร่ืองน้ัน  ๆ มามากน้อยแค่ไหน ซ่ึงถ้านัก
เรียนยังใม่เข้าใจความรู้เดิมอาจารย์ช่วยโดยการทบทวนให้ก่อนเรียน

“ความรู้ฟ้นฐานเด็กท่ีจะเรียน ส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงกับจะบอกว่าไม่วัดก็ไม'ใช่ วัด อย่างเช่นกาคเรียนท่ีแล้วก็วัด แต่ภาคเรียนน้ืมาวัดแค่เร่ืองไฟฟ้าก่อน เป็นวัดเหมือนไม่ใช่ pre - test 1 post - test แต่เป็นวัดความรู้พ้ืนฐานเดิม ตรงน้ืเรามี'เคร่ืองมือ'วัด แต่จะวัดแบบไม่ซีเรียสมาก ส่วนใหญ่วัดทีไรก็ค่อน ข้างกลวงทุกทีโดยภาพรวม คือเด็กลืมหมด เด็กเรียนแบบท่ีว่าเรียนแล้วก็ท่ีง ลักษณะน้ันมากกว่า เราจะวัดทุกๆ ตอนเปิดเทอมมากกว่า แต่เท่าท่ีวัดแล้วดู ทีใรก็บกพร่องทุกที แต่โดยภาพรวม 70 - 80 % ลืมหมดของเก่าต่อไมติด จึงไม่ต้องวัดเลย มาทบทวนเลย อย่างภาคเรียนน้ีเร่ืองไฟฟ้าเน่ียไม่ต้องวัด หรอก ทบทวนกันเลย ขณะท่ีทบทวนก็รู้แล้วเด็กลืม ก็จะมาเรียนต่อ"
(อ.ทองดี, 20 พ.ย. 44)
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นอกจากน้ีแล้วการประเมินผลของ อ.ทองดี มีทังการประเมินโดยตัวนักเรียนเอง การ
ประเมินโดยเพ่ือน และการประเมินโดยตัวครู จากการประเมินจากหลาย  ๆ ด้านทำให้นักเรียนรู้ 
ถึงความลามารถของตนเองในการเรียนดีท้ังด้านความรู้และกระบวนการทำงาน เม่ือพบข้อบก
พร่องลามารถนำไปปรับปรุงได้ ทำให้การเรียนและการทำงานดีข้ึน

"แนวการประเมินท่ีเราจะประเมินตามสภาพจริงมันจะมีการประเมิน ใดยตัวผู้เรียน ตัวเด็ก ตัวเพ่ือนของเด็ก โดยครู ตอนน้ียังไม่ทำไปถืงผู้ปก ครอง ตรงน้ันลำบากอยู่ยังไม่พร้อม เรามีความเช่ืออย่างน้ีว่าการท่ีเรารู้ว่า ทำงานดีหรือไม่ดี การท่ีเรารู้ว่ามีความรู้หรีอไม่มีความรู้แล้วคิดจะปรับปรูงพัฒนาตัวเอง อันน้ีถือว่าเป็นจุดสุดยอดของการประเมินเพ่ือปรับปรุงพัฒนาคนๆ น้ัน"“ถ้าเราเองรู้ว่าเร่ืองที'เราทำเน่ียมันไม่ผู้ก แล้วเราจะอยากทำให้มันฤก มันจะปรับตัวเองได้อย่างดี อย่างภาษิต ตนเตือนตนให้พ้นผิด ตนเตือนจิต ตนได้ใครจะเหมือน ตนเตือนตนไม'ได้ใครจะเตือน เข้าลักษณะน้ี เพราะ ฉะน้ันนักเรียนเองรู้ว่าตัวเองทำงานดีหรือไมดเวลาทำงานกับเพ่ือนๆ รู้ว่าตัวเองมีความรู้หรือไม่มีความรู้ แล้วแก้ไขปรับปรุงสุดยอดเลย เด็กก็จะพัฒนาตัว เองได้ตามศักยภาพท่ีตัวเองมี แต่ขณะน้ีจุดอ่อนก็คือครูไปประเมินแล้วครูเป็น คนช้ีว่าเธอทำงานไม'รู้เร่ือง เธอทำงานไมดี เด็กก็ไม'อยากฟัง ขณะน้ีท่ีทำน่ี เป็นแบบท่ีเด็กประเมินความรู้ของตัวเอง ประเมินการทำงานของตัวเองแล้วก็ ประเมินการทำงานโดยให้เพ่ือนประเมิน แล้วครูmเช็ค ปรากฏว่าประเมินเฉพาะตัวความรู้เน่ียรู้เลย เด็กส่วนใหญ่ก็มาถามเกรด อาจารย์ขาหนูได้เกรด เท่าไร คำถามย้อนกลับหนูคิดว่าหนูได้เกรดเท่าไร หนูคิดว่าหนูได้ 2 เออ ทำไมคิดว่าหนูได้ 2 เขาก็บอกว่าเออหนูเรียนอย่างโน้นอย่างน้ี แล้วก็บอกว่า เธอได้ 2 ขณะน้ีถ้าสมมติมีเด็ก 10 คน ถาม 9 คนจะตอบเกรดของตัวเอง นูก น้ันแสดงว่าเขารู้จักประมาณตัวเอง"“แนวการประเมินตามสภาพจริงอย่างน้ี ยกให้เป็นพระเอกโดยประเมินตัวเอง ระดับรองคือประเมินโดยเพ่ือนและประเมินโดยครู แล้วตรงนี ก็จะเป็นการรีเช็ค ส่วนใหญ่ออกมาค่อนข้างเป็นแนวทางเดียวกัน แล้วพอไป ดูป็บคนน้ีทำงานไม่ค่อยดี ตัวเองก็รู้ตัวว่าตัวเองทำงานไม่ค่อยดี เพ่ือนก็บอก
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ว่าคนน้ีทำงานhi'ค่อยดี ครูก็เห็นว่าเขาทำงานไมค่อยดี ง้ันตรงน้ีต้องปรับปรุง"
(อ.ทองดี, 20 พ.ย. 44)

"ในส่วนของการประเมินผลพัฒนาการในทางการเรียนของนักเรียน สามารถทำได้หลากหลายว่ธี นอกจากดูจากคะแนนสะสมแล้ว การทำงาน กลุ่มร่วมก ับเพ่ือนก็สามารถมองเห็นพัฒนาการของเขาได้เย่นเดียวกัน อาทิเช่น ระหว่างท่ีเด็กๆ ทำการทดลองเป็นกลุ่ม ข้าพเจ้าจะคอยสังเกตว่า ใครมี บทบาทอย่างไรบ้าง ใครโดดเด่นท่ีสุดในกลุ่ม และคนอ่ืนๆ ช่วยกันคิดด้วย หรือไม่ หรือคอยตามคนเก่งอย่างเดียว หากทุกคนคล้อยตามคนเก่งของกลุ่ม อย่างเดียว ข้าพเจ้าจะรีบเข้าไปตักเตือนทันที เพราะแต่ละคนจำเป็นต้องมี ความคิดเป็นของตนเองบ้าง หรืออย่างน้อยทีสุด ต้องสามารถออกความคิด เห็นร่วมกันในเชิงแนวคิดกลุ่มได้,’
(จากเอกสาร บันทึกครูแห่งชาติ, 2545)

“บทนึงทำเสร็จแล้วก็ส่งแฟัมไป แกจะใช้ระบบหัวหน้ากลุ่มเข้ามาช่วย ไหนๆ ก็มีกลุ่มแล้วแกก็จะให้เช็คว่าใบงานน้ีใครเสร็จไหม เวลาแกสอนในห้อง แกก็จะดูทุกกลุ่มว่าทำได้ไหม แล้วแกก็จะดูจากท่ีเราให้คะแนนมาด้วย ท่ีหัว หน้ากลุ่มให้คะแนน แล้วแกก็จะให้คะแนนเองด้วย”
(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง 11 20 ธ.ค. 44)

การประเมินโดยให้เพ่ือนประเมิน อ.ทองดี ใช้วิธีการ'ให้ประเมินการทำงาน ซ่ึงท่ีมีแบบ 
ประเมินให้ โดยเกณฑ์การประเมินถามนักเรียนก่อนว่ายอมร ับ ได้ไหม นอกจากน้ียังมีแ บ บ คาด 
คะเนเกรดเฉล่ียซ่ึงล า มารถนำไปใช'เด ้ทุกวิชา ทำให้นักเรียนรู้ตัวว่าถ้าอยากได้เกรดตามท่ีต้ังใจไว้ 
ควรทำอย่างไร

“เพ่ือนประเมินส่วนใหญ่จะให้ประเมินการทำงานไม่ได้ถึงกับประเมิน ความรู้ ซ่ึงจริงๆ ถ้าจะประเมินความรู้ก็พอได้ แต่ตอนน้ีท่ีเราทำก็ให้ประเมิน การทำงาน อย่างเช่นการทำใบงานเพ่ือนก็จะรู้ไอ้คนน้ีไม่ทำหรอกลอกเพ่ือนไอ้คนน้ีทำอะไรลวกๆ เขียนก็เลอะๆ ให้ประเมินแบบน้ีมากกว่า ประเมินการ



ทำงานว่าเขาทำงานดีไหม ทำงานเป็นระบบไหม มันจะปีแบบฟอร์ม เราปี เคร่ืองมือเสร็จ เราปีเกณฑ์ เกณฑ์ตัวน้ีถามกันแล้ว ถามกันตอนเปิดเทอม แล้ว ซีเรียสไหม อย่างเช่น ประเมินความรู้ อยากได้ 4 ถ้าทำอย่างน้ีได้ 4 ปี ความรู้ เข้าใจ แกโจทย์ปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างเช่ือม่ัน และสามารถอธิบายให้คนอ่ืนเข้าใจได้ด้วยเอา 4 ไปเลย แต่ถ้ายังรู้ เข้าใจ แก้โจทย์ ปัญหาได้ แต่อธิบายให้คนอ่ืนเข้าใจไม'ได้ ไม่ม่ันใจ เอาไป 3 บอ ถูกบ้าง ไม'ถูกบ้าง ไม'ค่อยม่ันใจ ทำได้แต่เพ่ือนคนอ่ืนแนะนำบ้างเอาไป 2 อันปีก็'จะ วงเล็บไม่ลอก ถ้า 1 น่ีทำต้องอาตัยคนอ่ืน ปีบางคร้ังต้องลอกคนอ่ืนเอาไป 1 ทำไม่ได้ ไม่ค่อยเช่ือม่ัน ลอกคนอ่ืนเอาไป 0 เกณฑ์อย่างน้ียอมรับไหม ถ้า ยอมรับค2พิมพ์แจกนะ แล้วเธอประเมินกันตามน้ี ก็คุยกันแต่ละรุ่น ก็จะปีท้ัง เคร่ืองมือ ปีเกณฑ์ และวิธีการก็คือให้เขาประเมินเอง ก็จะปีท้ังวิธีการ ปี เคร่ืองมือ และปีเกณฑ์ ก็ครบ 3 ส่วนในแนวทางการประเมินท่ีทำอถู่ ก็โดย ภาพรวมก็ชัดเจนนะเท่าท่ีดู ก็ชัดเลยว่าเด็กเขาจะออกมาเลย ได้ 3 ได้ 4 ได้ 2 ได้ 1 แต่ส่วนใหญ่แล้วคิดวา 80% - 90% ตรงตามท่ีเขาคาดไว้'’"เราปีแบบคาดคะเน GPA ด้วยนะ เช่นภาคเรียนน้ีคิดว่าภาษาไทยจะ ได้เท่าไร สังคมจะได้เท่าไร เขียนมาหมดเลย รวมแล้วได้ GPA เท่าไร เด็ก บางคนคิดไม่เป็น ถ้าไม่รู้ GPA ก็พัฒนาตัวเองไม่ได้ สมมติว่ารวมแล้วเขาได้2.4 พอเรียนแล้วพอสอบมิดเทอมแล้วรู้คะแนนแล้วมาปรับอีกทีหน่ึง ถ้าสมมติหนูอยากได้ 2.5 เฉล่ียเบ็ดเสร็จแล้ว 2.5 นักเรียนควรจะเพ่ิมอะไร ขณะน้ีนักเรียนได้ 2.4 จะได้โควต้า 2.5 หรือถ้าอยากได้ 2.75 นักเรียนจะ ทำอย่างไร เด็กก็จะปีการคาดคะเน ผมก็จะแจกเด็กไปด้วยตอนเปิดเทอมให้เขารู้จักคาดคะเนผลการเรียน ซึงถ้าเด็กรู้จักวิธีการคาดคะเน เขาอยากจะ ได้อะไร แล้วเขาทำตามท่ีเขาต้องการไปถึง ก็จะเป็นสักษณะอย่างน้ี"
(อ.ทองดี, 20 พ.ย. 44)

"ในการส่งงานคร้ังหน่ึง อาจารย์เขาจะปีแบบประเมินตนเองท่ีแจกมา ให้ ประเมินตัวเอง ให้หัวหน้าประเมินตัวเรา""ดีค่ะ รู้ตัวเอง จะได้รู้ว่าเราอถู่ระตับไหน อาจารย์เขาจะได้ไปพิจารณาในการสอนด้วย"
(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มกลาง, 27 ธ.ค. 44)
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‘‘หัวหน้าประเมินก่อนถึงอาจารย์ งานจะเรียบร้อย คือแบบก่อนท่ีจะ ไปก่งเราลืมทีจะทำ'งาน บางคร้ังเราลอกบนกระดานแล้วอาจารย็ให้กลับไปทำ แล้วเราไม่ได้ทำ ลืม แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำหรือไม่ทำ เขาก็ตรวจแทนว่ายังไม' เสรีจ"
(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน 1, 3 ม.ค. 44)

"ดี เพราะการท่ีเราได้ร้บความคิดเห็นจากหลายๆ ด้าน มันจะมีหลาย ทัศนคติ เข้ามาในตัวเรา เราสามารถกล่ันกรองส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้กับตัวเราเองได้ ให้เพ่ือนประเมินดีกว่าให้อาจารย์ประเมินเราคนเดียว จะได้รู้ว่าเพ่ือนคิดกับเรายังไง เพ่ือนเห็นเราเรียนอ ยู่ ในระตับไหน เพ่ือนอยู่ใกล้เรามากกว่าอาจารย์"
(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน 2 1 14 ก.พ. 45)
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การสอบของ อ.ทองดี แบ่งเป็นการสอบ 3 อย่างคือ การลอบเป็นกลุ่ม การเอาข้อลอบไป 
ทำที'บ้าน และการลอบเด่ียว โดยลักษณะของข้อสอบเป็นข้อลอบอัตนัย โดยอาจารย์มีแนวคิด 
ว่าการสอบแบบน้ีช่วยลดความเครียดของนักเรียน ทำให้นักเรียนเกิดกระบวนกา?กลุ่ม ช่วยกัน 
คิด ช่วยกันทำ โดยนักเรียนชอบการสอบแบบน้ี ซ่ึงการลอบท้ัง 3 แบบ นอกจากข้อลอบท่ีเป็นไป 
ตามจุดประสงค์แล้วยังมีข้อสอบเอนทรานช์ด้วย ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากข้อสอบ นัก 
เรียนได้อ่านหนังสือมากและเข้าใจในเน้ือหาของบทเรียนมากข้ึน

"เราเห็นว่าเร่ืองท่ียากๆ เราจะลดความเครียดของเด็ก คือให้เขาสอบ เป็นกลุ่มก่อน ซ่ึงตรงน้ีมันเป็นกระบวนการ เราไม่ได้เก็บคะแนน เร่ืองยากๆ เราเอามาทำ เร่ืองง่ายๆ เราไม่ทำ เราอยากให้เด็กเขาเกิดกระบวนการกลุ่ม ก่อน ให้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ คะแนนจะเป็นคะแนนเฉล่ีย เราจะดูอยู่เสย ห้ามลอก มี 8 กลุ่ม ก็เหมือนมีอยู่ 8 คน ให้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ถ้าตัว หลักท่ีเป็นคนเก่งอยู่ในกลุ่มแล้วเห็นแก่ตัว เสร็จแล้วไม,คุยกับเพ่ือนคนอ่ืน ตัว เองแม้จะได้เต็ม แต่ถ้าเพ่ือนได้ 0 ตัวเองก็จะได้แค่คร่ึงเดียว เราก็เหมือนกับ ดูคะแนนเฉล่ีย เราก็จะบอกเอาไว้ตรงน้ีเหมือนกับไม่ให้คะแนน แต่ไม่ใช่หลอก เราจะมืคะแนนล้วนหน่ึงให้ไว้เหมือนกันแต่น้อย จากน้ันเราก็จะให้เขา เอาข้อสอบท่ีคล้ายๆ กัน เปล่ียนตัวเลขบ้าง ให้'เขาเอาไปทํ'1ท่ี'บ้าน เป็นข้อ สอบเทคโฮม แต่จริงๆ มันไม่ได้ต่างอะไรกับแบบรี!กหัด แต่เด็กเองเขาจะซี เรียสนิดนง'ว่าเรา'จะเอาคะแนน'จากเขา เราก็จะให้เขาตอนเย็นแล้วเช้าก็มาส่ง ก่อนเข้าแถว เด็กดูแล้วก็เหมือนกับเราปัอกเขาไว้ว่าไม่ให้ลอกกัน แต่เราไม,ได้ ซีเรียส การไปลอกกันตรงน้ีเรามุ่งให้เขาไปถามไถ่กัน เพราะว่าเด๋ียวเขาก็ต้อง สอบเด๋ียวเอง ก็จะมื step ว่าสอบเป็นกลุ่ม สอบท่ีบ้านด้วยตนเอง จะใตร่ ถามทางโทรตัพท์ จะมีแฟกซ์อะไรก็ไม่สนใจ มันจะเกิดการเรียนรู้จากข้อสอบ แล้วเขาก็ต้องมาสอบเด๋ียว""คู่มือเราหลักๆ ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้อันดับแรก เราก็จะดูแบบ เรียน เน้ือหาท่ีเราสอน ส่วนใหญ่ก็ตัวน้ัน มีบ้างท่ีดูแนวข้อสอบติวเอนทรานซ์ ดูบ้างแค่น้ันแหละ ถามตรงจุดประสงค์!ม่ซ้ําซ้อนเกินจุดประสงค์มากน้ก คือ บางทีเอาจุดประสงค์หลายช้ันเข้าไปถาม สอบจุดประสงค์น้ีแต่เอาจุดประสงค์ หลายๆ อย่างมาซ้อนกันมากๆ แกไม'ไหว แกไม่สามารถแยกแยะได้ แต่ถ้ามี เป็นบางข้อมีได้"
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‘‘ส่วนใหญ่ในการเรียนการสอนธรรมดาจะเป็นอัตนัยล้วน แรกๆ เด็ก หน้าซีด เวลาครูสอบมีไหมให้เรากา กร! คง ครูสอนทีไรมันเป็นอัตนัยหมด เธอทำได้ บอกเลยนะข้อนึงถ้า 5 คะแนนนะ นักเรียนบอกสูดรได้ 1 นะ แทน ค่าสูตรรุ!กแป็ะเลยนะเอาไบอัก 2 3 แล้วนะ นักเรียนแกโจทย์ปัญหาได้โดย การคำนวณ บอกสูตรแล้วก็ใส่หน่วยถูก 5 นะ ชัดเจน นักเรียนปรนัยนะครู เฉลย ก เธอบอก ข ผิดเลยนะ หลังๆ นะเด็กอยากทำอัตนัยทังนันเลย ตอน หลังอัตนัยเด็กเฉยๆ แต่เจอกันคร้ังแรกอัตนัยเหรอ ห-yส่งกระดาษเปล่านะ"‘‘แต่ส่วนใหญ่เราจะไม่เอาไปสอบในตอนปลายภาคกับกลางภาค เพราะส่งคะแนนเร็ว มันจะตรวจข้า เราจะสอบข้างนอกก่อน เราจะสอบ กลางภาคปลายภาคอัตนัยก่อน แล้วตรงน้ันเราไปสอบน้อยเป็นปรนัยน้อยๆแต่คะแนนตรงน้ันเป็นคะแนนปลายภาคและกลางภาคเหมือนกัน และส่วนใหญ่วิธีเราจะวิเคราะห์ข้อสอบหมดถ้าเป็นปรนัย เราก็จะมีคลังข้อสอบ ตรงน้ั เราทำแล้วเราก็ให้เพ่ือนๆ เขาทำด้วยก็เป็นแบบอย่างให้เขาด้วย’’
(อ.ทองดี, 20 พ.ย. 44)

‘‘ชอบ เพ่ือนได้ช่วยอธิบายด้วย คนไหนไม่แน่ใจ ทำไม่ค่อยได้ก็จะได้ทวน คำตอบจากคนอ่ืน’'‘‘กระตุ้นเราด้วย เพราะเรากลัวว่าจะได้คะแนนน้อย ถ้าเพ่ือนทำไม'ได้คะแนนเราก็จะลดลง ต้องไปช่วย"‘‘วิธีการจะคล้ายๆ กัน แต่กลับไปทำท่ีบ้านอาจจะมีอะไรพิเศษชักนิดนึงอาจจะยากข้ึน ให้เราไปศึกษาเอง มีเวลามากด้วย"‘‘ดีค่ะ มาตรวจทานคำตอบกันแต่เข้า ปกติมาสายแต่วันน้ันจะมาเข้าเป็นพิเศษ"‘‘สอบเด่ียว ความยากง่ายก็จะพอๆ กัน เป็ดหนังสือก็มี ให้สรุปสูตรเข้ามา ด้วย ใครจดมาก็ได้มาก ต้งใจเรียนก็ได้มาก ชอบ"
(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง 11 20 ธ.ค. 44)

"สอบกลุ่มจะมีคนเก่งอลุ่ในกลุ่ม ก็ให้คนเก่งอธิบาย เวลาทำจะไม'ให้ ลอกกัน จะไม่ให้คนเก่งให้ลอกในกลุ่ม ต่างคนต่างทำ แต่ถ้าไม'เข้าใจก็ให้
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ถามได้ว่ามันจะใช้วิธีทำอย่างไร ต่างคนต่างคิด แต่จะให้อธิบายให้ฟัง ปกติ ก็จะเป็นอย่างน้ัน เพราะอาจารย์เดินอยู่ในห้อง"
(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มกลาง, 27 ธ.ค. 44)

อ.ทองดี มีการวัดและประเมินผลการเรียนการลอนตามน้ําหนักรองจุดประสงค์ในแต่ละ 
เน้ือหา โดยการสอบไม่ติดกันมากเกินไปเพราะทำให้เลียเวลาในการสอน และบางครังใช้การเก็บ 
คะแนนจากการทำแบบ!!กหัดในห้องเรียนแทน อาจารย์ตรวจข้อสอบเอง คะแนนท่ีนักเรียน
สามารถรู้ได้ในการลอบคือคะแนนกลางภาค เม่ือรู้แล้วอาจารย์นำไปปรับวิธีการลอนของตัวเอง 
ส่วนนักเรียนนำไปปรับวิธีการเรียนของตัวเองเพ่ีอให้คร้ังต่อไปได้คะแนนดีร้ึน

“วัดทุกจุดประสงค์ท่ีเราสอนแล้วแต่น้ัาหมักจุดประสงค็ไหนน้อยจุด ประสงคํไหนมาก แต่ไม่ได้สอบทุกๆ จุดประสงค์ เพราะเด็กจะปวนมาก เข้า มาเด๋ียวก็สอบ เด๋ียวก็สอบ เราจะวัดเป็นหน่วย หน่วยเร่ือง อย่างเรียนเร่ือง ไฟฟ้าจบ ไฟฟ้ามี 4 จุดประสงค์ เราก็มาว่ากันทีนึง สอบดุ]ซักมี’’“การทดสอบน่ีก็ไม'ใช่บรรยากาศการสอบเสมอไป เร่ืองง่ายๆ ก็ทำ เหมือนแบบ tin หัดแล้วเก็บตรวจเลย เพ่ือให้มีความรู้สึกว่าการประเมินท่ีดีไม่ควรให้ผู้ถูกประเมินรู้สึกว่ากุกประเมินมันจะเครียด’’“การตรวจใช้เวลาพอสมควร แต่ใจอยากบอกมันมี แต่บางมีมันทำไม่ ได้ย่ิงประเภทอัตมัยต้องใช้เวลาเพราะต่วนใหญ่ก็ประมาณข้าม 1 อาทิตย์ก็ จะแจ้ง จะรีบแจ้งมันมี เพราะเร่ืองน้ีรู้ว่าทุกคนว่าถ้าแจ้งช้าอย่าแจ้งชะดีกว่า เพราะเด็กอยากรู้ว่าได้หรือตกอะไรอย่างน้ี อยากรู้มากๆ แต่บางคร้ังยอมรีบ มันเป็นการะ จิตใจครูรู้ตลอดเวลาว่าเด็กอยากรู้ พอหลายๆ ตัวก็บางมีชินไป แล้ว การวัดประเมินผลมันเป็นเร่ืองปกติ เป็นปกติไปแล้ว ไอ้ประบาทอยากรู้ คะแนน สอบปีบอยากรู้ปับมันมีกติกาแล้ว ตอนน้ีจึงมีแค'กลางภาคเท่าน้ัน สอบเสรีจ 5 วันรู้เป็ดออกมารู้ โดยท่ัวๆ ไปเร''ก็'รัดกิจกรรมท่ัวๆ ไป แล้วก็ แทรกการสอบไปด้วยในตัว ไม่ซีเรียส เด็กก็ไม'กระตือรือร้นท่ีจะรู้ทุกขณะ”“ก็บอกมักเรียนช่วยวิเคราะห์ด้วยว่าท่ีมักเรียนได้คะแนนสูงไป ห้วเราะกันใหญ่ มักเรียนถึงได้คะแนนสูงเกิน มันมีบ้างเป็นบางคนและมักเรียนท่ีได้ต่ําเพราะอะไร ครูสอนไม'ดีไหม เราไม่ได้ทบทวนหรือเปล่า กิจกรรม
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ต่างๆ เรายังไม่มุ่งม่ันหรือเปล่า พูดอย่างน้ีมากกว่าภาพรวมไม'เจาะรายคน ยกเว้นบางคนท่ีมันแปลกมาก ตกต่ํามากหรือสูงเว่อร์เกินมากกว่า"
(อ.ทองดี, 20 พ.ย. 44)

อ.ทองดี ไม่เฉลยข้อสอบกลางภาคแต่ละข้อให้นักเรียนได้รู้อย่างละเอียด เพราะถือว่ากิจ 
กรรมการเรียนการลอนท่ีทำอยู่อย่างต่อเน่ืองน้ันเพียงพอแล้ว และบางคร้ังม่การนำข้อลอบกลับ
มาใช้อีกคร้ังในการลอบปลายภาค โดยท่ีอาจารย์มีการทำคลังข้อสอบเก็บไว้ด้วย ทำให้ละดวก 
ในการเลือกข้อสอบท่ีได้วิเคราะห์แล้วว่าดีมาใช้ ซ่ึงนักเรียนชินกับระบบน้ีแล้ว

"ไม่เฉลย ไม่มีกิจกรรมเชิงเฉลยออกมาเป็ะๅ โดยตรง คิดว่าตัวน้ี หน่ึงถ้าเป็นข้อสอบท่ีเราวิเคราะห์ต่วนหน่ึงมีผลกระทบเลีกน้อยในการเฉลยกับ เด็ก สองถ้าเราไม่ได้มุ่งหวังการกัดและการประเมินโดยเน้ีอแท้ของการประเมิน เพ่ือการประเมินเด็กไม่ซีเรียสเลย เพราะกิจกรรมที'เราทำอยู่ต่อเน่ืองในการเรียนการสอนเพียงพอแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบรี!กหัด การสอบในลักษณะควิซ ทำแบบ Î1กหัดแล้วตัวน้ันก็สอบแล้วเด็กก็รู้กระบวนการ เพ่ือนมาทำบนกระดานให้ดู อย่างน้ันค่อนข้างจะมีเน้ีอมีหน้งมากกว่าท่ีเราจะไปเฉลยข้อสอบ แต่ไม่ใช่การเฉลยข้อสอบไม่ดี แต่บางคร้ังการเฉลยข้อสอบของเรา ข้อสอบท่ี วิเคราะห์มาแล้วสร้างคณภาพมาระตับหน่ึง การเฉลยตรงน้ี'ย่อมพิจารณาอยู่เหมือนกัน เพราะว่าไม'แน่ในบางข้ออาจจะกลับมาใชใหม่ในปลายภาคก็ได้ถ้า มันสามารถวัดได้ดี จำแนกเด็กได้ดี ถ้าเราบอกจนแต้มแล้วๆดประสงค์น้ี มัน ก็ต้องมาประเมินมาวัดปลายภาคอีกที ปรากฏว่าเด็กเห็นโอ๊ยจำได้ อาจารย์ เฉลยไปแล้ว แต่น้อย ต่วนใหญ่จะไม,ค่อยน่าเข้ามา พีสกลัมันจะเปล่ียน โจทย์ไปได้ตามเอเย่นสเปค"
(อ.ทองดี, 20 พ.ย. 44)

"ไม่แจ้งคะแนน ตอนเรียนใหม่ๆ ก็อยากรู้ แต่เรียนมาเทอมนึงแล้วก็ ชินแล้วว่าอาจารย์เขาไม่บอก สอบแล้วก็เลยไป อาจารย์งานเยอะด้วย""รู้เกรดเลย แต่ก็มีอาจารย์ให้ไปดูเอง ใครอยากรู้ก็ไปขอดูได้ แต่ไม่ กล้า บางคนก็โทรถามอาจารย์ว่าได้เกรดอะไร โทรถามด้วยก็ได้นะคะน่ึ เป็น
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การกระตุ้นว่าIราได้คะแนนเท่าน้ี ต้องท่าอีกเท่าปี พอสอบเสร็จก็ถามว่าเรา ควรจะได้เกรดอะไร ส่วนมากจะตรง"
(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง 1 ,2 0 ธ.ค. 44)

"คะแนนเก็บก่อนสอบก็ไม'บอก ให้รู้ตัวเองตลอด พยายามท่าดีทีสุด คนได้น้อยๆ อาจารย์เร็ยกมาซ่อมข้างนอก"
(จากการลนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มกลาง, 27 ธ.ค. 44)

ข้อสอบของโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีทังการสอบกลางภาคและปลายภาคเป็น 
ข้อลอบท่ีอาจารย์แต่ละท่านออกเอง ไม่ได้ใช้ข้อลอบร่วมกันระหว่างกลุ่มโรงเรียนเหมือนบาง
จังหวัด อ.ทองดี มีแนวคิดว่ามีผลดีและผลเลียทังคู่ แต่การท่ีครูมีสิทธิออกข้อลอบเองทำให้มี 
ความยึดหยุ่นมากกว่า ถ้าข้อลอบร่วมกันเป็นกลุ่มมาตรฐานดีกว่า

"ในความคิดก็คดว่าครูผู้สอนจัดกิจกรรมอย่างไร วัดอย่างไรครูผู้สอน น่าจะมีอำนาจตรงน้ีนเบ็ดเสร็จมากกว่า ถ้าท่าอย่างมีระบบ มีคุณภาพ เช่ือ ว่าดีกว่าเยอะ เพราะว่าจะไต้รู้ว่าลุเกคิษย์เราเป็นยังไง ตักยภาพของเขาเป็น ยังไง การออกข้อสอบ การใซ่วิธีการวัดหลากหลายไม่ใช้ตัวใดตัวหน่ึงมาเป็น ตัวช้ีวัดตัดสิน อย่างเซ่นการเอาข้อสอบมาวัดตัดสินเลย โดยทีไม่ได้ไปดูจิต พิสัย ไม'ได้ไปดูทักษะ ไม่ได้ไปดูการปฏิบัติหรืออ่ืนๆ ท่ีอยู่ในระยะยาว ซ่ึง จริงๆ ครูก็อยู่ในระยะยาว 4 เดือน ประเมิน 1 ภาคเรียน อีก 4 เดือน ประเมิน 1 ภาคเรียน แต่ถ้าจะมีข้อสอบระตับประเทศต่อไปจะมีข้อสอบกลาง ระตับประเทศในแต่ละช่วงช้ัน โอเค อันน้ีเห็นด้วย เพ่ือท่ีจะรักษามาตรฐาน เราสอนอย่างน้ีแล้วไม่ต่ํากว่ามาตรฐาน"
(อ.ทองดี, 20 พ.ย. 44)

ปัญหาและอุปสรรคในการวัดและประเมินผลของ อ.ทองดี คือ การท่ีมีเคร่ืองมือหลาย  ๆ
อย่าง ท่ีใข้ในการวัดหลาย  ๆ ด้าน ต้องใช้เวลาในการแปลผลมาก อาจารย์แก้ปัญหาด้วยการนำ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการประมวลผลข้อมูล
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‘‘บางคร้ังเราอยากจะวัดหลายๆ ด้าน พอเราวัดหลายๆ ด้านกีมีเคร่ือง มือหลายๆ อย่าง พอมืเคร่ืองมือหลายๆ อย่างแล้ว เวลาวัดแล้วก็ต้องมาเรค คอร์ด มาแปลผลอะไรอย่างน้ี ข้อมูลจำนวนมาก ต้ังแต่วิธีการวัดยุ่งยาก เคร่ืองมือวัดท่ีจะมืประสิทธิภาพ เวลาวัดแล้วเก็บข้อมูลมาเพ่ือแปลผลมืปัญหาต้ัง'นน เพราะว่างานเรามืเยอะ อย่างเช่นพอเราวัดปีบเราต้องรบเก็บข้อ มูล ล้าเราไม่ร์บเก็บข้อมูล มันก็จะเป็นเร่ืองท่ีเหมือนกับเราไม่โปร่งใส ข้อมูล เราจะไม่เพียงอย่างเช่นสมมติกังเกตเน้ีย กังเกตอย่างไรให้มืเคะแนน ออกมา ให้คนเขาบอกเออเด็กคนนีคุณกังเกดแล้วเขาอยุ่ในเกณฑ์ดี คุณกังเกตยังไงไหนขอดูรอยคะแนน มันเป็นเร่ืองท่ีมืปัญหาเยอะ ไม'อย่างน้ันในท่ีสุดมันจะ เหมือนน้ังเทียน"‘‘เราก็พยายามปรับปรุงตนเอง เม่ือมีกังเกตอะไรเราก็รีบเรคคอร์ดและมีการจดบันทึก ก็ต้องจดลงมาจากใบคะแนน ตรงน้ีรวมต้ังไปลงในคอมพิวเตอร์ด้วย ตอนน้ีกำลังปรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์กักโปรแกรมนึง ตอนน้ีก็ดูแล้วมันมืฟรีแวร์ท่ีจะเหมือนกัใ]โปรแกรมรวมคะแนนเด็ก มันกรอกมันจะช่วยได้ แล้วเวลามันรวมคะแนนมัน จะเร็ว’'
(อ.ทองดี, 20 พ.ย. 44)

การตัดเกรดของ อ.ทองดี ตัดตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ถ้าใครได้ 49 59 
69 79 อาจารย์ช่วยโดยต้องดูภูมิหลังของนักเรียนคนน้ัน  ๆ ด้วยว่าต้ังใจเรียนหรือไม่ และเด็ก
สามารถถามเกรดและครูคะแนนท่ีอาจารย์ได้

‘‘ดูภูมิหลัง ส่วนใหญ่ช่วยเพราะเราเห้นว่ามันเป็นการวัดโดยอ้อม เรา ไม'ได้วัดสิงท่ีแท้จริงของตัวเด็กได้ 100% คุณเช่ือม่ันหรือว่าการแกว่งคะแนน แค่ 1 เน้ีย มันคือสิงท่ีเท่ียงธรรมแล้ว เพราะฉะน้ันคิดว่าล้าเราเป็นมักวัดผล ด้วย การวัดโดยอ้อมไม่ได้วัดโดยปริมาณแบบพีสิกกั 1 คะแนนเน้ียให้ แต่ จะดูซักนิดนึงอธิบายคนอ่ืนได้ เด็กคนน้ีเขาต้ังใจเรียน ง้ันบวกลบ 1 คะแนน เน่ีย ล้าไม'ให้นะในความคิดเน่ียโหดไปนิดนึง"‘‘เด็กบางคนมาถามก็จะบอก รวมต้ังจะดูเปเปอริในการทำก็ได้ อย่าง เช่นคราวน้ีเธอไม่ได้ 4 เพราะเธอทำปลายภาคไม่ดีเธอได้ปลายภาคเท่านีจาก
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เท่าน้ีเธอลองมาดูได้ ถ้าใครคาใจ เรายินดี เพราะเร่ืองน้ีต้องโปร่งใส เด็กก็ มาถามก็มีบ้าง แต่น้อยมากท่ีเขาข้องใจ เพราะต่วนใหญ่ก็ประเมินตัวเองอยู่ แล้ว และต่วนใหญ่เราก็รู้ว่าเด็กเขาจะได้เท่าไหร่จากส่ิงท่ีเราคุยกันไว้ และจากท่ีอยู่กัน 4 เดีอนเน้ียพอบอกได้ว่าเขาควรได้อะไร เทอมท่ีแล้วมิคนนึงปกติก็ไม่มิหรอก เอออาจารย์อยากดูคะแนนปะ เอามาดูชิ แต่ไม่ได้ทักท้วง เกรดนะ อยากรู้คะแนนเฉยๆ ก็ดูได้เราก็ให้ มันสามารถตรวจสอบได้ เรา ต้องต้ังอยู่ตรงน้ีไง เพราะฉะน้ันตังเกตเราต้องมิคะแนนให้อะไร เราต้องโปร่ง ใส เพราะตัวเทคโนโลยี ตัวคอมพิวเตอร์ จะช่วยเราได้ง่ายกว่าเรามาลงมา รวมแล้วผิด คอมพิวเตอร์ก็จะมาช่วยงานช้ําๆ ซากๆ ข้อมูลเยอะๆ ได้"
(อ.ทองดี, 20 พ.ย. 44)

(2) การจ ้ดบ รรยากาศการเร ียน การสอน

ห ้อ ง เร ีย น ฟ ิส ิก ส ์ท ี่ อ .ท อ งด ี ต ้อ งก าร เป ็น ห ้อ งท ี่ต ้อ ง เต ็ม ไป ด ้ว ย บ ร ร ย า ก าศ ซ อ งค ว าม เป ็น  

ฟ ิส ิก ส ์ใ น ท ุก ส ่ว น ข อ ง ห ้อ ง เพ ื่อ เป ็น ก า ร ซ ัก จ ูง น ัก เร ีย น ใ น ก า ร เร ีย น  โด ย ป ัจ จ ุบ ัน ย ัง ท ำ ได ใม่ดีนัก
เพ ร าะ งบ ป ร ะ ม าณ ม ีไม ่ม า ก  แ ต ่อ า จ า ร ย ์ไต ้พ ย าม ย า ม ต ก แ ต ่ง ให ้ด ีท ี่ส ุด โด ย ใช ้อ ุป ก ร ณ ์ท ี่ม ีอ ย ู่

"ตอนน้ีเข้าไปพอรู้ว่าเป็นห้องพิสิกตั แต่เราอยากเห็นว่าเข้าไปปุบเห็น กลินอายของความเป็นพิสิกตั ต้องมิมุม ข้างฝา เพดาน รกในเชิงวิชาการ รกอย่างมิระบบ อย่างเช่นอยากให้มิรูปนักพิสิกตั ท่ีจ่รงมันมิอยู่แล้วนะ แต่ อยากให้มิท่ีแตกต่าง มิเคร่ืองไม้เคร่ืองมือทางพิสึกตัท่ีโดดเด่น เช่น มิต้ัง โมเดลยานกระสวยอวกาศของสหร์ฐบ้าง มิห้อยอยู่บ้าง ขณะน้ีก็มิการแต่งอยู่ แต่งเร่ืองของนิวเคลียร์ โรงงานไฟพานิวเคลียร์ ติดประกาศข่าวในเร่ืองท่ี เก่ียวกับพิสิกตั เด็กทำเองโดยครูคุยกับเขา ติดท่ีพิวเจอร์บอร์ดจะไม่ได้ติดกับ ผนังจริง  ๆ มิท้ังความรู้ ข่าวสาร จะมิบางอันเท่าน้ันท่ีเป็นข่าวสารโดยท่ัวๆ ไป ท่ีโรงเรียนต้องการประชาตัมพินธ์ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวสารเก่ียวกับพิสิกตั 
มิ'!'นต มิโจทย์ มิผลงานเด็กข้ึนไปติดบนน้ันด้วย’’"เร่ืองบรรยากาศเป็นเร่ืองสำคัญ บรรยากาศเป็นตัวชักจูงเด็ก เช่นเรา มิมัลติมิเดีย เข้าไปเราอาจจะเป็ดเพลงไว้ก่อนก็ได้ ถ้ามิซีดีรอมมัลติมิเดียเป็ด เพลงบรรเลงไว้รอนักเรียน มิความรู้สึกสบายๆ เรียนไม'เคร่งเครียดเกินไป ไม'
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ใช่ไม่เครียดเลย ตรงน้ีเราทำไดในระดับปานกลาง แต่อยากทำให้มันดีๆ ต้อง ใช้งบเยอะ ใช้พ้ืนท่ีมากพอสมควร แต่ไม่ใช่ว่าตอนน้ีงบไม่เยอะทำไม่ได้ พ้ืน ท่ีไม่เยอะทำไม่ได้ เราพยายามประยุกต์’!ใช้ เช่น วัสดุรีไซเคิล พยายามเอา มาทำให้ออกมาในเชิงฟัสิกลั เช่น อาจจะทำเป็นรูปหุ่นจำลอง แมลงจำลอง แขวนไว้ แต่ทำมาจากกระปองอะไรต่างๆ เอามาต่อกัน เอามารีไซเคล กีมี ปัญหาเวลาเรามอบหมายงานเยอะๆ เด็กก็งานล้นมือ วิชาโน้นก็ให้ วิชาน้ีก็ ให้ เราก็เลยต้องทยอยๆ ทำ"
(อ.ทองดี, 20 พ.ย. 44)

น อ ก จ า ก น ี้ก า ร ท ำ ให ้บ ร ร ย า ก า ศ ใ น ก า ร เร ีย น ด ีต ้อ ง ข ึ้น อ ย ู่ก ับ ก า ร ท ำ ให ้น ัก เร ีย น เห ิน ว ่า ก ิจ  

ก ร ร ม ท ี่อ า จ า ร ย ํให ้ท ำม ีค ว า ม สำคัญ แ ล ะ ต ้อ งม ีแ ร งจ ูง ใจ ใน ก าร ท ำ งาน  ซ ึ่ง  อ .ท อ งด ี ใช ้ว ิธ ีการทำ  

ให ้เด ็ก ม ีค ว า ม เช ื่อ ม ั่น ใน ต ัว อ าจ า ร ย ์ว ่า ผ ล งาน ท ี่พ ว ก เซ าท ำ เป ็น ผ ล ด ีต ่อ ต ัว ข อ ง เข า เอ ง  ไม ่ใต ้ท ำใป  

เพ ื่อ เป ็น ผ ล งาน ข อ งอ าจ ารย ์ เว ล าพ ูด ต ้อ งให ้น ัก เร ีย น ร ู้ว ่าม าจ าก ใจ ข อ งค ร ูท ี่ป ร า รถ น าด ีก ับ น ัก เร ีย น  

ต ังน ั้น เม ื่อ เวล าต ัก เต ือ น เร ื่อ ง ใด ห ร ีอ ม อ บ ห ม าย งาน ให ้น ัก เร ีย น ท ำน ัก เร ีย น จ ะท ำอ ย ่า ง เต ็ม ท ี่ และม ี 

ก า ร ล อ ด แ ท ร ก ค ุณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ร ีย ธ ร ร ม เข ้า ไป ป ร ะ ก อ บ ใน ก า ร ล อ น ด ้ว ย เพ ื่อ เช ื่อ ม โย งส า ม า ร ถ น ำ ไป  

ใช ้ใน ช ีว ิต ป ร ะ จ ำว ัน ได ้

"แล้วก็เอาใจเขามาใดีใจเรา การท่ีเด็กเช้าไปน่ังในใจเรา เราน่ังในใจ เด็ก เป็นเร่ืองท่ีเช้าใจกันระหว่างศิษย์กับครูแบบเดิมๆ ยุคครูโบราณๆ เขาทำ มันดี,มาก'ๆ  เพราะฉะน้ันเด็กเขาจะมืความรู้สึกตรงน่ันต่อตัวเรา เวลาเราพูด ปุบ 1.ฟัง 2.ให้เครดิต เกรงใจ ไม่กลัว ไม่อยากให้กลัว อยากให้เกรงใจ ใน ลักษณะของความเป็นครู เกรงใจว่าครูเขาทำเพ่ือเรา""เรามีความสัมพันธ์ท่ีด็กับเด็ก ความลัมพันธ์แบบเหมือนพ่อกับลูกมากกว่างานราชการ ฉันเป็นครู ฉันรับเงินเดือน ฉันมืหน้าท่ีสอน จิตใจอยู่ ตรงไหนไม่รู้ แต่น่ีจิตใจมันอยู่ด้วยกัน เพราะฉะน้ันเด็กทีเขาอยู่ในระตับกลางๆ จะรักครู พูดอะไรก็ไม่มีปัญหา จะใช่ไหว้วานอะไรก็ไมมีปัญหา ครู เองก็จะเห็นโดยภาพรวมว่ามันเป็นประโยชน์ดีวนรวม ถ้าเป็นเร่ืองอะไรบังคับ จิตใจ เล่ียงได้เล่ียงทันที แต่บางทีก็ต้องบอกให้รู้ มีเร่ืองน้ีเช้ามานะ ครูคิดว่า อย่างน้ี:อย่างน้ีด็ไหม เราไม'ทำด็ไหม"
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‘‘บางคร้ังเราก็แทรกได้จากการสอน อย่างสอนเร่ืองแรงตึงผิว เอาใบ บัวมาให้'นา,,หยดไป'มันก็กล้ิง ถามว่าในแบบเรียนมีไหม ไม่มี กล้ิงลักษณะ เป็นทรงกลม ทำไมบันกล้ิงได้ บันมีนวล เข้าลักษณะสุภาษิตไทย น้ํากล้ิง บนใบบอน มีลักษณะอย่างไรเด็กไม่รู้จัก ก็บอกว่าเป็นคนทุเดจากลับกลอก เราก็แทรกเข้าไปในฟสํกลั น้ํากล้ิงบนใบบอน วันน้ีค2มีใบบัว นักเรียนไม'อยากให้น้ีากล้ิง นักเรียนต้องทำอย่างไร เด็กเขาก็จะคิด อย่างเช่นเอาน้ีายา ล้างจานหยดลงไปนิดปีงศวามตึงผิวก็จะสลาย บันก็จะเปียกใบบัว มิกเป็น หลักของทิเสิกลัมาอธิบายการล้างจาน'’
(อ.ทองดี, 20 พ.ย. 44)

อ .ท อ งด ี จ ะ ไม ่ท ำ ให ้บ ร ร ย า ก า ศ ใน ก า ร เร ีย น เส ีย  โด ย ถ ้า ใน ข ณ ะ ท ี่ อ .ท อ งด ี ส อ น อ ย ู่ ม ีน ัก  

เร ีย น น ั่งห ล ับ ห ร ือ ไม ่ต ัง ใจ เร ีย น อ าจ ารย ํไม ่ด ุ แ ต ่ใช ้ส าย ต าม อ งแ ล ะค ำพ ูด เต ือ น ห ร ือ เร ีย ก ถ าม  ซ ึ่ง  

เป ็น ก า ร ท ำ ให ้น ัก เร ีย น ร ู้ต ัว ว ่า อ า จ า ร ย ์ก ำ ล ังด ูเข า อ ย ู่ แ ต ่ถ ้า เป ็น ค ว าม ผ ิด ท ี่ร ้า ย แ ร งอ าจ ารย ็ไช ว ิธ ี

เร ีย ก ไป ต ัก เต ือ น น อ ก ห ้อ ง เร ีย น ห ล ังจ าก เล ิก เร ีย น แ ล ้ว  น อ ก จ าก น ี้เม ื่อ  อ .ท อ งด ี ต ้อ งอ อ ก 1ไป ป ฏ ิน ัต  ิ

ภ ารก ิจ น อ ก โร ง เร ีย น  อ าจ าร ย ์เล ือ ก ไป แ ต ่ง า น ท ี่จ ำ เป ็น เท ่าน ั้น  แ ล ะบ อ ก น ัก เร ีย น ไว ้ก ่อ น  โด ย ม ีก า ร  

ล อ น แ ท น ให ้น ัก เร ีย น ใน ค าบ ก ่อ น เช ้า เร ีย น  ห ล ัง เล ิก เร ีย น  ห ร ือ ใน ค าบ ท ี่น ัก เร ีย น ว ่า ง

"อาจารย์แก้ปัญหาหลับเขาจะเรียก แกจะแชวว่ากุญธรเข้าใจตลอดเลยนะ เข้าใจมาก ไม'ดุ พูดให้สำนึกตัวเองว่าเราควรจะต่ืนได้แล้ว พูดดีมาก จนเราสำนึกตัวเองโดยอัตโนมัติ’’
(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน 2, 14 ก.พ. 45

‘‘ถ้าไม'จำเป็นก็จะไม่ขาด ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ถึงจะไป แล้วก็จะมาชด เชย งานจากส่วนกลางมาแกปฏิเสธไม่ได้หรอก แต่ถ้างานจาก ผอ. แกเล่ียง ได้ แกก็เล่ียง จะพยายามเล่ียงสุดๆ แกจะบอกเราทุกคร้ัง อย่างแกขาดไป มีคาบว่างแกก็ชดเชยให้"
(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง 1 ,2 0 ธ.ค.44)
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(3) การจัดกิจกรรมเสริมหลกสูตร

กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ อ.ทองดี ทำอยู่ในรูปของกิจกรรมชุมนุมและชมรมนอกเหนือ 
เวลาเรียน ส่วนมากจะเป็นเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจารย์!ด้เรื่มโครงการป',(ะเภทนี้ 
มานานแล้ว โดยมีผลงานออกมาดังนี้

1. โครงการเรารักเจ้าพระยา เป็นโครงการที่ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้อนุรักษ์สิ่งแวด 
ล้อมและยังประโยชน์ให้กับชุมชน โครงการ'นืได้เริ่มดำเนินการมาตังแต่ปี พ.ศ. 2534 จนถึง 
ปัจจุยัน เป ็น เวลา9 ปี ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นมาอีก ได้แก่ เยาวชนอาสา 
ลนัครพินักษ์เจ้าพระยา และโครงการสำรวจคุณภาพนำในแม่นำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นโครงการที่ 
ร่วมกับหน่วยงานอื่นและชุมชน

2. โครงการอนุรักษ์ปลาไทย ในปี 2537 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกจิตสำนึกให้กับ 
นักเรียนและประชาชนในชุมชนเมืองปทุมธานีร่วมกันอนุรักษ์พ ันธุปลาไทยที่อาศัยอยู่ในแม่น ํ้า 
เจ้าพระยา จัดเป็นแหล่งอนุรักษ์และศึกษาพันธุปลาในลำนํ้าเจ้าพระยา สนับสนุนส่งเสริมให้วัด 
และหน่วยงานที,ตั้งอยู่ร ิมฝังแม่น ํ้าเจ้าพระยาร่วมกันอนุรักษ์ปลาเพิ่มขึ้น และจัดตั้งพิพ ิธภัณฑ์ 
เครื่องมือจับสัตว์นํ้าภูมิปัญญาชาวบ้านขึ้นในโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ซึ่งกิจกรรมตาม 
โครงการยังดำเนินการอยู่ และจะเป็นโครงการที่ทำต่อเนื่องต่อไป

3. โครงการสำรวจคุณภาพนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยา จัดร่วมกับโครงการรี«'รักเจ้าพระยา 
กับตาวิเศษ ในปี 2542 เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร มุ่งเน้นให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวด 
ล้อมใกล้ตัว โดยเฉพาะแม่นํ้าเจ้าพระยาที่ไหลผ่านโรงเรียน ให้นักเรียนเกิดความตระหนัก และมี 
จิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4. อาลาสมัครพิทักษ์เจ้าพระยา ในปี 2539 เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการเรารัก 
เจ ้าพระยา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนช่วยกันดูแลชุมชนของตนเองในการทิ้งขยะให้ถูกวิธี 
โดยไม่ทิ้งลงแม่นํ้าเจ้าพระยา

5. โครงการส่องเรือคู้สายนํ้า'ให้แผ่นดิน ในปี 2544 ร่วมกับจังวัดปทุมธานี และกรม 
อนามัย กระทรวงลาธารณสุข โดยรับสมัครนักเรียนเป็นยุวนิเวศน์อาลา เพื่อรณรงค์ปลุกจิต 
สำนึกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ลองฝังแม่นํ้าลำคลอง ได้ตระหนักเห็นคุณค่าชองแม่นํ้าเจ้าพระยา

กิจกรรมชุมนุมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ อ.ทองดี เปิดกว้างสำหรับเด็กทุกคนไม่ 
ได้มีแค่เด็ก ม.6 ที่อาจารย์เท่านั้น เป็นการจัดกิจกรรมเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมที่ต้องมีส่วนร่วมกับ
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หน่วยงานทั้งรัฐบาลและเอกชน ซึ่งเป็นโครงการที่จัดร่วมกับหมวดอยู่ด้วย นักเรียนในกิจกรรม 
ชุมนุมของ อ.ทองดี มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตรงนี้ โดยในปัจจุบันกิจกรรมที่กำลังดำเนิน 
งานอยู่ คือ โครงการเรือรักษ์เจ้าพระยากับตาวิเศษ โครงการสำรวจคุณภาพแม่นำเจ้าพระยา 
และโครงการยุวนิเวศน์อาสาร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด การดำเงินตรงนีท์าให้โรงเรียนคณะ
ราษฎร์บำรุงปทุมธานีได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกในเรื่องของกิจกรรมด้านสิ่งแวด 
ล้อมของโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวในประเทศไทยที่องค์การอนามัยโลกมาขอดูงาน โดยมา
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2545

‘ฬ'วนใหญ่กิจกรรมด้านสิงแวดล้อมก็จะเป็นเรองของแม่นา เราเอาแม่ 
นํ้ามาเป็นตัวตั้งเพื่อให้เดีทเขาทำกิจกรรมเท่านั้นเอง ไม่ใช่หมายความว่าไปอยู ่
ท่ีอื่นแล้วมันจะประยุกต็ไม่ได้ ต้องเข้าใจว่าเราสร้างความตระหนักให้เขาเกิด 
ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ อะไรก็ใด้ แต่ตรงนีเราอยู่สะดวกใกล้นำ 
เราก็ทำเรื่องนํ้า เพราะฉะนันที่เด็กทำไปล่าสุดคือโครงการสำรวจคุณภาพนำ
ในแมน'าเจ้าพระยา สำรวจนาน แล้วก็มาเป็นยุวนิเวศน์อาสาร่วมกับสาธารณ 
สุข โครงการล่าๆ สุดที่ทำอยู่ ที่ฝานมาก็จะมีนั้งเรารักเจ้าพระยา อาสาสมัคร 
พิทักษ์เจ้าพระยา ซ่ึงรณรงค์ไม่ท้ิงขยะลงแม่น้ํา อนุรักษ์พันธ์ปลาไทย ก็เป็น 
กิจกรรมที่ทำมาตั้งแต่ปี 3 4  เป็นกิจกรรมที่ทำแล้วก็ทำต่อเนื่อง เพราะฉะน้ัน 
ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพียงแต่ว่ามันไม'ใช่เป็นเด็กกลุ่ม ม.6”

(อ.ทองดี, 13 มี.ค. 45)

‘‘อ.ทองดี เป็นแม่งานช่วยงานหมวดได้เยอะ มีความดีดริเรมอะไรดีๆ 
หลายๆ อย่าง เขาก็จะมาถ่ายทอดให้กับหมวด มาปรึกษากับผมก่อน เราจะ 
ทำตรงนี้ได้ไหมเพราะอาจารย์เขาไม่ได้เป็นหัวหน้าหมวด”

“รณรงค์แม่นํ้าเจ้าพระยาริเริ่มจากอาจารย์ทองดี ว่าเราควรทำอะไร
เกี่ยวกับแม่นํ้าเพราะโรงเรียนเราอยู่ติดแม่นํ้า"

(เพ่ือนครูคนท่ี 1 1 2 0 ธ.ค.44)

การรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมของ อ.ทองดี เป็นไปตามความสมัครใจและ 
ความลนใจของนักเรียนเอง แต่นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องอยู่ในชุมนุมได้ นักเรียน



263

สามารถไปเรียนกิจกรรมชุมนุมอื่นได้เมื่อถึงเวลาที่มีกิจกรรมจึงมาร่วมทำ โดยมีนักเรียนกลุ่มหนึ่ง 
เป็นกลุ่มที่คอยดำเนินงาน ระดมความคิด และประสานงานระหว่างสมาชิกที่อยู่ในชุมนุมและไม่ 
ได้อยู่ในชุมนุมซึ่งตรงนี้อาจารย์เรียกว่าชมรม

"เด็กตรงนี้เข้ามาด้วยความสมัครใจ แล้วเราก็เน้นตรงน้ันมากด้วยว่า 
ให้สมัครใจที่จะเข้ามา เพราะฉะนั้นเด็กบางคนถึงเวลาจรงๆ ก็โปลงชุมนุม
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต แต่เวลาถึงช่วงเขาก็มาทำงานกับเพื่อนๆ บางคร้ัง 
เราก็เรียกว่าชุมนุม ซ่ึงมันดูไม่ต่างกันหรอกชุมนุมกับขมรม แต่ขมรมเรามอง 
ว่าใจรักมาทำนอกเหนือจากเวลาในชุมนุม ถึงชุมนุมเขาจะไม'อยุ่กับเราก็ได้แต่ 
ชมรมเขาเป็นสมาชิกของเราอยุ่ เพราะฉะมันเวลามีงานอะไรเขาก็จะมาร่วม
ทันที คาบนี้เขาอยากไปเรียนรู้อินเตอร์เน็ต ซ่ึงบางทีเขาไม'มีโอกาส เดยวส่ิง 
แวดล้อมอาจารย์มัดก็เจอ"

"ความเต็มใจความสมัครใจที่จะมา แต่ส่วนหนึ่งเด็กเขาจะมาตาม
เพ่ือนกันด้วย แต่ส่วนใหญ่ให้เขาทำเองจะเห็นว่าเขาเต็มใจที่จะทำ เพราะ
ฉะนั้นในบางครั้งต้องมาทำงานวนหยุดบ้าง เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเสียสละ
บ้าง ท้าเขาไม่เต็มใจลำบาก"

“เวลาเราทำส่วนใหญ่องค์กรก็จะแน่งหน้าที่กัน มีประธาน มีคณะ 
กรรมการเรียบร้อย แบ่งออกฝายๆ อาจจะเป็นฝายวิชาการ ฝายเกี่ยวกับ 
ศิลปะ มีการจัดบอร์ด ฝายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะแปงออกเป็นฝายๆ จะรู ้
กันเลยว่าใครถนัดอะไร เวลาทำงานก็จะเหมือนกับการทำงานเป็นทีม การนำ 
เสนอผลงานจะออกมาในรูปบันเทิงนิดๆ แล้วก็จะมีวิชาการมากๆ หน่อย"

(อ.ทองดี, 13 มี.ค. 45)

การทำงานในกิจกรรมชมรมร่วมกับ อ.ทองดี ทำให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกับคน 
อื่น รู้จักวิธีแก้ปัญหาในการทำงาน รู้จักการมอบหมายงานในฐานะผู้น่า แสะรู้จักการเป็นผู้ตาม 
ที่ดี นอกจากนี้ยังได้ในเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการได้พบปะผู้คนทัง
เพ่ือนๆ ต่างโรงเรียนและผู้ใหญ่ในหน่วยงานต่างๆ ประลบการณ์ตรงนี้นักเรียนไม่ได้จากการเรียน 
ในห้องเรียนปกติ ต้องเป็นกิจกรรมในลักษณะกิจกรรมนอกห้องเรียนหรือกิจกรรมเสรีมหลักสูตร 
ซึ่งไม่ได้ทำให้การเรียนเสียและยังได้รับการยกย่องจากโรงเรียนได้รับเกียรติบ ัตรเชิดชูเก ียรติใน
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ฐานะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อม โดยในการทำงานนั้นในช่วงหนึ่งรุ่นพี่ต้องรับร่นน้องไว้มา 
แทนตนเองที่ต้องขึ้น ม.6

"ทำงานช่วงหนงพ่ีๆ เขาก็รับน้องๆ เอาไว้ขึ้นมาเป็นตัวแทนเหมือน 
คล่ืนรุ่นใหม่ เขาก็เตรียมมาแทน พอพ่ีรุ่นน้ีเขาข้ึนไประตับ ม.6 เราก็ไม'กล้า 
กวนเขาแล้ว กติกาตัวหนึ่งคอทำกิจกรรมผลการเรียนต้องไม่เสีย ถ้าเสียเราก ็
ต้องมาคุย เด็กกลุ่มนี้ถ้าเขาเรียนอะไรไม่ทันเราก็ต้องมาสอนเสริม บางทีเราก ็
ดูแลได้อย่างวิชาทิเสิกล้ เราจะสอนทิเสิกส่ให้เขาเพ่ีมเติม แต่จริงๆ มันไม่เสีย 
เวลาขนาดมัน ไม่ค่อยได้ใช้เวลาในเวลาเรียน ใช้เวลาตอนเย็น บางทีก็เช้า 
แต่ก็ไม'ได้มากอะไรเลย ส่วนใหญ่ก็จะทำสบายๆ ไปเร่ือยๆ เราไม่อยากให้ 
พ่อแม่กังวลจะทำให้ผลการเรียนเสีย’’

(อ.ทองดี, 13 มี.ค. 45)

(4) การสอนเสริม

จากการสังเกตพบว่า การสอนเลริมของ อ.ทองดี เป็นในลักษณะที่ลอนเสริมเพราะเวลา 
เรียนในคาบเรียนไม่พอ เนื่องจากมีกิจกรรมเสริมอย่างอื่นหรือวันหยุดที่ตรงกับชั่วโมงที่ลอน โดย 
สอนในตอนเช้าก่อนเข้าเรียน ตอนเย็นหลังเลิกเรียน และคาบที่นักเรียนว่าง แต่ถ้านักเรียนไม่ 
เข้าใจบทเรียนลามารถไปถามอาจารย่ได้ตลอดเวลา

(5) การทำวิจัยในซั้นเรยน

การทำวิจัยในชั้นเรียนของ อ.ทองดี เริ่มมาตั้งแต่ลอบบรรจุแล้วแต่เป็นการวิจัยที่ไม่เป็น 
ระบบ โดยอาจารย์ทำวิจัยเพื่อให้มองเห็นสภาพปัญหาของนักเรียนแล้วแกใขโดยการใช้นวัตกรรม 
ใหม่ๆ มาเป็นลือประกอบการเรียนการลอน อ.ทองดีเริ่มทำวิจัยที่เป็นรูปแบบมีการรายงานผล 
ออกมาเป ็นร ูปของรายงานการว ิจ ัยเม ื่อป ี 2535 เรื่องแรกคือเรื่องแผ่นภาพโปร่งใสจากถุง
พลาสติก ต่อมาเป็นเรื่องการเปรียบเทียบการลอนโดยใช้เครื่องเล่นในสวนสนุกกับการลอนโดยคู่ 
มือของ ลสวท. การลอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ และล่าสุดคือการใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียน
และการลอบ
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"ถ้าตัวที่มาเรมทำก็เริ่มปี 35 -  36 เริ่มทำออกมาเป็นเปเปอร์ เร่ิอง 
แรกๆ ก็จะมีการายงานผลการใช้สื่อที่ทำเรื่องแผ่นภาพโปร่งใสจากถุง
พลาสติกก็จะมีคู่มีออยู่ การใช้เครื่องมือ การผลิต และก็รายงาน และก็ตัว 
สื่อก็เริ่มเป็นวิจัยที่เห็นเป็นเปเบอร์ ต่อมาก็จะพานักเรียนไปเรียนแหล่งเรียนรู ้
ข้างนอกก็ไปแดนเนรมิตรก็เป็นการเปรียบเมียบการสอนโดยใช้เครื่องเล่นใน 
สวนสนุกตับการสอนโดยคู่มีอของ สสวท. ตอนน้ันก็เอาเด็กไปทำ ตอนน้ันก็ 
เริ่มมีรายงานออกมาทตรงนั้นก็ถือเป็นเปเปอร์หลักๆ หลังจากนั้นก็จะมีอย่าง
เช่น ให้เด็กลองสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ผ่านคอมพิวเตอร์แล้วให้มันแรนดอม 
ข้อสอบขึ้นมาแล้วดูว่าเด็กเขาจะทำได้เป็นอย่างไรโดยเด็กที่ม ีพ ื้นฐานทาง 
คอมพิวเตอร์ตับเด็กที่ไม่มีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ แล้วไปทำตรงน้ันมันมีผล 
ตับการทำข้อสอบไหม ค ือเราย ังร ู้ส ึกว ่าเด ็กบางคนต ังไม ่ค ุ้น เคยต ับ
คอมพิวเตอร์เลย ไม่ได้เรียนพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์มาก่อน ตอนน้ันน่ะนะซัก 
38 -39  คอมพิวเตอร์มันยังไม่เพื้องมากนักในระตับโรงเรียน ถ้าเด็กเขาไม'เคย 
เร ียนมาก่อนแล้วให ้ไปกดคีย์ตามเมนุท ี่ให ้แนะนำตับเด็กที่ม ีพ ื้นฐานด้าน  
คอมพิวเตอร์ การได้เปรียบทางคอมพิวเตอร์มันมีผลได้เปรียบในการทำข้อ
สอบหรือเปล่าก็ทำไป แต่ตัวนี้ไม่ได้ทำรายงานออกมา นอกเนือจากนั้นยังมี 
เช่น รูปแบบของการสอบเราจะใช้รูปแบบของการสอบแบบไหน เด็กนี่จึงมี 
ความรู้สึกว่ามันดี ยกตัวอย่างเช่นเรื่องยากๆ ถ้าเราใช้กระบวนการกลุ่ม เด็ก 
เองจะชอบมากเลย ถ้าเราบอกว่าสอบกลุ่ม เพราะว่ามันลดความเครียด ลด 
ความกดตัน แต่เราก็ต้องมีวิธีการว่าสอบอย่างไรจะเป็นที่ยอมรับ หลังจาก 
สอบกลุ่มแล้ว คือทุกคนทำนะของใครของมัน แต่ร่วมคิดร่วมทำอธิบายตันได้ 
แล้วก็ใช้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม หลังจากนั้นเราก็นำข้อสอบที่คล้ายตัน เหมือน 
ตับเป็นไอเทมสเปค คือเราจะเปลี่ยนตัวเลขเล็กน้อยแล้วให้กลับไปทำที่บ้าน
แต่ให้ยากหน่อย เราอาจเรียกโก้ๆ ว่าเทคโฮมเอกเซม ก็เอาไปทำหลังเลิก 
เรียนแล้วเอาไปส่งก่อนเข้าแถว การไปทำตรงน้ันเราไม่ซีเรียส แต่เราอยากให ้
เด็กได้ทบทวน และหลังจากนั้นค่อยสอบเดี่ยว แล้วดูว่าวิธีการอย่างนี้ แน่ 
นอนมันมีกระบวนการมากกว่าไปสอบโดยตรง แต่วิธีการนี้มันดีหรือใม่ดี
ตอนแรกๆ ทำไปมันยังไม่มีเปเปอร์ แต่ช่วงนี้กำลังรายงานรีพอร์ตตับเด็กรุ่นปีนี ้
ปีการคืกษา 44 ออกมาประกอบด้วย ตับเรื่องปัจจุบันนี้กำลังทำอยู่เพื่อจะ
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เขียนเป็นเปเปอร์ออกมา แต่เท่าที่ทำมาดูแล้วค่อนข้างดี แต่คราวน้ีดิ'มันดียัง 
ไง ก็ต้องทำออกมาในลักษณะกระบวนการวิจัยให้เห็นข้อมูลอย่างเด่นชัด "

"จรง  ๆ มันเป็นเร่ืองของตัวเด็ก เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัว
เด็กที่เชื่อถือได้และยอมรับได็ในแวดวงวิชาการ ถ้าเราไปลองผิดลองดูก แล้ว 
ไม่มีระบบในเรื่องของการทำที่มันเป็นระบบในเชิงวิจัยหรือกระบวนการทาง 
วิทยาศาสตร์,ที่จะค้นหาในสิ่งที'เราต้องการอยากจะI ก็คิดว่าถ้าไปพูดท่ีไหน
ไปทำอะไรนํ้าหนักก็คงจะอ่อนไปหมดว่าทำอะไรมาบ้าง เพราะในการทำตรงน 
เราเองเราก็เป็นเหตุจูงใจจากตัวเด็กเอง ถ้าเราอยากจะเห็นว่าเขาพึงพอใจ
เขาชอบ เขารัก เขามีผลลัมฤทรดี เราอยากเห็นตรงนี้ เพราะฉะน้ันอะไรท่ี 
จะไปสู่ตรงน้ันมันก็เหมือนเราจะเอาทรืทเมนต์อะไรไปลงตรงน้ัน ล่ีงท่ี'จะเอาไป 
ลง นวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นส่ือหรือเทคนิควิธีการสอน เป็น step ในเชิงของ 
งานวิจัย"

(อ.ทองดี, 3 ธ.ค. 44)

การเลือกและกำหนดปัญหาในการวิจัยของ อ.ทองดี ดูความรุนแรงของปัญหาและความ 
ถนัดของอาจารย์ในการเข้าไปแก้ปัญหานั้น โดยรูปแบบการวิจัยนั้นได้ความเมาจากการเรียนใน 
ระดับปริญญาโท อาจารย์ใช้รูปแบบการออกแบบการวิจัยเหมือนตอนเรียนปริญญาโท ทำให้ 
อาจารย์มีความเชื่อมั่นมากในการทำวิจัยในชั้นเรียน และลามารถเป็นตัวอย่างให้เพื่อนครูได้

"เราดูสภาพปัญหา ความรุนแรงของปัญหาน้ันด้วยส่วนหน่ึง แต่อีก 
ส่วนหนึ่งที่เราดูคือเราต้องมีความถนัดอยุ่ด้วยอีกส่วนหนึ่ง อย่างบางเรื่อง
ปัญหามันมีอยุ่แล้วเป็นทุนเดิม แต่ถ้าเรามาลำดับปัญหาบางเรื่องที่เราทำอาจ 
จะไม่ใช่ปัญหาที่มีความรุนแรงที่สุด ปัญหาท่ีรุนแรงที่สุดบางทีมันอาจมีปัญหา 
กับเรามากเลยที่เราไปลงไม่ไต้ แต่จริงๆ เราจะเลือกใช่วิธีการแก้ แต่การแก ้
ตรงนั้นอาจจะไม่ได้ออกมาด้วยงานวิจัย เช่น พาไปสวนสนุก เราคิดว่าเราทำ 
ได้ เราติดต่อรถไต้ เราไปติดต่อแดนเนรมิตรได้ เรามีโอกาสที่จะไปประสาน 
ลัมพันธ์ได้ โอกาสตรงนี้เกิดได้ เราก็เลยทำ แล้วมันเป็นปัญหาที่เด็กไม่ค่อย 
ทำใจด้วยมันก็เลยประจวบเหมาะว่าเรามีตักยภาพที่จะพาเด็กออกไปได้ โรง 
เรียนเป็ดโอกาสและเนื้อหาค่อนข้างยุ่งยากทำให้เด็กไม่ค่อยอยากเรียน"
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"รูปแบบตรงนี้เรายอมรับว่าเรามีความเชื่อมั่นมาก หลังจากที่เราเรียน 
จบมา เราไม่ได้เชื่อมั่นว่าเราทำได้อย่างเดียว เราเชื่อมั่นว่าเราจะเป็นคนนำใน 
ด้านน้ีได้ด้วย อย่างเช่นเพื่อนๆ มาถามไม่ใช่ว่าเราทำเป็นคนอื่นมาถามตอบไม ่
ได้ แต่เราสามารถบอกคนอื่นได้ด้วย อย่างเช่นเราเป็นวิทยากรอบรมให้เพื่อน 
ครู เพราะฉะน้ีนเราจะมีความเชื่อมั่นสูง แต่ตอนนี้กิเชื่อว่าถ้าไม่ได้จบจาก
จุฬาก็ทำได้แต่ความเชื่อมั่นต่างลันเยอะ ตรงน้ีนตอนเราไปเรียนมันมีลักยภาพ 
คือนอกเหนือเราจะได้ประสบการณ์จากวิทยานิพนธ์ ในระหว่างเรียนเราลังสม 
อะไรไว้เยอะ"

(อ.ทองดี, 3 ธ.ค. 44)

เวลาท่ี อ.ทองดี ใช้ในการทำวิจัยส่วนมากเป็นเวลาที่อยู่ที่บ้าน โดยอาจารย์คิดหา 
นวัตกรรมใหม่  ๆ มาเป็นเครื่องมือในการทำวิจัย และต้องมีการอ้างอิงที่ถูกต้องด้วย

‘‘จรีงๆ ก็มีทั้งช่วงเราทำงานอยู่เวลาเราเจอปัญหา แต่ส่วนใหญ่จะไป 
คิดที่บ้านมากกว่า ที่โรงเรียนส่วนใหญ่เราก็สอน สอนแล้วก็มาวิเคราะห์ว่า 
ทำไมเรื่องนี้เด็กไม่เข้าใจ เด็กทำไมยังรู้สึกว่ายาก เวลาเรียนก็จะใช้การสังเกต 
ดูคะแนนบ้าง ใช้การสังเกตไปด้วยรู้สึกเรื่องนี้ทำไมเราสอนเราเตรียมมาดี แต่ 
ทำไมเด็กรู้สึกเข้าใจยาก"

‘‘เครื่องมีอที่ใช้ในการวิจัยเราก็จะดูนะ ต้ังแต่นวัตกรรมก็เป็นตัวหน่ึง 
ส่วนใหญ่เราก็มีท้ังสร้างเอง บางครั้งก็หามาที่มันแปลกใหม่ ตัดแปลงแล้วก็ 
เอามาใช้ เคร่ืองมือตัวน้ีนก็เป็นส่วนหน่ึง และเครื่องมือในการวิจัยมันก็เป็นอีก 
ส่วนหน่ึง ผลสัมฤทธิ้ก็ใช้แบบสอบ แบบวัดเจตคติ ซึ่งแน่นอนเราก็เอามา 
จากงานวิทยานิพนธ์หรือ สสวท. เข้ามาใช้บ้าง พูดง่ายๆ ส่วนใหญ่จะเป็นพวก 
ของการตัดแปลงส่วนหน่ึงและก็สร้างเองซักส่วนหน่ึง สร้างเองส่วนใหญ่จะ 
เป็นข้อสอบแล้วก็เ.อามาปรับบ้างเรื่องของเจตคติ แล้วก็เร่ืองวัดความพึงพอใจ 
เราอยากจะรู้ว่าเด็กพึงพอใจไหม ที่นี้เราก็สร้างเองส่วนใหญ่เป็นแบบสอบ 
ถาม"

‘‘แหล่งอ้างอิงเนึ่ย ตอนนี้มันมีหลายแหล่ง เช่น วิทยานิพนธ์ท่ีเราเคย 
พบเห็นบ้าง หรือเรื่องสื่อที่เข้ามาเป็นเอกสารทางวิชาการบ้าง ที่เข้ามาว่าเขา 
ทำวิจัยอะไรอยู่ เช่นกรมวิชาการเคยวิเคราะห์เรื่องอะไร ตอนปีอย่างกรมวิชา
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การก็ให้มาเรื่องเครื่องมือวัดรูปแบบวิธีการเรียนของนักเรียนว่านักเรียนจะเรียน 
แบบไหน คิดว่าอาจจะเป็นปีการศึกษาหน้าที่เราจะเรื่มสอน เราจะวัดว่าเด็ก 
เรามืวิธีการเรียนแบบไหน เราก็มืเครื่องมือแล้วของกรมวิชาการ เราก็ไม่ได้ยุ่ง 
ยากอะไรมาก เราก็จะปรับหรือไม่ปรับก็ดูตามสภาพท่ีเราไปรีวิวเครื่องมือ
ก่อน’'

(อ.ทองดี, 3 ธ.ค. 44)

งานวิจัยของ อ.ทองดี ส่วนมากใช้ประสบการณ์ไนการสอนพิจารณาความถูกต้อง เพราะ 
ไม่มีเวลาไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญในระดับมหาวิทยาลัย แต่มีบ้างที่ให้เพื่อนครูช่วยดูเครื่องมือให้ใน 
เร่ืองของความเป็นปรนัยของเครื่องมือ ส่วนสถิติท่ีอาจารยํใช้ในการวิจัยเป็นสถิติตั้งแต่ระดับขั้น 
พื้นฐาน คือ ร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t -  test

“สถิติก็ไม'ได้เลิศอะไรมาก ก็ตังแต่พื้นฐานเลย ก็คือ ร้อยละ ความถี ่
และก็แน่นอนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และก็มีพวก t -  test f - 
test ก็ใช้สถิติพ้ืนๆ ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อสอบอะไรบ้าง ก็จะมืพวก
correlation บ้าง ก็จะใช้พื้นๆ ก็มืเพ่ือนครูมากามเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ไม'ได้ 
ใช้วิจัย ถ้าสถิติที่'ปีงกว่านี้ก็'จะใช้ผู้เรียนระตับปริญญาโท อย่างเช่น
regresstion , factor ก็มาถามก็ดีทำให้เราไม่ลืม เราก็สามารถวิเคราะห์พวก 
นี้ได้สบายๆ ก็ได้ปีกปรือ ได้เคาะสนิมอยุ่ตลอดเวลา ก็ไม,ค่อยห่วงเพราะเราก ็
มีความรู้ด้านนี้มาโดยตรงอยู่แล้ว เรื่องสถิติการศึกษาก็ตัวนี้จะทำอย่างสบาย 
ช่วยเพ่ือนๆ ครูเขาวิเคราะห์ด้วยว่าที่วิเคราะห์เป็นยังไง แปลผลเป็นยังไงจาก 
โปรแกรม SPSS"

(อ.ทองดี, 3 ธ.ค. 44)

อ.ทองดี ทำวิจัยโดยท่ีได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนในเรื่องอุปกรณ์แต่บาง1รื่องอาจารย์ 
ก็ต้องออกเงินซื้อเอง เมื่อทำการวิจัยเสร็จแล้วอาจารย์นำผลที่ไดไปใช้ในการปรับปรุงการเรียน
การลอนทันทีในปีการคืกษาต่อไป และมีการเผยแพร่ไปให้เพื่อนครูทั้งในโรงเรียนและต่างโรง
เรียนท่ีสนใจด้วย
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"งบประมาณไม่มีก็ทำเอง แต่ส่วนใหญ่ค่าวัสดุเล็กๆ น้อยๆ มันกิของ 
โรงเรียนท่ีให้อยู่แล้ว เช่น กระดาษ สื่ออุปกรณ์ แต่บางอย่างเรากิต้องไป 
ขวนขวายหามา ซื้อไอ้สิ่งที่ขวนขวายหามาเราก็ออกตังค์เอง อย่างบางเรื่องที่ 
มันอยู่นอกเหนือโครงการที่ทางหมวดจะจัดซื้อจัดหา เรากิซ้ือเอง พอซ้ือเองก ิ
ไม่น้อย เยอะเหมือนกัน อย่างซีดีรอมกิซือเอง"

"เราเอาไปพัฒนาแน่นอนเหมือนมันเป็นแอ็คช้ันรีเซด เราคงจะทำไป 
แล้วรู้แล้วว่ามันดีหรือไมดเรากิเอามาใช่ในปีต่อไปทันที หรือถ้ามันใช่ไต้มืผล
กระทบทันทีเรากิไช้ทันที อันน้ีมืผลกระทบกับตัวเรา ทีน้ีในระดับหมวดใน
ระดับโรงเรียนเรากิเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ อย่างเช่น โรงเรียนจัดวิจัยไปเม่ือ 
วันท่ี 4 - 5 ตุลา เรากิเป็นวิทยากรให้ในการที่จะอบรม แล้วพออบรมแล้วกิมื 
การกำกับติดตามเขากิจะมาถามมาไถ่ อย่างเล่มนี้กิเป็นงานที่ฝายแนะแนว
เขาทำอยู่แล้วกิให้มาทำอยู่กิจะเห็นว่าเป็นการทำวิจัยในลักษณะหัวข้อวิจัย 
อย่างนี้กิจะเอามาให้อ่านบ้าง มาให้ดีไซน์บ้าง ดูเครื่องมือบ้าง ดูสถิติบ้าง 
เป็นประจำมิไต้ขาด"

"กิเผยแพร่เวลาเราอบรมกิดี เราคุยก็ดี เรากิเผยแพร่ เพราะเรามืทั้ง 
งาน วทร. (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในโรงเรียน) เป็นงานตัวหน่ึงท่ีจะดูว่า 
งานของเราเป็นยังไง แล้วเราเอาไปเผยแพร่แล้วเป็นยังไง ตั้งหลายครั้งท่ีเรา 
ส่งเปเปอร์เข้าไปกิได้อนุมัติให้ไปนำเสนอบรรยาย ตอนน้ันกิแจกครูท่ัวประเทศ 
ที่มาในงาน วทร. ครูวิทยาศาสตร์ ครูคณิตศาสตร์ ในโรงเรียน อย่างเช่น 
เผยแพร่คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 คร้ังที' 5 กิมื 4 เปเปอร์ 3 คร้ัง ท่ีรังสิต ท่ี 
เชียงใหม่ ท่ีสงขลา ไปมา 3 ครั้งอย่างนี้ แล้วพอมาที่โรงเรียนเวลาอบรมเรา 
กิเอาของเราเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะได้ให้เพื่อนครูเขาเห็นว่านึ่มันทำจริงในชั้น 
เรียนแล้วจริงๆ ไม่ได้พูดแล้วยังไม่ได้ทำ ความเชื่อถือมันกิน้อยลง แต่ถ้าพูด 
ด้วย บรรยายด้วย และกิมืเนื้อหาของเราเรากิเผยแพร่ตรงนั้น เรากิพิมพ์หมด 
ทุกคนกิมืหมด เป็นของส่วนตัว แล้วเรากิพูด เขากิเอาเปเปอร์เราไป ไปดู 
หรือไปใช้ประกอบในการทำด้วย กิแจกไปเยอะ อย่างเปเปอร์ที่ทำเรื่องการ 
เปรียบเทียบการสอนการเคลื่อนที่โดยใช้สวนสนุก กิคิดว่ามากกว่า 500 เล่ม 
ที่แจกไปตามโรงเรียนต่างๆ และกิเพ่ือนครู"

"มีประโยชน์ เพราะตอนน้ีเขากระตือรีอร้นอยู่แล้ว มันเป็น พ.ร.บ. 
พ.ร.บ. มาตรา 30 มันระบุไว้อยู่แล้ว ครูต่อไปมันจะเต็มศักยภาพ มันจะ
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แสดงเปเปอร์ตัวนี้ เหมือนอาจารย่ในมหาวิทยาลัยจะเลื่อนเป็น ผศ. รค: ค.
มันก็ต้องเอาผลงาน ครูก็ต้องเอาผลงานตัวนี้ ถ้าสอนโดย'โม่'มีผลงานตัวน้ีก็ 
คิดว่ามันไม่ใช่เร่ืองท่ีจะเป็นครูในยุคปฏิรูปที่สมบูรณ์เท่า!รนัก เพราะฉะน้ีนครู 
ก็สนใจพอมืตัวอย่างไ]บก็ตอบรับได้ดี มีกระแสแล้ว"

(อ.ทองดี, 3 ธ.ค. 44)

งานวิจัยมีประโยชน์ต่อ อ.ทองดี ในการทำให้มีวิธีการแก้ปัญหาท่ีเป็นระบบและผู้อ่ืนโดย 
ท่ัวไปยอมรับ ส่วนปัญหาที'พบในการวิจัยเช่นการขาดอุปกรณ์บางตัวที่ใช้ในการวิจัย และการพา 
นักเรียนไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนทำได้ลำบากเพราะต้องมีผลกระทบกับหลายๆ 
ด้าน ซึ่งอาจารย์แก้ปัญหาตรงนีโดยการชีแจงให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนเข้าใจ

‘‘มีผลดี อย่างน้อยๆ เราก็ภูมิใจว่าเราจะทำอะไรเราก็มีระบบในการ 
แก้ปัญหา แล้วหลายคนก็ยอมรับด้วย แต่ส่ิงที่สำคัญที่สุดมันไปลงกับตัวเด็ก 
ได้จริงๆ พัฒนาเทคนิควิธีนี้มันไปลงกับเด็ก มันภูมิใจด้วยว่าเด็กเขาได้รับ
อานิสงลัตรงนี้จากการวิจัย แล้วเราก็เอาไปปรับ’’

‘‘มันก็มีอย่างเช่นแหล่งการเรียนรู้อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ยาก ถ้าส่ือ
บางตัวเราไม'ลันทัดเราก็ใช่วิธีการมาก น่ันก็คือเร่ืองส่ือ ถ้าพาไปพบแหล่ง
เรียนรู้เราต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี ต้องประสานงานท้ังโรงเรียน ระตับ 
ผอ. ลงมา ผู้ช่วยวิชาการ หัวหน้าหมวด ต้องมีความเข้าใจจึงจะนำเด็กออก 
ไป ตรงนี้ก็'จะเป็นปัญหาถ้าเราทำใต้ไม่เป็นระบบ มันก็มีปัญหาทันทีเลยว่ามี 
ผลกระทบกับเพื่อนครูว่าทำไมเอาเด็กไปข้างนอก หรืออย่างเช่นตอนน้ีเราทำ
เร่ืองอินเตอร์เน็ตออฟไส ถ้ามันไม่มีคอมพิวเตอร์ ไม่มีทีวี ไม่มีแอลซีดีโปรเจก 
เตอร์ มันจะแก้ปัญหากังไง มันก็มีปัญหาทั้งน่ันแหละ พอเริ่มทำมันก็มี
ปัญหาแล้วหละ งั้นฑุกอย่างทีทำมันมีปัญหาหมด เพียงแต่ว่าปัญหามันหนัก 
หรือเบา นั่นมินํมีทางเล่อกแน่ๆ มันมีทางแก้ที่เยอะ หลากหลายแต่เราจะ 
เลือกอะไรให้เหมาะกับเรา ตังนั่นปัญหาเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคหรอก
เพราะธรรมตาของการทำงานต้องมีปัญหา"

'‘วิธีการแก้ปัญหามันก็แล้วแต่สภาพปัญหาถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง 
ประสานงานเราก็ไปประสานงานให้ได้ เราต้องรู้ระบบ"
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"เรื่องสื่ออะไรที่เราจะทำเราจะเขียนโครงการว่าเราจะซื้อคอมพิวเตอร์ 
เราจะมีทีวีต่อออก แล้วเราจะมาใช้สอนในปีไหนเราก็จะมาเตรียมเรื่องพวกนี ้
ไว้ค่อนข้างเสร็จ แต่พอไปสอนคอมพิวเตอร์มีนไม่ดีบ้าง โปรแกรมมันไม่ดีบ้าง 
เราก็ต้องนำมาแก1เขมันก็ธรรมดามีปัญหาท้ังน้ัน แต่ไม่เคยกลัวปัญหา เพราะ 
ว่าถ้ากลัวปัญหามันจะทำอะไรไม่ได้เลย"

(อ.ทองดี, 3 ธ.ค. 44)

อ.ทองดี คิดว่าการทำวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการลอน เป็นส่วนท่ีเลริมให้การเรียน 
การลอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ทำไห้อาจารย์ทำวิจัยอยู่ตลอดเวลาซึ่งอาจารย์ต้องการให้ครูคน 
อ่ืนมองเหมือนกัน และควรให้การสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการวิจัย และมีการ 
ติดตามงานหลงจากที่อบรมแล้วด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยทำให้ครูทำวิจัยใน'ชันเรียนมากฃึน

'‘เวลาเราสอนเราก็ต้องถือว่าตรงนี้เป็นกระบวนการในการเรียนการ 
สอนด้วย อย่างเช่น การวัดและประเมินผลว่าวัดและประเมินผลมีปัญหาไหม 
วัดและประเมินผลปรากฏว่าเด็กบางคนยังตกอยู่ กลุ่มเก่งเรายังทำให้ดีไม'ได้
กลุ่มกลางเรายังไม่เขยิบ กลุ่มตกยังตกอยู่ ถามว่าตรงนี้มีปัญหาไหม พอครู 
วัดและประเมินผลมีปัญหา มีปัญหาแล้วอาจารย์จะแก้ยังไง มันก็เอาข้อมูล 
ตัวนี้เป็นข้อมูลป้อนกลับมาให้อาจารย์คิดหาการเรียนการสอนแบบใหม่ในครั้ง 
ต่อไปหรือในห้องต่อไป ถ้าอาจารย์คิดว่ามันประเมินแล้วมีปัญหาอาจารย์คิด 
ว่าตัดท้ิงท้ังหมด แล้วอาจารย์ต้องมาเดินเรื่องเขียนโครงการ ทำวิจัย โดยท่ี 
ไม่เกี่ยวกับการสอนเลย ยังงี้มันคงไม่ใช่ แต่พอวัดแล้วประเมินผลหรือขณะ 
สอนแล้วมีการลังเกตเด็กแล้วเด็กง่วง เด็กไม่อยากเรียน ตรงน้ีพอมีปัญหา
แล้วนี่ครูก็กลับมารีวีวว่าปัญหาตัวนี้มันเกิดจากอะไร คิดหาสาเหตุและก็แก้
ปัญหาโดยใช้สื่อนวัตกรรมอะไรเข้ามาช่วย มันเป็นกระบวนการเดียวกัน ครูก็ 
ต้องมองตรงนั้นเมื่อมันเกิดปัญหาในกิจกรรมการเรียนการสอนก็ค่อยๆ แกไป 
แก้เสร็จดีหรือไม่ดีก็เขียนรายงานมา’’

"อันดับแรกคือความรู้ความเข้าใจต้องสร้างให้ครูก่อน หลังจากมัน
เมื่อมีความรู้ความเข้าใจแล้วกำหนดเป็นเงื่อนไขให้ทำ พอทำแล้วมันเป็นการ 
กำกับติดตามให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง ’’
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"มันก็ควรสร้างความรู้ความเข้าใจและมีระบบการกำกับติดตาม พอ 
กำกับติดตามเสร็จก็มีโอกาสให้เขาแสดงผลงาน ให้ขวัญกำลังใจกับคนที่มีเป 
เปอร์ดีๆ บ้าง ยกย่องชมเชย ให้เก็ยรติบัตร หรือให้คุณงามความดีอะไรตาม 
ระบบราชการก็ให้ไป"

(อ.ทองดี, 3 ธ.ค. 44)

การที่ทำให้ครูลนใจทำวิจัยในชั้นเรียนน้อยมาจากการที่ครูมีภาระงานมาก จังนันโรง
เรียนควรมีระบบการจัดการสนับสุนในการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง และมีแกนนำคอย
กำกับติดตามและช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา

"ต้องมีความตระหมักสำนึกไม'ว่าจะเป็นผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้ช่วย 
ฝายวิชาการ ผู้ช่วยฝายอื่นๆ หัวหน้าหมวด และเพ่ือนครูด้วย ต้องเห็นความ 
ตระหมักว่ามันเป็นเรื่องจำเป็น เมื่อเรามีปัญหาเราต้องแก้ปัญหาอย่างเป็น
ระบบโดยใช้กระบวนการทางวิทยาคาสตร์ในเชิงวิจัย และก็ความขยันมานะ
อดทน คือ เสียสละที่จะทำตรงนี้ให้เกิด คือมันศรัทธาในอาชีพครูน่ะ จะว่า 
ไปแล้วถ้าเราหวังจะก้าวหน้าทางนี้มันก็ต้องมีความศรัทธาในอาชีพ มีความ
ตระหมักและก็เชื่อว่าตรงนี้สามารถจะทำให้เกิดความก้าวหน้าได้ด้วย"

(อ.ทองดี, 3 ธ.ค. 44)

ครูนักวิจัยที่ดีในความคิดของ อ.ทองดี ต้องเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มลร้างสรรค์ ขยัน 
มานะอดทน มุ่งม่ันในการสอน เมตตาต่อค ิษ ย ์ ทำงานเป็นระบบ มีความลามารถในเรื่องการทำ 
วิจัยพอลมควร และสำคัญที่สุดคีอมีความศรัทธาในอาชีพครู

"ก็ต้องมีความคิดริเรื่มสร้างสรรค์ ขยันมานะอดทนและก็มุ่งมั่นในการ 
สอนและก็รักเมตตาศิษย์ ศรัทธาในอาชีพและก็เรื่องนี้เป็นหลักๆ การมีความ 
คิดรินิ่มสร้างสรรค์ การทำงานอย่างเป็นระบบ และการมีความสามารถใน
เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลบ้าง ใช้คอมพิวเตอร์ได้บ้าง"

“ตรงน้ีจริงๆ มันเป็นความพร้อมในต้วเรา ความมุ่งมั่นมากกว่า ทิน 
ความพร้อมที่ตามมานี่มันก็คือความใฝรู้ใฝเรียนจะต้องมีคุณสมบัติตรงนี้ว่า
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ตรงน้ีเราไม่รู้เราจะถามใคร ตรงนี้เราไม่ได้เราจะปรึกษาใคร ทำแต่ละเร่ืองมัน 
ก็ต้องติดขัด งั้นนักวิจัยต้องใฝรู้ใฝเรียน มีความคิดริเรื่มสร้างสรรค์ ขยัน 
มานะ อดทน เสียสละ และก็รักเมตตาศิษย์ เพื่อที่จะแก้ปัญหาลงสู่ศิษย์อีก 
ทีปัง"

(อ.ทองดี, 3 ธ.ค. 44)

(6) เจตคติทื่นกเรียนมีต่อ อ.ทองดี

นักเรียนมีความรู้สึกที่ตรงกันว่า อ.ทองดี เป็นคนท่ีไม่เครียดในการสอน มีมุฃท่ีสนุกลนาน 
เฮฮาทำให้นักเรียนไม่เครียดในการเรียน มีวิธีการลอนที่หลากหลาย ทำให้มีความรู้ที่กว้างขวาง 
และจากการที่เป็นกันเองและให้คำปรึกษานักเรียนในทุกเรื่องกับนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดความ 
เกรงใจอาจารย์ ทำให้นักเรียนตั้งใจเรียน

“ส่วนใหญ่จะไม'ได้ถามอาจารย์ อาจารย์เขาจะรู้ว่าเด็กคนไหนจะ
สงลัยอะไรมากกว่า เขาจะทอดสะพานให้ก่อนว่าเด็กจะถามหรือเปล่า คนไม่ 
กล้ากามจะเดินไปหา"

“อาจารย์เป็นที่ปรึกษาด้วย แกจะสนใจในทุกๆ เร่ืองท่ีเราประสบ
อย่างหy แกก็เคยเรียกไปพูดว่าพูดไม่ชัดบ้าง ลิ้นคับปาก ก็จะสร้างความมั่น 
ใจเมื่อเวลาเราไปนำเสนอหน้าห้อง เก่ียวกับเรื่องรอบตัวด้วย อาจารย์ช่วย
ให้ดีข้ึน โดยอาจารย์เขาจะใช้คำพูดให้เรารู้สึกดี ไม่ท้อแท้ สร้างกำลังใจให ้
คับเรา คิดว่าเราทำได้นะอันน้ี"

“ส่วนใหญ่จะไม่ถามอะไรมาก ชอบคำพูดที่อาจารย์เตือนสติว่าใกล้
จะสอบแล้วนะ ถ้าใครคิดดีๆ ก็จะรู้สึกสนใจ มันสามารถที่จะกระตุ้นให้เรา 
พยายามขึ้น ทุกวินาทีมีค่า"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง า , 2 0 ธ.ค. 44)

“อาจารย์เขาจะพยายามให้เด็กไม'ต้องเครียดอะไรคับแกมาก ให้มอง 
ว่าอาจารย์จะช่วยทุกคนที่เรียนไม่ค่อยได้ แล้วก็คนเก่งอาจารย์ก็ให้อธิบายให ้
เพ่ือนๆ ฟัง พยายามให้คนเก่งไม่ทิ้งเพื่อนๆ’'
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‘‘สนิทสนมเหมือนพ่อกิ'บปีก เพราะคุยได้ทุกเรื่องไงคะ มีอะไรก็พูด 
ตรงๆ อาจารย์บอกว่าจะเชื่อทุกเรื่องที่เราพูด อย่าโกหก คอยแนะนำชี้ทาง 
สว่างให้เรา"

‘‘ดุมีบ้างสำหรับพวกที่เกินไบ เช่นเร่ืองความประพฤติ จะไม่ดุแบบ 
โวยวาย จะพูดสอนแบบตำหนิ จะไม่ว่า จะเรัยกตัวไปคุยเป็นส่วนตัว จะไม่ 
ให้คนอ่ืนรู้’'

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มกลาง, 27 ธ.ค. 44)

“3 วันฟิสิกล้เป็นอ่ืน น่ีคำพูดน้ีจริง แค่วันเดียว แค่ชั่วโมงเดียวก็ลืม
แล้ว"

“ถ้าเทียบกับอาจารย์คนอื่น อาจารย์คนนี้เขาก็ดี สอนดีกว่าคนอ่ืน 
เขาก็เอาใจใส่ดี แต่หy  เรียนไม่เก่งเอง ก็เลยไม่ค่อยเข้าใจ แต่อาจารย์เขาก ็
สอนหy  เดินเข้ามาถามบ่อย”

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน 1, 3 ม.ค. 45)

“ชอบค่ะ อาจารย์มีสื่อการสอนที่แปลกๆ เพราะปกติมันจะค่อนข้าง 
น่าเบื่อ แต่อาจารย์ทำให้เราไม'ง่วงได้ ถึงง่วงอy ก็น้อยลง"

“รักษาผลประโยชน์ของนักเรียน ใส่ใจเด็กด้วย รอบคอบ จริงใจ 
คิดมากกับเด็กไปนิดนึง ถ้าเด็กไม่เข้าใจแกก็จะทำให้เข้าใจจนได้ ไม่เข้าใจ 
แกก็ไม่ยอม"

“บางทีเรามาสายมากๆ อาจารย์ก็จะโกรธ แต่แป็บเดียวก็หาย เรา 
ก็ตั้งใจเรียน แต่หน้าอาจารย์ก็ดูไม่ออกหรอก หน้าจะเฉยๆ เขาจะไม่ดุ แต่ 
จะเดินออกไปจากห้องแปิบนํง รอให้เราพร้อมก่อน แล้วก็ไปตามเขามาว่า 
พร้อมท่ีจะเรียน"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มเก่ง 2, 14 ก.พ. 45) 

“เดินฝานก็มักทาย แซว อาจารย์มีความเป็นกันเองกับพวกเรา
มากๆ"
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"อยากให้อาจารย์หาเวลาไปกินข้าวบ้าง หนูเป็นห่วง หากมีวันหยุดก็ 
ไม'ต้องทุ่มเทให้นักเรียนมาก ออกไปเที่ยวบ้าง นอนพักผ่อนบ้าง เพ่ือสุขภาพ 
ของอาจารย์เอง"

(จากการสนทนากลุ่มนักเรียนกลุ่มอ่อน 2, 14 ก.พ. 45)

(7) เจตคติท่ีเพ่ีอนร่วมงานมีต่อ อ.ทองดี
เพ่ีอนร่วมงานเหินว่า อ.ทองดี เป็นคนที่มีความคิดรีเรมอยู่เสมอ และเป็นคนที่มีการวาง 

แผนการทำงานก่อนตลอดทุกงาน ทำให้งานประลบความสำเร็จ

‘‘อ.ทองดี เป็นคนทำอะไรจะวางแผนก่อน พยายามทำงานตามแผน 
งานทุกงานอาจารย์ยึดหลักว่าไม่สามารถทำได้.คนเดียว เพราะฉะน้ันเขาไม'ใช่ 
ฮีโร่ งานหน่ึงงานไม'ว่างานอะไรก็ตาม อ.ทองดี เขาทำคนเดียวไม่ได้ มันก็ต้อง 
มีคนช่วย ไม'ว่างานอะไรก็ตามก็จะต้องมีการทำงานเป็นการทำงานเป็นทีม
และก็ทำตามแผน แล้วงานนั้นจะมุ่งเข้าหาเด็ก ถ้างานนั้นมุ่งเข้าหาเด็ก ส่วน 
ใหญ่เสนอไปแล้วจะผ่าน"

(เพ่ือนครูคนท่ี 1, 2 0 ธ.ค. 44)

‘‘ตอนเป็นหัวหน้าหมวดเขาก็เป็นคนคิดส่วนใหญ่ เขาเป็นคนนำเสนอ 
นะ พ่ืก็เห็นว่าอันไหนดีก็สนองตอบหมดแหละ ไม่ว่าอะไร โครงการใหม่ๆ 
ของอาจารย์ทำให้โรงเรียนมีซื่อเสียงเยอะ"

‘‘เขาจะมีความมั่นใจว่าเขาทำได้ คือเรายังมองภาพไม่ออก แต่เขา 
ก่อนที่จะเสนอโครงการเขาจะมองภาพออกมาเป็นฉากๆ เลยว่ามันจะเป็น
อย่างไร ตั้งแต่ทำมายังไม่เห็นเลยว่ามีงานไหนไม่ประสบความสำเร็จ"

(เพ่ือนครูคนท่ี 2, 27 ธ.ค. 44)
“อ.ทองดี ผอ. พึงพอใจเพราะ อ.ทองดี เป็นคนทำงานมีระเมียบ 

กติกา ทำงานมีระบบ เป็นคนที่ทำงานโดยไม่ใช่ว่าเข้าก็มาสอนหนังสือ เขาก ็
จะมีระบบการทำงาน จัดระบบตัวเองชัดเจน เช่น ปัจจุบัน อ.ทองดี ต้องไป 
ทำงานให้ธนาคารโลกเรื่องการกู้เงิน แต่ อ.ทองดี ก็จะกำหนดชัดเจนว่า เม่ือ 
ไหร่ จะไปวันไหน หนังสือราชการมา กำหนดของตัวเอว่า ตัวเองต้องสอน
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ให้เด็กก่อน แลกคาบอย่างไร จะไม'ทิ้งเด็กต้องแลกคาบให้เรียบร้อย เปลี่ยน 
คาบกับเพื่อน เปล่ียนไม่ได้มอบหมายให้ใครคุjแลเด็ก มอบหมายงาน แล้ว 
หลังจากเสร็จสิ้นแล้วมาสอนให้เด็กตอนเย็น คือไมท้ิงภาระให้คนอ่ืน ไม'ทอด 
ท้ิงเด็ก น่ีคือครู เขาจะใส่ใจในเรื่องการเรียนการสอน"

"หัวใจของเขาคือนักเรียน แล้วก็ไม่จุกจักกับงานโรงเรียน สัมผัสกับ 
เขาเวลาทำงานพูดคุย งานของเขาคืออะไร งานของเขาคือนักเรียน หัวใจ 
ของเขาเลยคือทำอะไรเพื่อเด็ก แล้วก็ไม่มองว่าคนไหนทำงานมาก ทำงาน
น้อย อะไรท่ี อ.ทองดี ช่วยงานได้จะช่วยทันทีในเร่ืองท่ีเขาถนัด จะไม่ปฏิเสธ 
จะทุ่มเทสุดตัวเลย’’

(ผู้อำนวยการ, 13 มี.ค. 45)

ตอนท่ี 2 การดำเนินงานในโครงการครูแห่งชาติ
1. ผลการดำเนินงานในฐานะครูแห่งชาติของ อ.ทองดี แย้มสรวล

อ.ทองดี ดำเนินโครงการซ่ือ “โครงการศึกษารูปแบบการเรียนการลอนวิชาทิเลิกย์ที่เน้นผู้ 
เรียนเป็นศูนย์กลาง" โดยอ.ทองดี เริ่มเขียนเค้าโครงวิจัยโดยเขียนเป็นแผนผังออกมาเพื่อให้ดูง่าย 
ซึ่งได้ประลบการณ์มาจากการทำคู่มือวัดผลตอนที,อยู่โรงเรียนบางปะอินราชานุเคาะห์ 1

"เราเขียนตอนส่งเลยว่าเราวางแผนอย่างนี้เลย เพราะเราเคยทำ
เอกสารตอนอยู่บางปะอินราชานุเคราะห์ 1 เราเคยทำคู'มือวัดผล จะทำยัง 
ไงให้ครูเขาดูง่ายๆ เพราะถ้าเขียนบรรยายเราก็ต้องมีสรุป เท่าที่ดูแล้วเรา
สรุปเป็นลักษณะผังงานหรือโฟร์ชาร์ทจะดูง่าย เป็นสเตปอะไรอย่างนี้ คิดว่า 
อันนี้ก็จะทำให้ดูง่ายเราเลยคิดรูปแบบด้วยว่าจะนำเสนออะไรอยู่ในนี้นและ 
ให้ดูง่าย’’

(อ.ทองดี, 6 ธ.ค. 44)
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โครงการวิจัยของ อ.ทองดี เป็นโครงการศึกษารูปแบบการเรียนการลอนวิชาฟิสิกส์ทเน้น 
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีวัตถุประลงค็ในการดำเนินงานตามโครงการวิจัย ดังน้ี

1. เพื่อสำรวจรูปแบบการเรียนการลอนวิชาฟิสิกส์’ที่ผู้ลอนใช้อยู่ในปัจจุบัน รวมท้ัง 
ศึกษาลภาพปัญหา และอุปสรรคในการเรียนการลอนวิชาฟิสิกส์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

2. เพื่อกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง รวมท้ัง 
ศึกษาผลสัมฤทธิ้ฃองรูปแบบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

3. เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนการลอนวิชาฟิสิกส์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

การดำเนินงานตามโครงการ

การดำเนินงานตามโครงการครูแห่งชาติทั้ง 3 ปีน้ัน อ.ทองดี มีแผนผังรันตอนการดำเนิน
งานดังน้ี
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ขนตอนการทำงาน

การวิจัยเ?งสำรวจ

การพัฒนา

การวิจัยเ?งทดลอง

การนำไปใช้

การพัฒนา

การนำไปใช้

<

V .

การวิเคราะห์ปัญหารูปแบบการจัด 
การเรียนการสอนวิชาทิเสิกลั

______ I______
สร้างรูปแบบ

______I______
นำรูปแบบไปทดลองใช้

______I______
วิเคราะห์ผลจากการทดลองใช้ 

สรุปผล

 ̂ ปีท่ี 1

ขยายผลสู่ครูเครอข่ายกลุ่มเล็ก (20)

ปรับปรุง/ แกไซรูปแบบ
ป ีท ี่2

ขยายผลสู่ครูเครือข่ายกลุ่มใหญ่ (50)
ป ีท ี่3

สรุปผล

การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2542

ในปี 2542 อ.ทองดี ดำเนินการกำหนดและทดลองใช้รูปแบบการเรียนการลอนวิชา 
ปีลิกลัที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเร่ิมจากการดีกษารูปแบบการเรียนการสอนวิชาทิเสิกลัทีครู 
ทั่วไปใช้กันว่ามีลักษณะอย่างไร วิเคราะห์ว่ามีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหน อย่างไร มีปัญหาอุปสรรค 
ใดที่ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนนั้นขาดประสิทธิภาพในการใช้งานตามสภาพจริง โดยดีกษา
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จากเอกสารและครูผู้สอนฟิสิกส์ทวไป แล้วกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ท่ีเน้นผู้
เรียนเป็นศูนย์กลางในข้ันต้นก่อน จากน้ันเชิญครูฟิสิกส์ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถด้าน 
การสอนเป็นอย่างดี จำนวน 5 ท่าน และนักวิชาการทางการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขา 
ฟิสิกส์และด้านการกำหนดรูปแบบการสอน จำนวน 2 ท่าน มาตรวจลอบและแสดงความคิด 
เห็นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่เสนอ และความเป็น 
ไปได้ของรูปแบบเม่ือนำไปใช้จริง ซึ่งได้รูปแบบการเรียนการลอนออกมา หลังจากน้ันได้จัดทำ 
แผนการลอนรายวิชา ว 024 ฟิสิกส์ ข ั้นม.6 ภาคเรียนที่ 1/2542 นำไปทดลองใช้แล้วปรับปรุง 
จนได้รูปแบบการเรียนการลอนวิชาฟิสิกส์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่ผ่านการทดลองใช้แล้วสรุป 
ผลการทดลองและเขียนรายงานออกมาเพื่อเตรียมนำไปขยายผลกับครูเครีอข่ายในปีที่ 2

"จะเห็น1ว่าในปี'ท่ี 1 เนี่ยเราเองเราจะทำเชิงอาแอนด์ดี โดยเร่ิมต้นเรา 
จะทำวิจัยเชิงสำรวจ พอวิจัยเชิงสำรวจเพื่อหาปัญหาการเรียนการสอนของคร ู
ในจังหวัดปทุมแล้ว เราก็จะมาสรุปให้ได้ว่ารูปแบบทั่วไปเป็นยังไงแล้วเราก็มา 
คิดนวัตกรรมเรา งั้นการที่เราวิจัยโดยการที่จะไปสำรวจอย่างเดียวมันไม่พอแน ่
นอน งั้นพอเราได้ข้อมูลเสร็จเราก็มาสร้างรูปแบบ พอเราสร้างรูปแบบเสร็จเรา 
ก็ให้ผู้เชี่ยวชาญมาประชุมด้วยว่ารูปแบบของเรามันพอ'จะเอาไปใช้ไดไหม พอ 
ผู้เชี่ยวชาญตรวจเสร็จเราก็เริ่มมาวางแผน คือ เขียนแผนการสอน จริงๆ ตัว 
เองมีแผนการสอนอยู่แล้วหล่ะแต่เรามาปรับให้เข้ากับรูปแบบ พอเขียนแผน
การสอนเสร็จก็มาทดลอง พอทดลองเสร็จประมาณ 2 เดือน ก็มีดเทอมเรา 
ก็ประเมินผลทีนึง พูดง่ายๆ ประเมินผลกลางของงานคร่ึงเทอม พอประเมิน 
ครึ่งเทอมเสร็จเราก็มาปรับข้อมูล หลังจากปรับข้อมูลเราก็ทดลองต่อ พอ
ทดลองเสร็จเราก็สรุปครบ 1 ปีการทำงาน’,

(อ.ทองดี, 6 ธ.ค. 44)

ผลการกำหนดรูปแบบการเรียนการลอนวิชาฟิสิกส์ได้กำหนดไว้ 3 รูปแบบ คือ 
รูปแบบท่ี 1 รูปแบบการเรียนการสอนแบบประวิตการค้นพบ 
รูปแบบท่ี 2 2.1 รูปแบบการเรียนการลอนแบบหลักการ กฎหรือทฤษฎี

2.2 รูปแบบการเรียนการสอนแบบการแก่โจทย์ปัญหา 
รูปแบบท่ี 3 รูปแบบการเรียนการสอนแบบเช่ือมโยงส่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
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ต้วอย่างรูปแบบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์

รูปแบบท่ี 2.1 รูปแบบการเรียนการสอนท่ีมีเนือหาสาระเป็นแบบหลักการ กฎ หรือทฤษฏี 
ลำดันขันตอน การจัดกิจกรรม

นำเข้าลู่บทเรียน ^ — ►

กำหนดปัญหา/ สถานการณ์ ◄ ------- ►
<35

รวบรวม/วิเคราะห์ข้อมูล ◄ ------- ► แฐิโริÛ-Dว่า
แสวงหาคำตอบ/ แนวทางในการคำนวณ ◄ ------- ►

สรุปหลักการ กฎ ทฤษฏี หรือสมการการคำนวณ ◄ ------- ►

รูปแบบท่ี 2.2 รูปแบบการเรียนการสอนท่ี,รีเนื้อหาลาระเป็นแบบการแกโจทย์ ปัญหา ลำดับข้ัน 
ตอนการจัดกิจกรรม

นำเข้าลู่บทเรียน

ทบทวนหลักการ กฎ ทฤษฏ ี หรือสมการการคำนวณ ◄ ------- ► <ร512
1 «ฐ่โร

นำเสนอวิธีการแก้โจทย์ปัญหา ◄ ------- ►
Ch>ว่า

‘รกการแก้ไขโจทย์ปัญหา ◄ ------- ►
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รูปแบบที่ 3 รูปแบบการเรียนการลอนแบบเช่ือมโยงสู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

นำเข้าสู่บทเรียน
1

กำหนดสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน ◄ ------- ►
<5

แสวงหาแนวคิด/ คำตอบ ◄ ------- ► โร1 0-0วิว
สรุปและนำเสนอ ◄ ------- ►

ปีกปฎิบัติกับสถานการณ์อื่น ◄ ------- ►

การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2543

ในปีงบประมาณที่ 2 นี อ.ทองดี ดำเนินงานขยายผลสู่ครูเครีอข่ายรุ่นที่ 1 จำนวน 20 
คน จากจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และนครปฐม ในเฃตการศึกษา 1 การคัดเลือครูเครือข่ายใช้ 
วิธีการประสานงานกับศึกษานิเทศน์เขตการศึกษา 1 โดยเลือกครูเครือข่ายจากรายชื่อของ
วิทยากรแกนนำวิชาฟิสิกส์ของ สลวท. และประลานงานกับศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนวิทยา 
ศาสตร์ของจังหวัดในเขตการศึกษา 1 เมื่อคัดเลือกครูเครือข่ายได้แล้วจึงเชิญครูเครือข่ายรุ่นที่ 1 
ทุกคนมาปีกอบรมเชิงปฎิปัติการเรองการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จาก 
น้ันครูเครือข่ายรุ่น 1 ร่วมกันวางแผนการสอน และเตรียมการลอนตามรูปแบบการเรียนการสอน 
วิชาฟิสิกส์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมีงานของ อ.ทองดี ต้ังไว้เป็นตัวอย่างให้ดู เม่ือครูเครือ 
ข่ายแต่ละท่านได้กลับไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบที่ได้กำหนดกันแล้วในโรงเรียน 
ของตนเอง อ.ทองดี จึงดำเนินการประเมินผลแบบกัลยาณมิตรนิเทศครั้งที่ 1 โดยการไปดูการ 
เรียนการสอนของครูเครือข่ายท่ีโรงเรียน และใช้วิธีการโทรศัพท์ถามถึงปัญหาท่ีมีอยู,แล้วช่วยแก้ 
ปัญหาน้ันๆ ให้ดีท่ีสุด หลังจากนั้นมีการจัดประชุมครูเครือข่ายเพื่อสัมมนาปัญหาอุปสรรคจาก
งานที่ได้ทำมาระยะหนึ่งแล้ว ต่อไปให้ครูเครือข่ายแต่ละท่านปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของตนเอง และ อ.ทองดี ดำเนินการประเมินผลแบบกัลยาณมิตรครั้งที่ 2 เมื่อดำเนิน
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การในช่วงน้ีเสร็จแล้วจึงมีการจ ัด ประชุมสัมมนาและแลดงผลงานของครูเครือข่ายที่ ห้องกำแหง 
พลางกูร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2544 เป็นการสรุป 
และประเมินโครงการในปีท่ี 2

"ในการเร่ิมขยายเครือข่ายเราก็ดู ในปีแรกเราก็ถือว่าการขยายเครือ
ข่ายตอนแรกท่ีเราตกลงก็'บ สกศ. คือเราขอเป็นเขตการก็กษา 1 ซ่ึงมี 5
จังหวัด จังหวัดละ 2 คน รวมแล้ว 10 คน ทิน สกศ. เห็นว่าน้อยไป ก็เลย 
ขอว่าให้เป็นซัก 20 คน ก็ใม่เป็นไร 20 คน แต่เราก็ขอปรับด้วยขอลด 
จำนวนจังหวัดจาก 5 เหลือ 3 เพื่อจะไปนิเทศใกล้ๆ ตรงนี้เราถือว่าเราลงภาค 
สนามกลุ่มเล็ก การลงกลุ่มเล็กตรงนีเราอยากจะควบคุมตัวแปรให้ได้ดีหน่อย
น้ัน้ีครูท่ีเราได้'เราจะเลือกครู ไม่ใช่เราส่งไปโดยครูก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไง รูปแบบเรา 
ดีหรือไม'ดีเราบอกไม่ได้ว่าครูเขาไปทำจริงไหม เพราะฉะนั้นเราจึงอยากได้ครูที ่
ตังใจสอนก่อน ครูที่มีคุณภาพก่อนใน 20 คนน้ีเพ่ือท่ีจะ หน่ึงเมื่อเราได้ครูท่ี 
ดีเราก็จะได้รู้ว่าเขาจะเอาไปใช้จริง รูปแบบมันไม่ดี พอรูปแบบมันไม่ดีเราก็จะ 
ได้รู้ว่ารูปแบบมันไม'ดีไม่ใช่ครูไม่ได้เอาไปสอนแล้วบอกรูปแบบไมดี เพราะน้ัน 
เราป้องกันตรงนี้ น้ันใน 20 คนแรกเราจะโทรตัพท์เพื่อไปบอกก่อนว่าเราจะ 
ขอเป็นครูเครือข่ายของเราจากโครงการตรงนี้ เพราะนั้นงานยากคืองาน
ประสานงาน"

(อ.ทองดี, 6 ธ.ค. 44)

ครูเครือข่ายท่ีมาร่วมในครั้งนี้ มีท้ังคนที่เต็มใจมาร่วมกิจกรรมเพื่อหาความรู้และประสบ 
การณ์ให้กับตนเอง ถึงแม้บางคนไม่ตั้งใจมา แต่เม่ือได้มาร่วมกิจกรรมในโครงการน้ีแล้วมีการ
เปลี่ยนความคิดในการให้ความร่วมมือในการทำงานทุกอย่างอย่างเต็มที่

‘‘เรื่องนี้สำคัญมากถ้าไม่สมัครใจ เพราะจะมีปฏิเสธอยู่ประมาณ 2 
คน ท่ีเขาบอกไม่พร้อม งานเยอะ หรืออายุมากแล้ว แต่ท่ีเหลือ 80 -  90% 
ตกลงหมด คือขอไปเขาก็ค่อนข้างยินดี แต่เขาก็กังวลนิดๆ ว่าจะทำให้งานเรา 
เสียหรือเปล่า บอกไม่ใช่เป็นงานปกติของอาจารย์อยู่แล้ว อาจารย์ต้องสอน 
ไหม อาจารย์ต้องสอนอยู่แล้วเราก็มาคุยกันมาปรับตรงนี้กัน ตรงน้ีเป็นเร่ือง 
ประสาน พอประสานเสร็จก็ทำหนังสือเชิญตัวเขา ส่งถึง ผอ. เขา ส่งถึง
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สศ'จ. เขา หนังสืออะไรอย่างนี้เราต้องทำเองหมด มันเป็นกระบวนการท่ีเรา 
ต้องทำเองหมดทุกเรื่อง มันเป็นเรื่องที่ยากในระบบของการศึกษา ”

(อ.ทองดี, 6 ธ.ค. 44)

“ไต้คำแนะนำจากหัวหน้าศูนย์ว ิทย์ท ี่จ ังหวัดนนทบุรีว ่าให้ต ิดต่อ 
อ.ธนวรรณเพราะ อ.ธนวรรณ ก็สอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางอยู่แล้ว ท่ี 
จริง อ.ทองดี เขาจะเอาโรงเรียนละหนึ่ง แต่โรงเรียนน้ีไต้สอง บอกว่าขอเพ่ิม 
แล้วกัน สมัครใจด้วย เป็นเครือข่ายเราก็ไต้งานด้วย’'

(ครูเครือข่ายรุ่น 1 คนท่ี 1 ,1 1  ม .ค .45)

“พี่หัวหน้าหมวดเขารู้จักกันเลยแนะนำว่าตอนนั้น อ.ทองดี เขา 
ต้องการหาคgเครือข่ายรุ่นแรก เขาก็เลยบอกว่าน้องที่หมวดปีนะ อ.ทองดี ก  ็
เลยติดต่อมา เราก็เต็มใจเพราะอยากไปรู้ว่าเขาปีการสอน ปีส่ืออย่างไร"

(ครูเครอข่ายรุ่นท่ี 1 คนท่ี 2, 12 ก.พ. 45)

รูปแบบการแกอบรมท่ี อ.ทองดี ใช้ในการให้ความรู้แก่ครูเครือข่ายน้ัน เป็นการท่ี 
อาจารEJให้ความรู้ด้วยตนเอง ในเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ลื่อการเรียนการลอน การ 
วัดและการประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน เทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทังเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวกับการ 
ปฏิรูปการศึกษา และเรื่องที่ครูเครือข่ายต้องการรู้ ซ่ึงก่อนการอบรมได้มีการให้ตัวแทนครูเครือ 
ข่ายมาร่วมจัดหลักสูตรในการอบรมด้วย เป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้เกียรติครูเครือข่ายและให้ 
ครูเครือข่ายได้รู้สึกร่วมกันว่าเป็นงานที่ตัวเองเป็นเจ้าของโครงการและต้องจัดกิจกรรมร่วมกัน 
นอกจากการอบรมแล้วอาจารย!ด้ใช้วิธีการให้ครูเครือข่ายได้รกปฏิบัติ มีการสาธิตให้ดูด้วย และ 
มีการให้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ทำให้ครูเครือข่ายได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันด้วย

"อบรม 5 วันเอี้ยดเลย ค่อนข้างหนัก เรามีอะไรเราก็บอกเขาหมด 
ให้เขาโ!กปฏิบัติ สาธิตให้ดู ตอนแรกๆ เขาก็ดีใจ เขาใต้คุยกัน ไต้ทำงานร่วม 
กัน ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดสุดยอดของโครงการเลยว่าครูใต้มาแลกเปลี่ยนเรืยนรู้
ร่วมกัน ซึ่งเขาชอบ”
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"อบรมก็มีหลายอย่าง มีตั้งแต่หลักสูตร เราจะเริ่มตั้งแต่เหมือนกับ 
สร้างความเข้าใจ เป็นนํ้าหนึ่งใจเดียวกันว่า ช่วงน๋ึเป็น'ช่วงปฎิรูปการศึกษา 
และเป้าหมายที่เราเน้นที่สุดคือการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
สำคัญ แต่การจะไปอยู่จุดนั้นได้ คนที่สำคัญที่สุดก็คือครู ตรงน้ีจะVเดง่ายๆ 
ว่าเป็นการสร้างความตระหนักให้กับครู ก็ส่วนใหญ่จะคุยตรงนี้ประมาณคริ่ง
กัน อย่างส่าสุดคือหัวข้อนี้มันยังมีความจำเป็นอยู่เพราะตอนที่ทำมันอยู่รอย
ต่อช่วงปี 42 43 จนมาถึงต้นปี 44 มันก็ยังมีความจำเป็นอยู่เหมือนกันว่า 
มันต้องมาปรับให้มันเป็นแนวคิดเดียวกันว่า ทำไมมันต้องมาทำด้วยให้จุ่นวาย 
สอนแบบเดิมไม'ดีหรือ งั้นท้าเราทำไปโดยท่ีเราไม'พูดถึงประเด็นตรงน้ีมันอาจ
จะเกิดความขัดแย้งในใจไต้ว่าทำไมต้องมาทำ ไม่เห็นจำเป็นต้องมาปฏิรูปการ 
เรียนรู้ บางคนจะรู้บ้างแล้วบางคนก็ยังไม่แน่ใจ หรือบางคนยังไม่ปรับเลยท้า 
เราคุยกันเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับการเข้าใจตรงกัน ’’

“2 กันแรกๆ จะลุยเรื่องนี้ คือปรับความเข้าใจ แล้วก็มีการพูดถึงเรื่อง 
กิจกรรมการเรียนการสอน สาธิตการสอนด้วย และให้เพื่อนครูคนอื่นมาคุยให้ 
ฟัง ซ่ึงเราก็ดูๆ ไว้แล้วต้ังแต่กันแรกๆ ว่าใครพอจะมีหน่วยก้านและเขาจะขึ้น 
มาพูดให้ฟัง ตรงนั้นมันก็ใช่ในเรื่องของเวลาด้วย อย่างในเรื่องของส่ือ สื่อก็ 
ต้องพูดนาน เพราะบางคนผลิตสื่อมาด้วย ก็ให้เขาขึ้นมาพูด เขาก็ภูมิใจว่า 
เราให้เกียรติเขา คนต้ัง 50 คนฟัง แล้วเป็นคนที่ค่อนข้างมีคักยภาพและเขา 
เองเป็นวิทยากรตรงนี้ เราจะใช้ตรงนี้ตลอด ไม'ใต้หมายความว่าเราเก่งแล้ว
คนอื่นต้องฟังเรา ไม่ใช่เลย เราใช่วิธีอย่างน้ีซ่ึงได้ประโยชน์มาก"

‘‘หนึ่งให้ครูเขามีโอกาสมาเป็นพิธีกร มีการสาธิต การสอน จูนให้ตรง 
กัน 2 กัน 3 กันแรก ความกลมเกลิยวของความเป็นเพื่อนครูร่วมวิชาชีพเดียว 
กันมันหนาแน่นมาก ตรงนี้เรารู้สึกว่าปัญหามันมี มันเกิด เราเจอ เรา
พยายามฝาฟัน ตรงน้ีทุกๆ คนก็จะแฮปปี'ว่าทุกคนมีปัญหาร่วมกัน จะแก้ 
ปัญหาร่วมกันโดยมีวิธีที่หลากหลาย ต่างคนต่างก็มีความตั้งใจที่จะกลับไปแก ้
หลังจากนั้นเราก็มาพูดเร่ืองของไอที"

‘‘เรากลัวหลายๆ คนจะคิดว่าต้องมาทำงานให้ อ.ทองดี เหมือนกับ 
เป็นลูกน้องคอยทำงานแล้วมาป้อนให้คนๆ หน่ึง เราบอกไม'ใช่ ตอนน้ีทุกคนมี 
หน้าท่ีสอนไหม มี ทุกคนต้องมีหน้าท่ีสอนให้ดีไหม ต้องมีหน้าท่ีสอนให้ดีน้ัน 
คือหน้าที่ของคุณ สิงที่คุณทำตรงนั้นขอหลักฐานเล็กๆ น้อยๆ มาให้เรามาราย
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งานไปให้ สกศ. แค่น้ันเอง บางคนจะกังวลว่าเดี๋ยวจะมาทำให้งาน อ.ทองด ี
เสีย เดี๋ยวบางคนบอกว่าที่เราทำเนี่ยเรามาทำงานให้ อ.ทองดี โด่งดังข้ึน
เพราะฉะนั้นเราต้องคุยตรงนั้เป็นการปีดท้ายเพื่อจะกลับไปทำภารกิจ

(อ.ทองดี, 6 ธ.ค.44)

"อบรมตามข้ันตอน ขั้นแรกแนะนำว่าเป็นครูเครือข่ายต้องทำอะไรบ้าง
ต้องเสียสละเที่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง และจะต้องสอนหนึ่งบทของอาจารย์ และ 
หน่ึงบทของครูท่ีทำเอง แล้วก็สรุป แต่ว่าไม่ได้สรุปเป็นรูปเล่มแต่ก็ได้งานออก 
มา"

(ครูเครือข่ายรุ่น 1 คนท่ี 1, 11 ม.ค. 45)

ครูเครือข่ายได้มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้ไปจากอาจารย์ทองดีเป ็นเนื้อหา 
ของ ม.6 แต่บางท ่าน ไม่ได้สอน ม.6 แต่สามารถนำไปปรับให้เข้ากับการสอนของตนเอง วิชาที่ 
สอน ระดับชั้นที่ลอน และปรับตามสภาพของเด็กของตนเองได้ ซ่ึง อ.ทองดี ได้ติดตามนิเทศและ 
เยี่ยมชั้นเรียนด้วย

‘‘ไต้ไปดูห้องเรียน แต่ไปดูไม่ครบ แต่ได้ดูเป็นส่วนใหญ่ ก็มีปัญหาเป็น 
ส่วนใหญ่เพราะครูไม,คุ้นเคยกับวิธีการที่ใครมาดูเขาเต็มๆ เพราะศึกษานิเทศน ์
เองก็ไม่ไต้ดูเต็มๆ เพราะฉะนั้นพอเราไปดูเขาค่อนข้างจะตื่นเต้นมากสุดๆ เลย 
เพราะข้ันการไปดูตรงน้ัน จริงๆ เป็นการไปเยี่ยมขั้นเรียนมากกว่า เราไปเยี่ยม 
ข้ันเรียนปุบ ไปดูปัญหาอุปสรรคหน้าท่ีจริง ได้ไปพบผู้บริหาร ไต้ไปขอความ 
ช่วยเหลือในเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรค เราอยากไปเป็นผู้ประสานงาน เขา
อาจจะเชื่อครูแห่งชาติมากกว่า”

(อ.ทองดี, 6 ธ.ค. 44)

‘‘เอามาปรับปรุง แบบประเมินต่างๆ มาใช้แล้วเยอะเกินไป เด็กปรับตัว 
ไม่ท้น เราคิดว่ามันปาจะลดลง ใบความรู้ ใบงาน อยู่ในใบเดียวกันซะมันก ็
น่าจะดี"
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"อ.ทองดี ครูศรัทธาเลย เป็นคนดี เคยเล่าให้อาจารย์ฟังว่าเกรงใจ
อาจารย์ ความเป็นกัลยาณมิตรของอาจารย์ทำให้ครูเครือข่ายเกรงใจ แล้วทุก 
คนก็ทำ อยากให้อาจารย์ประสบความสำเร็จ’’

"อาจารย์จำชื่อได้หมดทุกคนในณุ่ ใครเป็นพ่ีก็พ่ี ใครเป็นน้องก็น้อง’’
(ครูเครือข่ายรุ่น 1 คนท่ี า , า า ม .ค .45)

“บังเอิญว่าตอนนั้นที่ไปเป็นครูเครือข่าย อ.ทองดี เทอม 2 มันไม่มี 
ฟัสิกล้ท่ีสอน ม.6 ต้องใช้ ม.3 แทน ช่วงแรกท่ีใช้วิธี อ.ทองดี มันก็ได้ผลนะ 
เด็กเขาแปลกใหม่ ให้ทำโน้นทำนั้ แต่ตอนหลังเขาก็เรมเบื่อ เราก็ไม'เช้าใจว่า 
ทำไมเขาเป็นอย่างนี้ ก็ไปกาม อ.ทองดี อ.ทองดี ก็บอกว่าให้เปลี่ยนวิธีการบ้าง 
ทำซํ้าๆ เด็กก็คงเบ่ือ"

“ในช่วงวันแรกเหมือนการให้ความรู้ไปก่อนว่ามันคืออะไร พอวัน
ท้ายๆ ก็มาร่วมกันคิดว่าแผนการสอนที่เราทำขึนมาจุดประสงค์ควรจะเป็น
อย่างไร มาวิเคราะห์จุดประสงค์กันแล้วทำแผนออกมา แล้วในแต่ละกลุ่มให ้
ออกมาสอนโดยสมมติตัวเองเป็นครูและเพื่อนเป็นนักเรียน จะมีวิธีการถาม
เด็ก วิธีการนำเสนออย่างไร เขาก็จะมาพูดให้ฟังว่าที่เราทำไปเป็นอย่างไรบ้าง

พอหลังจากที่เราใช้ของอาจารย์ไป 1 เทอมแล้วก็จะมีการแสดงผลงานท  ี
สกศ."

(ครูเครือข่ายรุ่น 1 คนท่ี 2, 12 ก.พ. 45)

ก าร ด ำเน ิน ง าน ใน ป ีง บ ป ร ะ ม าณ  2544

อ.ทองดี ดำเนินการขยายผลส่ครูเครือข่าย จำนวน 52 คน จาก 26 จังหวัด ในเขตการ 
ศึกษา 1, 5, 6, 12 และ ส่วนกลาง โดยเชิญเข้ารับการ'รกอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องการเรีย,นการ 
สอนวิซาฟิลิกลัที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จำนวน 5 วัน เม่ือวันท่ี 1 7 -2 1  เมษายน 2544 
ให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แล้วดำเนินการจัดทำแผนการลอน กำหนดกิจกรรมการเรียน 
การสอน จัดเตรียมลื่อการเรียนการสอน และจัดเตรียมการประเมินผล หลังจากน้ันให้ครูเครือ 
ข่ายรุ่นท่ี 2 นำรูปแบบใปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการลอนท่ีโรงเรียนของตนเองในภาคเรียน
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ท่ี 1/2544 แล้ว อ.ทองดี ดำเนินการประเมินผลแบบกัลยาณมิตรนิเทศในโรงเรียนที่เดินทางไป 
ได้ ส่วนโรงเรียนท่ีดำเนินการไปไม่ได้ไชวิธีติดต่อส่ือสารทางโทรศัพท์ และจากแบบสอบถาม เม่ือ 
ดำเนินการเสร็จแล้วมีการจัดประชุมสัมมนาปัญหา อุปสรรคที่เกิดอันเนื่องจากการเรียนการสอน 
ตามรูปแบบการเรียนการลอนวิชาทิเสิกสัที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และร่วมแสดงผลงานท่ีโรง
เรียนราชวินิตบางแก้วกับครูเครีอข่ายท่านอื่น เม่ือกันท่ี 8 - 9  ตุลาคม 2544 เสร็จแล้วดำเนิน 
การประเมินโครงการเป็นการสรุปผล ขั้นสุดท้ายคือเรียนรายงานส่ง สกศ.

“รุ่นต่อมาก็ทำเหมือนเดิม แต่เป็นแบบเปิด ไม่มืการเลือกเลย ให ้
สศจ. เป็นผู้เลือกเข้ามาจังหวัดละ 2 คน 27 จังหวัด คือ 26 จังหวัด 
รวมส่วนกลางคือ กทม. ด้วย ก็ครอบคลุมหมดเลยภาคกลาง ภาคตะวัน 
ออก ภาคตะวันตก คือพูดง่ายๆ ตั้งแต่ประจวบขึ้นมาจนมาถึงอุทัยธานีแล้ว 
มายังจังหวัดตราด 27 จังหวัด ก็จังหวัดละ 2 คน ก็ได้ 54 คน นนทบุรี 
ไม่ส่งไม่พร้อมก็เลยมี 52 คน และการอบรมทำเหมือนเดิมแต่กลุ่มใหญ่
แล้วไม่มีการคัดเลือก ให้ สศจ. ส่งชื่อมา สคจ, ก็ส่งมาเรื่อยๆ ดีม่ังไม่ดีม่ัง 
แล้วแต่สภาพ แล้วเราก็มาอบรมเหมือนเดิม 5 วัน ไปทำท่ีราชภัฏเพชรบุรี 
วิทยาลงกรณ์ ก็ต้องไปกินนอนท่ีบุ้น 5 วัน 5 คืน ตรงนั้นเราก็เอาแนวเดิมมา 
ปรับว่าท่ีทำไปรุ่นแรกมันไม่ดีตรงไหน แต่เนื้อหามันเปลี่ยนไป คือเรามาพูด ว 
024 งั้นการเซตเน้ือหามันไม่เหมือนเดิม คือไม่ได้เอาเนื้อหาเดิม แต่รูปแบบ 
เราจะมาปรับ หลายคนบอกไม'เคยอบรมอะไรในชีวิตการทำงาน 20 กว่าป ี
ไม่เคยอบรมครั้งไหนแล้วมันได้แล้วเอาไปใช้ได้จริง เพราะเราพูดจากคนที่
ปฏิบัติจริงเอาลงไปทำจริง เราพยายามจะเห็นตรงนั้นเพราะส่วนใหญ่ก็แฮปปี 
หมด"

(อ.ทองดี, 6 ธ.ค.44)

“เข้ามาขอเป็นครูเครือข่ายของ อ.ทองดี เอง สามารถนำความรู้ของเขาที่ 
เขาเผยแพร่เอามาผลิตบทเรียนใหม่ แผนการสอนใหม่ ทำให้เด็กเกิดความสน 
ใจมากกว่าเดิม เด็กไม่เครียด บางอย่างสอนเด็กไปต้องให้เด็กย้อนกลับมาถึง 
เราว่าเขาได้อะไรจากการเรียนตรงนั้นบ้าง’’

“ให้คำปรึกษาแทบทุกเรื่องที่ตัวเราอยากจะปรึกษาเขา แม้กระท่ังเร่ือง
การสอน อาจารย์จะให้คำปรึกษาได้ตลอด มืปัญหาด้านการเรียนการสอน
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หรือการทำงาน อาจารย์ก็จะให้กำลังใจตลอด ไม่ใช่เฉพาะครูคนเดียว ครู 
เครือข่ายที'เจอกันก็จะพูดในลักษณะว่าหพูไม่มีกำลังใจแล้วนะ แต่ได้กำลังใจ 
จาก อ.ทองดี อาจารย์ให้เบอร์โทรลัพท์เอาไว้ มีปัญหาโทรปรึกษาท่านได้ ถึง 
แม้ว่าจะไม่ได้ไปปรึกษาด้วยตนเอง หรือบางทํนาน'ๆ อาจารย์เขาก็โทรเช็คมา 
ว่ามีปัญหาไหม อะไรอย่างนี้ โดยมากเรามีปัญหาก็จะบอก หรือเท่ียวน้ีไมมี 
ปัญหาอะไร อาจารย์สบายดีไหม จะโทรมาถามตลอดไม่ได้ทิ้งลูกเครือข่าย"

(ครูเครือข่ายรุ่น 2 คนท่ี 11 21 ม.ค. 45)

"พอดีครูเป็นครูแกนนำของกรมสามัญคึกษาอลู่ เขาก็จัดไปอบรมที่
ลพ!1/รี เขาเชิญ อ.ทองดี ไปเป็นวิทยากร เขาก็,)รูดถึงว่าเขาทำงานอะไรบ้าง 
ในฐานะท่ีเป็นครูแห่งชาติ เกิดครัทราเพราะธรรมดาตัวเองเป็นครูท่ีเริ่มหมดไฟ 
ในการเป็นครูปฏิรูป"

(ครูเครือข่ายรุ่น2 คนที่2, 2 4 ม .ค .45)

"จากการท่ีเป็นคนท่ีทำงานโดยไม'หวังผลตอบแทน มัวหน้าหมวดมี
ปัญหาลาออกไป ท้ิงท่ีผมทำงานพัสดุด้วย ก็ได้เป็นมัวหน้าหมวดด้วย เห็น 
เราล้เขาก็สนับสนุน มีโครงการอะไรดีๆ มาเขาก็เสนอตัวเราไป สนับสนน
ทางผู้ใหญ่ไวใจเพราะเราทำตรงนี้ไม,ได้ออกไปข้างนอกเลย ไม่รู้ว่าอะไรเกิดข้ึน 
พอดีหน่วยงานของ อ.ทองดี ส่งมาท่ีจังหวัด จังหวัดส่งมาท่ีโรงเรียน แล้วผู ้
อำนวยการเขาก็เลือก เราก็ไปได้'’

(ครูเครือข่ายรุ่น 2 คนท่ี 3, 28 ม.ค. 45)

ในส่วนของการส่งงานของครูเครือข่ายท้ัง 2 รุ่นนน อ.ทองดี ได้กำหนดไว้ให้ว่าต้องส่ง 
อะไรคืนมาให้อาจารย์บ้าง แต่ไม่ได้บังคับว่าต้องส่งทุกอย่าง ให้อิสระครูเครือข่ายทุกคนว่าใคร 
ทำได้แค่ไหนส ่ง แค่นัน ให้ทำตามศักยภาพของตนเองและทำตามเวลาที่ตนเองมี

‘‘ส่วนใหญ่การส่งผลงานเราไม'อยากให้เกิดความซีเรียส คือถ้าบางคน 
เราบอกว่ามีเล่มพู้น มีเล่มนี้ มีเล่มนั้น มันเครียดมาก แต่ถามว่าไม่พูดได ้
ไหม ไม่ได้ ตรงน้ันเราทำเหมีอนใบงาน หน่ึงมีข้อเสนอแนะในการทำงานของ 
ครูเครือข่ายว่ากลับไปต้องทำอะไร แล้วก็มีว่าเอกสารอะไรที่ทางโครงการ '
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อยากจะได้ เพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะจะต้องทำอะไรบ้าง เช่น คุณไปเตรียม 
การสอน แผนการสอน เตรียมส่ือ เตรียมพวกใบความI ใบงาน แบบวัด 
ประเมินผล เพี่อท่ีจะวิจัยในชั้นเรียน ไปเตรียมในช่วงก่อนเปิดเทอม แล้วเรา 
ก็บอกว่าเตรียมยังไง ไปทำยังไงเราก็จะบอก 1 หน้าเอสิ', สิงท่ีอยากได้น่ีเรา 
อยากได้ตัวอย่างแผน เราอยากได้รายงานผลสัมฤทธิ้ทางการเรียน เราอยาก 
ได้อาจจะมีสื่อบางอย่างหรีออุปกรณ์บางอย่างที่จะให้เรา หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ี
อาจารย์เห็นว่าจะเป็นประโยขนํในการที่จะมาเอาให้เรา ส่วนใหญ่เราก็จะได้
แผน ได้รายงาน แต่ก็ยังไม่ถึง 100% แต่สิงหน่ึงที''เราไปนิเทศเราก็พอเวา 
ใครทำแค่ไหน ก็มีการทำต่างยันตามภาวะ บางคนก็บอกว่าท่ีโรงเรียนต้อง
สอนหลายระดับ หลายชั้วโมง มีงานหลากหลายหน้าที่ อย่างบางคนเป็น
ทะเบียน บางคนทำหน้าที่วัดผลโรงเรียน บางคนเป็นกรรมการในโรงเรียน
จิปาถะ ชั้นการปรับป?งในแค่ 1 เทอมมันอาจจะยังไม่เห็นผลดีนัก แต่สิงหน่ึง 
ท่ีตระหนักอยู่ในใจค?ทุกคน ก็คือว่าเขาเข้าใจว่าเขาจะทำอะไร แต่ตอนน้ีอาจ 
จะมีศักยภาพที่ทำให้ไม่ดี 100 % แต่ก็คิดว่าเขาเข้าใจและมีศักยภาพที่จะทำ 
เพียงแต่ว่าโอกาสที่จะทำบางโรงเรียนยังไม่พร้อม แต่เขาก็มิพลงาน แต่เพียง 
แค่ว่าอาจจะเป็นระดับท่ีไม'ดีนัก"

(อ.ทองดี, 6 ธ.ค.44)

การนิเทศของ อ.ทองดี ในปีท่ี 3 ส่วนมากนิเทศเป็นกลุ่มใหญ่เพราะโรงเรียนของครูเครือ 
ข่ายอยู่ต่างจังหวัดและ อ.ทองดี มีงานมากไม่มีเวลาไปเยี่ยมชั้นเรียน จึงนิเทศโดยการจัดประชุม 
สัมมนาแล้วให้ครูเครือข่ายรุ่นที่ 2 ทุกคนพูดถึงความสำเร็จและอุปสรรคที่เกิดขึ้น แล้วดูจากงาน 
และเอกสารต่างๆ ที,ครูเครือข่ายส่งมา โดยเป็นการจัดสัมมนาที่แบ่งตามเขตการศึกษาเป็นหลัก

“บางทีมันเป็นเรื่องลำบากที่จะเยี่ยมชั้นเรียน เพราะด้วยเวลาของเรา 
เอง มันลำบากที่จะไปเยี่ยมชั้นเรียนในต่างจังหวัด ตรงนั้นเราก็ใปถามและเรา 
ก็เชื่อว่าส่วนใหญ่มิ'ความจริงใจและหลายๆ คนทำได้แค่ไหน เขาก็บอกมา
ตรงๆ ว่าทำได้ตรงน้ัน บางคนก็บอกว่าตรงนี้ยังไม่ได้ทำแต่ทำส่วนนี้มา แต่ทุก 
คนดูแล้วตระหนักว่าเขาพยายามจะทำแต่มันยังทำไม่ได้ แต่ถ้าจะไปบีบคันว่า 
คุณทำไม่ได้เนึ่ย ไม่ได้ มันก็คงไม'ได้เพราะเราทำงานยับคน ซ่ึงมีความคิดมี 
ความอ่าน มีเลือดมีเนี้อมีจิดใจ ชั้นต้องค่อยเป็นค่อยไป แต่ถ้าคิดว่าเราค่อย
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เป็นค่อยไป แก้ปัญหาอุปสรรค อาจารย์มีปัญหายังไง ปัญหาน้ันเพื่อนๆ แก้ 
ยังไง เราเสนอแนะว่าแก้ยังไง เขาได้ประสบการณ์ตรงน้ัน แต่จะเอาไปแก้ 
หรือไม่แก้ เราก็ยังไม่รู้ณ สถานการณ์จรง’’

‘‘แน่งเป็นเขตการศึกษา อาจจะไปจัดที่โรงเรียนที่มีความพร้อมและก็ 
กลางๆ หน่อย อย่างเขต 6 น่ีก็ไปจ'ดท่ี'จุฬาภรณ์ลพบุรี ก็กลางๆ หน่อย 
อยุธยาขึ้นไปลพบุรีก็สะดวก อุทัยธานีลงมาลพบุรีก็สะดวก อย่างเขต 1 ก ็
สะดวกเราก็มาจัดที่โรงเรียนคณะราษฏ์เพราะเราจะดูแลเรื่องสถานที่ได้ด้วย 
ไปเขต 5 ก็ไปราชบุรีก็เป็นตัวเขตอยู่แล้ว ประจวบมาราชบุรี สุพรรณมา 
ราชบุรี พอบอกไปประจวบยับสุพรรณก็ร้องเลยว่าเดินทางตั้ง 400 กว่ากิโล 
เดินทางไม่สะดวก เขต 12 เราจัดที่ชลบุรี ตราดก็มาที่ชลบุรี ไปจัดเขตละ 
คร้ังแล้วหลังจากน้ันส่วนใหญ่เป็นเร่ืองโทรศัพท์"

(อ.ทองดี, 6 ธ.ค. 44)

ในการเขียนรายงานส่ง สกศ. น้ัน เป็นการเขียนในเซิงของรายงานการวิจัย ซึ่งเป็นการ 
รายงานตามสภาพจรงที่เกิดขึ้น โดยในหนึ่งปีงบประมาณต้องรายงาน 4 คร้ัง ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจ เมื่อผ่านแล้วจึงได้เงินที่ออกในการทำงานไปก่อนคืนมา ซ่ึง อ.ทองดี มีปัญหาในการส่งบ้าง 
เพราะงานมาก แต่ทาง สกศ. เข้าใจจึงไม่มีปัญหา

“เวลาเขียนรายงานเราก็จะเขียนตามสภาพความเป็นจริง ส่วนหน่ึง
เรายอมรับว่ายังหนักค่าสถิติไปหน่อย บางครั้งการจะให้เขียนไปในเชิงวิจัยมัน 
ก็ต้องเอาค่าสถิติไปให้ดู พอเอาค่าสถิติไปให้ดูมันก็มีค่าสถิติในลักษณะอย่าง 
ตอนที่ทำมันก็จะเป็นวิจัยเชิงประเมิน ก็จะเป็นเรื่องค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่า 
เฉลี่ย อะไรต่างๆ ท่ีเป็นเรื่องที่เก่ียวยับตัวเครือข่ายส่วนหนึ่ง และก็ยังมีเรื่อง 
แบบสอบถาม ซึ่งเรายอมรับว่ามันยังเป็นจุดอ่อน แต่เราก็ต้องให้เห็นตรงนี้ 
ด้วยว่าอบรมแล้วความพึงพอใจเปี,1!ยังไง ได้รับความรู้หรือไม่ เราก็เอาตัวนั้น 
มาเป็นการแปลผล ตอนน้ันพอ ไปทำงานแล้วก่อนเป็นครูเครือข่ายหรือหลัง
เป็นครูเครือข่ายการปฏิบัติงานในแต่ละหัวข้อที่เรากำหนดให้มันแตกต่างยัน 
ไหม เราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวรายงาน แล้วก็ถ้าบอกดูตัวอย่างเราก็มีตัวอย่างให ้
ซึ่งเราขอครูมาได้ก็เยอะเหมีอนยัน แ ต ่ท่ีไม่ได้กิมีตอนนี งันถ้าบอกว่าเอาทุก
คนเราก็ต้องไปไล่เบี้ยยันพอสมควร แต่ว่าเห็นร่องรอยจากที่เรารายงาน แล้ว
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เราก็ยอมรับเวลาเรามีปัญหาเราก็เขียนปัญหาอุปสรรคลงไป เราก็พยายาม
เขียนอย่างตรงไปตรงมา เพราะว่าเราทำตรงนี้เราเป็นคgอยู่ด้วย เรามีภาระ 
มากอยู่ด้วย มันก็มีปัญหาอุปสรรคบ้าง มันก็มากพอสมควรโดยเฉพาะการไป 
นิเทศในสถานท่ีจริง นั่นมันเป็นการสื่อสารกันมากกว่า ส่วนน่ันครูเราใช้ความ 
จริงใจมาทกว่า''

‘‘ท่ีตกลงกันไว้ก็ 4 งวด แต่ตอนน้ีส่งช้าแล้ว แต่คณะกรรมการก็รู้ว่า 
เราทำแล้ว เพราะเวลาทำเราจะเชิญสักขีพยานไปดูว่าเราทำ อย่างเข่นอบรม 
ผอ.วิเชียร ท่านก็ไปดูตอนพิธีเป็ด พอวันรุ่งขึ้นผู้ทรงคุณวุฒิก็ไป ท่านอาจารย์ 
วิจิตร ท่านอาจารย์บุญส่งก็ไป ท่านก็เห็นว่าทำจริง ครูก็ต้ังใจจริง ทำเป็น 
อย่างดีไม่ว่าปีแรก ปี 2 เขาก็เห็นว่าเราทำจริง เพียงแต่ว่าการายงานเราช้า 
ที่ช้าก็เพราะเรามีปัจจัยทางโรงเรียนเยอะ เรามีงานผู้นมี-งานน้ี เราก็เลยเรื่อยๆ 
เฉื่อยๆ ไป บางทีเราก็ทำแล้วเหมือนกับทำแล้ว บางทีหัวคิดท่ีเราต้องมาทุ่มเท 
ทำตรงน่ันมันต้องใช้เวลา"

(อ.ทองดี, 6 ธ.ค. 44)

สรุปผลการดำเนินงานทง 3 ปีงบประมาณ

จากการที่ได้ดำเนินการตามโครงการครูแห่งชาติครบ 3 ปี อ.ทองดี เห็นได้ว่าโครงการดัง 
กล่าวเป็นโครงการที่ช่วยให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ทำไห้ครูจำนวนมากโดยเฉพาะ 
ครูเครือข่ายได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจ
กรรมการเรียนการสอน ได้รับรู้ถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแกใฃ ท่ีครูผู้ปฏิปัติงานใน
ห้องเรียนเป็นผู้ประลบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและเห็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ล่การปฏิบ้ติจริง ถึงแม้ 
ต้องอาศัยเวลาในการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการลอนบ้าง แต่ อ.ทองดี มีความเชื่อมั่นว่า 
ครูเครือข่ายทุกคนมีความดังใจที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียนให้บรรลุจุดหมายตามเจตนารมณ์ 
ของพระราชบัญญํติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้อย่างแน่นอน
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ครูเครอทุกท่านได้นำเรองท่ีได้จากการอบรมของ อ.ทองดี ไปใช้ ซึ่งแต่ละคนมีการนำแต่ 
ละเร่ืองไปใช้ไม่เหมือนกัน โดยผลจากการนำไปใช้ออกมาตี ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้น 
แ ล ะ เช้าใจในวิชาที่เรียนมากฃึน

"อาจารย์เขามีไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑํวิทยาศาสตร์ แดนเนรมิตร 
เราก็เอาแบบประเมินการไปทัศนศึกษามาดุแป็นตัวอย่างที่ดี’’

(ครูเครือข่ายรุ่นท่ี 1 คนท่ี 1 , 11  ม.ค. 45)

"การแบ่งกลุ่มจะเอาหลักของ อ.ทองดี มาเลย ถ้าเป็น ม.4 จะถามว่า 
เกรดเขาได้เท่าไหร่ วิทย์ตอน ม.3 เอา 4 3 2 1 0 อยู่ทุกกลุ่ม เพื่อที่จะให้เด็ก 
เก่งเขาได้ดึงเด็กอ่อนๆ ข้ึน หรืออธิบายในกลุ่มให้เข้าใจ"

(ครูเครือข่ายรุ่นท่ี 1 คนท่ี 2, 12 ก.พ. 45)

ตัวอย่างผลจากการดำเนินงานตามโครงการครูแห่งชาติของครูเครือข่าย

"ดีค่ะ ได้ช่วยกัน ถ้าได้คะแนนก็ได้ทั้งกลุ่ม ไม่ได้ก็ไม่ได้ท้ังกลุ่ม
พวกคนท่ีอ่อนๆ ก็ตงใจเรียนมากขึ้น ใครท่าได้ เพ่ือนๆ ก็จะถามว่าทำอย่างไร 
ใช้สูตรไหน"

(น ัก เร ียน ข อ งค ร ูเค ร ือ ข ่ายร ุ่น ท ี่ 1 คนที่ 2, 12 ก.พ . 4 5 )

"อาจารย์ให้เด็กเขียนประว้ติ ครูท่าเลย ให้'เด็กเขียนประวัติเป็นเล่ม 
เลย แล้วได้ผลนะ เรารู้ประว้ติเด็กนักเรียนว่าที่ไม่เก่งเพราะมีปัญหาทาง
เศรษฐกิจนะ บ้านอยู่ไกล เรารู้ประวัติเราก็รุ้หมดเลยว่าเป็นเพราะอะไร ท่ 1 
ให้เราเข้าใจเด็กมากขึ้น ใกล้ชิดเด็กมากขึ้น มีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้น
สามารถช่วยเหลือเด็กได้มากขึ้น”

(ค ร ูเคร ือข ่ายร ุ่น ท ี่ 2 คนที่ 2 , 2 4  ม .ค . 45 )

‘มีทั้งสอบกลุ่มและสอบเดี่ยว กลุ่มจะท่าอัตนัย ดี สอบกลุ่มเราก็รู้ 
แล้วว่าวิธีคิดคิดยังไง เวลาสอบเดี่ยวจะสอบได้แม่นยำ จำสูตรได้แม่นยำกว่า"

(น ัก เร ียน ข อ งค ร ูเค ร ือ ข ่ายร ุ่น ท ี่ 2 คนที่ 2 , 2 4  ม .ค . 4 5 )
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า. อ.ทองดี มีเวลาไปนิเทศครูเครอข่ายน้อยมาก เนื่องจากมีภาระงานมากทั้งหน้าที่คร ู
ผู้ลอนและครูแห่งชาติ และปัญหาที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ โร3เรียนของครูเครอข่ายอยู่ไกลกัน 
มาก

ปัญหาอุปสรรคในการทำงานตามโครงการครูแห่งชาติ

'‘จริงๆ  เรามิเวลาไปนิเทศน้อยมาก แล้วเราต้องไปไกลปุบมัน 
ก็เป็นปัญหา อย่างปทุมเราไปเทพคิเรินทร์คลอง 13 โรงเดียวเอง 1 วันหมด 
เลย ซ่ึงทางโรงเรียนก็ดีให้วัน 1 วันไว้สำหรับไปนิเทศ เราต้ังใจจะไป 2 โรง 
แต่บางคร้ังได้โรงเดียว”

(อ.ทองดี, 6 ธ .ค .44)

2. อ.ท องด ี มีงาน ม าก ท ั้งงาน ก ารส อ น ข อ งต น เอ ง งาน ของโรงเร ียน  และการไป เป ็น  

ว ิท ย าก ร แ ล ะ ผ ู้เช ี่ย ว ช าญ ต าม ห น ่ว ย ง าน ท ี่เช ิญ ม า  ท ำให ้ส ํงราย งาน ก ารว ิจ ัย ให ้ ลกศ. ไม ่ท ัน เวลา 

‘‘งานสอน งานโรงเรียนเยอะ ทำให้เราไม่มีเวลาทำเปเปอรัของเราทัน 
เวลา ซ่ึงเรองน้ีเป็นปัญหาของตัวเรามากกว่าจะทำอย่างไรให้ตรงเวลา ซ่ึงไม่ 
ค่อยดีในภาพของคนทำงานไม‘ตรงเวลา ซ่ึงเราIเร าตระหนักตัวเองด ี ไม่ต้องม ี 

ใครบอกแล้วเราพยายามจะปรับตลอดเวลา แต่ว่างานมันจะเยอะ"
'‘เรามีภาระปัญหาของเราคือเร่ืองของการจัดการ การจัดการในเร่ือง 

เวลา การจัดการในเร่ืองการเรียนการสอน การส่งงานค$แห่งชาติ การจัดการ 
เร่ืองการเป็นวิทยากร น่ีเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะ ท่ีหลายๆ  คร้ังเราก็ไปเป็น 
วิทยากรไม่ได้ เขาก็อาจจะไม่พอใจ"

(อ .ท องด ี, 6  ธ.ค. 44)

‘‘คือเขาจะให้ไปเป็นวิทยากรด้วยใช่ไหมคะ ถ้าคิดเร่ืองการเรียนการ
สอนไปไมได้เราก็จะไม่ไป เราก็ต้องบอกให้เขาเข้าใจว่าต้องจริงๆ  คือการเรียน 
การสอนเราท้ิงไม่ได้ คือถ้าไปไหนท่ีเราหลีกเล่ียงไม่ได้ เช่นกรมต้ังเราต้องแลก 
คาบ เราต้องมัดเด็กต่างหาก แต่ถ้าเกิดเป็นงานไปเป็นวิทยากรไกลๆ  แล้ว 
ต้องท้ิงเด็กไปเราก็จะไม่ไป เพราะว่าการเรียนการสอนเราต้องมาก่อน"
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" ส ่ว น ม า ก จ ำ เ ป ็น ต ้อ ง ไ ป  ม ัน ก ็ไ ม ่ไ ด ้ม า ก ม า ย  แ ต ่ถ ้า ง า น ท ี่เ ป ็น ว ิท ย า ก ร  
แ ล ้ว เ ข า ข อ ม า แ ล ้ว เ ร า ไ ม ่ไ ด ้ไ ป เ น ี่ย ม า ก  เ พ ร า ะ ฉ ะ น ั้น ง า น น ี้, ไ ม ่ไ ด ้ส ่ง ผ ล ต ่อ ม ัก
เ ร ีย น ม า ก เ พ ร า ะ ว ่า เ ร า ไ ม ่ไ ด ้ท ิ้ง ก า ร ส อ น เ ล ย  เ ร า ก ็ม ีค า บ ท ี่แ ล ก ก ับ อ า จ า ร ย ์ ม . 6  
ด ้ว ย ก ัน แ ล ก ค า บ เ พ ื่อ ม า ส อ น ช ด เ ช ย ใ ห ้ ไ ม ่ส ่ง ผ ล อ ะ ไ ร  เ พ ร า ะ ก ็ส อ น ต า ม แ ผ น  
แ ต ่ม ่ว ่า อ า จ เ ป ล ี่ย น ค า บ  เ พ ร า ะ ฉ ะ น ั้น ถ ้า เ ก ิด เ ร า ไ ป อ บ ร ม  เ ร า ไ ป เ ป ็น ว ิท ย า ก ร  
ม า ก เ ร า ก ็ต ้อ ง เ ล ืย ง า น  เ ร า ก ็ไ ม ' ไ ด ้ม า ก  ก ็ห น ัก ใ จ เ ห ม ือ น ก ัน  อ . ท อ ง ด ี เ ข า ก ็ม า  
ป น ต ร ง น ี้โ ด น อ ีก แ ล ้ว "

"มีบ้าง บางทีตามข้ันตอนตามลำดับเราทำไม่ทัน สมมติกำหนดเวลา 
เขาช่วงตรงน้ีต้องทำอันน้ีส่ง บางทีเราทำแล้วแต่เราต้องรายงาน การรายงาน 
ผลบางทีเราช้าไป หรือบางทีเพ่ือนค£เขามาถามอะไรท่ีเราต้องช่วยเหลือ เราก็ 
ทำให้เขาก่อน ข้ันบางทีครูแห่งชาติบางทีตามข้ันตอนเราจะช้าไป บางทีวัน 
แรกๆ  ผู้ติดตามโครงการเขาก็จะไม่เช้าใจ พอไม่เข้าใจเขาก็จะโทรทวงงาน
เราก็อธิบายไปจนตอนหลังเขาก็ไม่โทรมาทวง แต่ว่าเราก็พยายามจะทำให้
เสร็จส้ินโครงการทัน แต่ว่าจะให้มันแบบเปิะๆ  ไม่ได้"

(อ .ก ัล ย าณ ี, 8  ม ี.ค . 45 )

3. ป ัญ ห าใน เร ี่องการม ีค ร ูใน โรงเร ียน ข อง อ .ท อ งด ี บ างค น ไม ่เข ้าใจใน ก ารท ำงาน ใน  

โครงการคร ูแห ่งช าต ิ ซึ่ง อ .ท อ งด ี ต ้อ งท ำค วาม เข ้าใจ ก ับ เพ ื่อ น ค ร ูใน โรงเร ียน ก ่อ น

"ปัญหาอุปสรรคอย่างหน่ึงคือ การทำความเข้าใจกับค2ในโรงเรียน 
เร่ืองการทำงาน ไม่ใช่เร่ืองใหญ่แต่มื ข้ันเราต้องทำความเช้าใจท้ิงระดับผู้ 
บริหารไปจนถึงระดับเพ่ือนครู แล้วท่ีอยู่เน่ึย ผอ. 3 คนแล้วกับโครงการ 
ครูแห่งชาติ ต้ังแต่ ผอ.สมจิตร ผอ.สมพงษ์ ผอ.กาญจนา 3 ผอ. ข้ัน 
ทุก ผอ.ต้องเข้าใจว่าเราทำหน้าท่ีครูแห่งชาติ บางคนอาจจะมองว่างาน 
อย่างน้ีมันเป็นงานส่วนตัว ข้ันเวลาท่ีเราจะทดลองมันคือเร่ืองของครูท่ีจะ 
เอาผลงานคนๆ  หน่ึงไปแสดงท่ีจะยกย่องตัวเองให้สมฐานะครูแห่งชาติ 
ซ่ึงตรงน้ีมันก็คิดได้แล้วแต่อาจารย์จะคิด แต่จริงๆ  มันจะเกิดประโยชน์กับ 
ภาพกว้าง ท้ิงตัวโรงเรียนเองเราก็พยายามทุ่มเทให้กับตัวโรงเรียน เพราะ 
ตรงน้ีเราจะท้ิงโรงเรียนไม่ได้เลย เด็กเราทิงไม'ได้ ครูเราทิงไม่ได้ ฝาย 
บริหารเราท้ิงไม่ได้ มีงานอะไรเราต้องท่ีโรงเรียนก่อน"
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"ส่วนการทำความเข้าใจกับเพ่ือนครู ถ้าครูมาถามเราจะตอบเสมอว่า 
ต้องทำอะไรยังไง แต่ถ้าครูท่ีบางคร้ังไม ่เข้าใจและไม ่ถามเราก็ไม ่มีโอกาส 
เหมือนกันท่ีจะไปนำเสนอ แต่หลายๆ  คนโดยภาพรวมเราทำมาหลายปี 
เขาก็เข้าใจว่าเงิน 220,000 มันไม่ใช่ว่ามันเป็นเงินท่ีจะมาสร้างความสุข 
ท่ีแท้จริง 100% ของตัวน้ัน อย่างท่ีบอกจัดท่ีราชภัฏงวดเดยวก็แสนห้า 
แล้ว เราต้องสำรองจ่ายก่อนอย่างน้ัมันก็ไม่สนุกสำหรับครูเงินเดือนยังไม่ 
ถึง 2 หม่ืนแล้วเรายังต้องกินต้องใช้เยอะ เพราะฉะน้ันก็ต้องสร้างความ 
เข้าใจตรงน้ัให้เข้าใจ บางคนก็คิดโรงเรียนใต้เงินด้วยหรือเปล่า ใต้เงิน
เดือนด้วยหรือเปล่านอกเหนือจากเงินวิจัย’’

(อ.ทองดี, 6 ธ.ค. 44)

ปัจจัยท่ีส่งเสริมการทำงานในโครงการครูแห่งชาติ

1. อ .ท อ งด ีได ้ร ับ ค ว าม ร ่ว ม ม ือ จ าก เพ ื่อ น ร ่ว ม งาน ท ี่โรง เร ียน  และได ้ร ับการสน ับลน ุน  

จากโรงเร ียน  โดย อ .ท องด ี ช ี้แ จ ง แ ล ะ ท ำค ว าม เข ้าใจ ก ่อ น ว ่างาน ท ี่ท ำ เป ็น งาน ท ี่เก ิด ป ระ โย ช น ์ก ับ  

ส ่วน รวม มาก ไม ่ได ้เก ิด ป ระโยช น ์แ ต ่ก ับ อ าจารย ์ค น เด ียว

"ให้การสนับสนุนพิเศษคงไม่มีหรอกนะ คงไมมีอะไรชัดเจนออกมา
ถามว่าโรงเรียนสนับสนุนไหม ทุกอย่างท่ีทางหมวดเสนอในเร่ืองของงบ
ประมาณ โครงการหรือกิจกรรม โรงเรียนไม'เคยตัดออกเลย ไม่ชัดข้อง วัสดุ 
อุปกรณ์ท้ังหลายท่ีเขาอยากเอาไปทำประโยชน์กับจังคม โอเคโรงเรียนให้เต็ม 
ท่ี ขอทำประโยชน์กับจังคม ออกไปเผยแพร่เครือข่ายโรงเรียนสนับสนุน ไม่ 
ปฏิเสธ จะทำให้ แล้วถามตลอดว่าทำตรงน้ีมันต้องใช้อะไรไหม โรงเรียนจะ 
เอ้ือประโยชน์ ถ้า สกศ. ให้เงินแล้ว โรงเรียนก็จะเอ้ือเร่ืองอาหารการกินท่ีครู 
มาประชุม โรงเรียนก็จัดบริการให้หมด ให้ขวัญกำจังใจตลอด จะทำอะไรก็ 
ไม่ชัดข้อง จะใช้รถไปราชการกรมเพียงคนเดียว รถตู้หน่ึงคัน โรงเรียนก็ไปส่ง 
ให้ ไม่เคยท่ีว่าไม่ไต้ต้องไป 3 คน โรงเรียนไม่เคยปฏิเสธ อะไรท่ีทำ 
ประโยชน์โรงเรียนให้หมด เป็นกำจังใจท่ีเราให้กับครู "

(ผ ู้อ ำน ว ยก าร , 1 3 เม .ย .45)
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2. อ .ท อ งด ี ได ้ร ับ ค ว าม เข ้าใจ แ ล ะ ค ว าม ร ่ว ม ม ือ ใน ก ารท ำงาน จ าก ภ รรยาใน ท ุก ๆ  เร ื่องท ี่

ช ่วยได ้

'‘สมมติว่าไปค้างโรงแรม เราก็เทคแคร์ ไปต้อนรับ ไปให้ความ
สะดวก ไปทุเดคุย อำนวยความสะดวก พอทำไปหลายๆ  วันเราก็จะสนิท 
สนมกันหมด เราก็รู้สึก'ว่าเราได้เพ่ือนใหม่ เราได้ญาติ พอจะแยกจากกันแล้ว 
รู้สึกคิดถึงกัน แล้วก็จะช่วยเรียงเอกสาร ช่วยงานธุรการ แจกเอกสาร ก็จะมี 
เพ่ือนครูไปช่วยบ้าง เช่นครูโสต ครูหมวดวิทย์ ก็ไม่เชิงเป็นทีมงาน ถ้าเกิด 
เพ่ือนว่างเขาก็ไป เราไม่ได้ต้ังใครเป็นทีมงาน เวลาเราอบรมเราก็จะเกรงใจ 
เพ่ือนๆ  บางทีมันปิดเทอม เราจะไม่มาขอร้องตรงน้ัน แต่บางทีเรามีเพ่ือน 
สนิทท่ีเขาว่างเขาก็ไป คือเราไม'ได้ใช้คนมาก"

(อ.กัลยาณี, 8 ม ี.ค .45)
3. อ.ทองดี ได้รับการสนับลนุนจาก สกศ. ในเรื่องงบประมาณ และการพัฒนาตนเอง 

ในด้านวิชาการ

"จริง  ๆ เขาก็สนับสนนในแวดวงวิชาการ เขาเองก็เชิญไประดมความ 
คืน,.'.หีน จริงๆ  ก็ไม่ได้หมายความถึงสนับสนุน ก็ตรงน้ันก็สนับสนุนเต็มๆ  
เรองงาน เร่ืองเงิน แ ต ่ต ัว ท่ีเขาจ ะ ช่วยส น ับ ส น ุน เราจ ร ิง ๆ  มันก็สนับสนุนทาง 
อ้อม เชิญเราเขาไประดมความคิดเห็น เชิญเราไปเป็นวิทยากร ทำให้เราได้ 
กระดือรีอร้น ทำให้เราได้พบปะ อย่างเช่นจัดระดับอินเตอร์อย่างน้ี คนท่ัวๆ  
ไปไม'ค่อยได้มีโอทาสได้เข้าเพราะคอร์สมันแพง แต่ สกศ. ก็ช่วยให้เราเข้าไปได้ 
อย่างเช่นจัดของÇjQเซฟ จัดในระดับนานาชาติ ก็ช่วยสนับสนุนให้เรามีความรู้ 
ความอ่านกว้างไปอีก สมกับเป็นครูแห่งชาติท่ีแท้จริง’’

(อ.ทองดี, 6 ธ.ค. 44)

ผลกระทบจากการทำงานในโครงการครูแห่งชาติท่ีส่งผลต่อติว อ.ทองดี

จ าก ก ารท ี่ได ้เป ็น ค ร ูแห ่งช าต ิ ท ำให ้ อ .ท อ งด ี ถ ูก เช ิญ ไป เป ็น ว ิท ยาก รอ บ รม ให ้ค วาม ร ู้แก ่ 

เพ ื่อ น ค ร ูใน ห ล ายห น ่วยงาน  แ ล ะ ต ้อ งท ำห น ้าท ี่ผ ู้เช ี่ย ว ช าญ ใน ห ล าย เร ื่อ ง ท ี่เก ี่ย ว ก ับ ก าร ศ ึก ษ าข อ ง
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ป ระเท ศไท ย ท ำให ้อ าจ าร ย ์ต ้อ งจ ัด เว ล าอ ย ่างด ีเพ ื่อ ท ี่จ ะ ไ ม ่ให ้ส ่งผ ล ก ร ะ ท บ ถ ึงก าร เร ีย น ก าร ล อ น

ข อ งน ัก เร ียน ต ัว เอง แ ต ่ไป ไห น อ าจารย ์แจ ้งให ้น ัก เร ียน  เพ ื่อนคร ูในห มวด แ ล ะ ผ ู้อ ำน วยก ารท ราบ  

ก ่อนท ุกครั้ง

"ความจริงมันเป็นงานสัพเพเหระ เราเช่ือว่าค2แห่งชาติมันเป็นตัว
กระแสของสังคม เพราะฉะน้ันอย่างอ่านเคร่ืองมือวิสัย เป็นผู้เช่ืยวชาญ เอา 
ดีกรีอะไรไป ครูแห่งชาติ ง้ันก็เอาครูแห่งชาติไปใช้ หน่วยงานก็หนังสือกรม 
มาอีกแล้ว เสาร์อาทิตย์ต้องไปประชุม ไปเป็นวิทยากร ไปช่วยทำความเข้าใจ 
ให้กับเพ่ือนครูหน่อย เราไปได้เราก็ไป อย่างน้ีมันก็เลยเป็นเร่ืองท่ีท้ังงานตาม 
โครงการครูแห่งชาติท่ีทำร่วมกับ สกศ. มีเงินสนับสนุนมี-งานใป และก็งาน 
ตามสังคมเขาต้องการ เรียกร้องมา งานสัพเพเหระมากเลย"

“เป็นวิทยากรเน่ียเป็นตามความจำเป็น ถ้าไม่จำเป็นไม่ไปเพราะเด็ก 
เราจะเสีย เร่ืองตรงน้ีมันจะโดนโจมตีหนัก ง้ันครูแห่งชาติมัวแต่มาเป็น
วิทยากรแล้วเด็กของคุณล่ะ คุณได้สังได้สอนอะไร ยังไง มันเป็นเร่ืองท่ีเสีย 
มาก เพราะฉะน้ันเราจะไปตามความจำเป็น ถ้าไม่จำเป็นถ้าไม่เหลือบ่ากว่า 
แรงเราก็จะไม่ไป แต่ส่วนใหญ่เร่ืองท่ีจะไปพูดเน่ียเป็นเร่ืองการสัดกิจกรรมการ 
เรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้ังแต่การวางแผนไปจนถึงการประเมินตาม
สภาพจริง วางแผนยังไง เขียนแผนยังไง มีเทคนิควิธีการสอนยังไง ส่ือยังไง 
วัดและประเมินผลอย่างไร มีการวิสัยในช้ันเรียนเอามาประกอบอย่างไร เรา 
จะพูดครบวงจรและพยายามจะสาธิตให้ดู พยายามท่ีจะเอาของจริงให้ดู ซ่ึงท่ี 
ฝานมาได้การตอบร์บดีมากเพราะได้รับประสบการณ์ตรงจากท่ีเราในฐานะเรา 
เป็นครูผู้ปปีบติ เขาก็ได้เห็นว่าครูแห่งชาติต้องขยัน ต้องอดทน คือครูดีซักคน 
หน้ีงต้องขยัน ต้องอดทน ต้องมานะ ต้องเสียสละ ต้องมีความติดริเรมสร้าง 
สรรค์ ต้องสู้ ต้องลุย เพ่ือลูกติษย์ เพราะฉะน้ันถ้าทุกคนเห็นตรงน้ีเป็นตัว 
อย่าง อยากจะทำก็ทำได้ถ้าทำตามตรงน้ี มันไม,ใช่เร่ืองพิสดารอะไร ถ้าขยัน 
ข้นแข็ง หนักเอาเบาสู้ ลุยงาน ไม'ท้อ มีปัญหาอุปสรรคก็พยายามแก้ไขทุก 
คนก็ประสบความสำเร็จในวิชาชีพครูท้ังน้ัน ไม่ใช่คนใดคนหน่ึงท่ีใด้รับการยก 
ย่องเท่าน้ัน"

(อ .ทองด ี, 6  ธ.ค. 44 )
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ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร ท ำ ง า น ใ น โ ค ร ง ก า ร ค ร ูแ ห ่ง ช า ต ิท ี่ส ่ง ผ ล ต ่อ ค ร อ บ ค ร ัว

ตอนท่ี อ.ทองดี ได้รับตำแหน่งครูแห่งชาติน้ัน อ.กัลยาณี ภูมิใจ แต่เป็นห่วงว่าต้องมี 
ภาระมาก เน่ืองจาก อ.กัลยาณี เป็นคนท่ีเข้าใจในการทำงานชอง อ.ทองดี จึงไม่มีปัญหาเกิดข้ึน 
ในครอบครัว ซ่ึง อ.กัลยาณี ได้ช่วย อ.ทองดี ในการจัดการดำเนินงานโครงการครูแห่งชาติเท่าท่ี 
ช่วยได้ด้วย

“คือเขาจะตามใจพ่ีถ้าพี'บอกว่าอยากไปไหน แล้วพ่ีก็'จะเป็นคน'จัดราย 
การ ก็บอกเขาแล้วเขาก็จะตามใจ แต่โดยมากพ่ีก็จะทู้องว่าช่วงน้ีทำอะไรไม่ 
ได้ พ่ีก็จะไม่ขอ แต่ถ้าเราดูว่าตรงปีเขาว่าง เราก็อยากให้เขาผ่อนคลาย เรา 
ก็ชวนเขาไปบางเสน ถ้าเขาว่างเขาก็ไป เขาจะไม่ขัดตรงน้ี คือพ่ีมองงานเขา 
ออก เพราะว่าอ คุ้ โรงเรียนเดียวกัน เราก็จะรู้ว่างานโรงเรียนเป็นยังไง การ 
สอนเป็นยังไง แล้วบางทีเพ่ีอนๆ  เขาก็มาให้วิเคราะห์ ซักถามเก่ียวกับผลงาน 
เรารู้เราก็จะไม่ไป แต่ก็มีบ้างบางทีจะกลับมืด จะกลับเย็นกว่าเดิมเพราะว่า 
งานไม่เสร็จ เราก็ไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราก็มีงานทำ พิมพ์งาน ทำงานไป 
หรือว่าอ่านหนังสือ ทางบ้านก็ชินแล้วเร่ืองกลับมีด ท่ีบ้านก็เข้าใจ เรา
พยายามลัดของเราตรงน้ี ก็ไม่มีปัญหา"

“ตอนน้ันก็ภูมิใจนิดหน่อย แต่ว่าเราก็คิดว่าภาระมันต้องมาก วิตก 
กังวลว่าเวลาเราไปทำขยายเครือข่ายจะมีคนยอมรับไหม แล้วเราจะทำให้คนท่ี 
เป็นเครือข่าย เราได้ประโยชนัมากคุ้มกับท่ีเขามาไหม พ่ีจะวิตก แต่ อ.ทองดี 
เขาก็ไม่ได้วิตกอะไร แต่พ่ีจะวิตกไปว่าเขาจะเทคแครํเครือข่ายได้ดีไหม เขาจะ 
พอใจไหมกับงานท่ีเราจะเสนอเขา พ่ีจะกังวล แต่พอทำไปทุกคร้ังแล้วเห็นว่า 
ครูเครือข่ายเขารัก อ.ทองดี เขาปล้ืม พอได้ครูแห่งชาติก็จะกังวลว่าเขาจะทำ 
ได้ดีหรือเปล่าเท่านันเอง พอเสร็จไปได้ก็โล่งไปว่าทำได้ผ่านแล้ว ก็ผ่านไปรู่น 
บึง ท่ีว่าเราได้ช่วยเหลือ พอไปอบรมครูเครือข่ายแล้วจะสนุก ชอบมีเพ่ือน 
เยอะ และก็ครูเครือข่ายเขามีความสุขเราก็รู้สึกดีใจและก็สนุกไปด้วย"

(อ .ก ัล ย าณ ี, 8 ม ี.ค .45 )
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การท่ี อ.ทองดี เป็นครูแห่งซาติทำให้โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีมีช่ีอเลียงมาก มี 
ผู้มาขอเย่ียมและดูงานท่ีโรงเรียนมากข้ึน และเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับครูท่ีโรงเรียน

‘‘เป็นครูแห่งชาติส่งผลถึงโรงเรียนมาก ต้ังแต่ อ.ทองดี เป็นครูแห่งชาติ 
กีจะมีคนมาเย่ียมชมมากๆ  โดยเฉพาะปีแรกๆ  เพราะมันเพ่ิงมี อาจารย์ได้รุ่น 
แรกเลย ก็จะมีคนมาดูว่าอาจารย์เก่งอย่างไร ถึงได้เป็นครูแห่งชาติ มาดู 
เกือบทุกอาทิตย์ เด๋ียวก็คณะโน้นคณะน้ีมา ก็เป็นท่ียอมรับ แม้แต่เวลาไป 
อบรม กามว่ารู้จัก อ.ทองดีไหม ทำไมจะไม่รู้จักหล่ะ เขาเป็นเพ่ือนครูใน 
หมวดผมเอง เขาจะกามว่าเป็นยังไงบ้าง เขาทำอะไรบ้างถึงได้เป็นครูแห่งชาติ 
เราก็อธิบายให้เขาฟัง"

(เพ่ือนครูคนท่ี 1, 20 ธ.ค. 44)

‘‘ส่งผลมาก เพราะว่าอย่างน้อยๆ  เข้าไปในกรมคนรู้จัก เน่ียโรงเรียน 
อ.ทองดี เวลาไปอบรม อ้าว อ.ทองดีเป็นอย่างไรเด๋ียวน้ี คือคนรู้จักเยอะใน 
นามของเร่ืองส่วนตัว แต่ถ้าในเร่ืองของวิชาการท่ีจะมาถึงเด็กถึงอะไรมันเยอะ 
มากๆ  เวลาท่ีเขามาจัคอบรมในโครงการครูเครือข่าย ก็ส่งเสรมให้ครูในหมวด 
ในโรงเรียนได้มีส่วนร่วม คืออย่างน้อยๆ  ถึงไม่ได้ไปลงลึกแต่ได้เห็นกระบวน
การว่าคนท่ีเขามาเป็นครูเครีอข่าย เขามีผลงานอะไร เขามาแสดงยันขนาดน้ี 
ทำไมเขาถึงทำได้ขนาดน้ี แล้วเราน่ังอดู่ห่างๆ  เราจะได้จากเขาบ้าง ได้เยอะ 
ทางด้านเอกสารอะไรต่างๆ  ท่ีกรม ท่ี สกค. เขาให้มา ถ้าเป็นโรงเรียน 
ธรรมดาอาจจะไม'ได้"

(เพ่ือนครูคนท่ี 2, 27 ธ.ค. 44)

‘‘ช่ือเสียง เกียรติประว้ติ การท่ี อ.ทองดี เป็นครูแห่งชาติ ผลท่ีส่งมา 
ถึงเด็กโรงเรียนน้ีก็คือ เขาจะมองว่าเป็นเด็กเก่งวิทย์ เด็กคณะราษฎร์ต้องเป็น 
เด็กท่ีมีคุณภาพ เพราะครูคณะราษฎร์ได้เป็นครูแห่งชาติ ครูแห่งชาติมันไม่ได้ 
เป็นท่ีตัว อ.ทองดี มันต้องดูท่ีผลงาน ผลงานท่ีเกิดจากการพัฒนาการเรียน 
การสอนของ อ.ทองดี เขาจะมองว่า อ.ทองดี เป็นแบบอย่าง"

ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร ท ำ ง า น ใ น โ ค ร ง ก า ร ค ร ูแ ห ่ง ช า ต ิท ี่ส ่ง ผ ล ต ่อ เพ ี่อ น ค ร ูแ ล ะ โ ร ง เ ร ีย น

(ผู้อำนวยการ, 13 มี.ค. 45)
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ผลจากการทำงานในโครงการครูแห่งชาติที่ส่งผลต่อครูเครีอข่ายและเจตคติต่อ 
ครูแห่งชาติ

ครูเครือข่ายทุกท่านหลังจากท่ีได้มาเข้าเป็นครูเครือข่ายของ อ.ทองดี แล้วทำให้เป็นคนท่ี 
ต้ังใจทำงานมากฃึน และรู้วิธีการแก้ปัญหาท่ีเกิดซึนในการเรียนการลอนของตนเอง ทำให้ศรัทธา 
อ.ทองดี เห็นว่าเป็นคนท่ีมีความเลียลละมาก เอ้ือเพ่ือเผ่ือแผ่ มีความจรืงใจและเป็นกันเองกับครู 
เครือข่ายทุกคน มีการให้กำลังใจครูเครือข่ายในการทำงาน มีความต้ังใจจริงในการขยายและ 
ถ่ายทอดความรู้ลู่เพ่ือนครู ทำงานด้วยความทุ่มเทสุดตัวโดยไม่คิดหวังผลตอบแทน ยอมรับ
ความคิดเห็นของทุกคน และเป็นตัวอย่างในการทำงานท่ีดีต่อเพ่ือนครู

“หน่ึงกระตือรือร้น ชอบหาวิธีการสอนแบบใหม่ๆ  มาช่วยเด็กท่ีเรียน 
อ่อน สองอาจารย์1เป็นคนช่างสังเกตว่าเด็กเรียนอ่อนเพราะอะใร อาจารย์จะ 
พยายามหาทางช่วยแก้ไข ท่ีสำคัญท่ีสุดคืออาจารย์มีการทำงานท่ีเป็นระบบ
ก้าบกพร่องตรงไหนก็จะมีการวิจัยดูข้อบกพร่องว่ามีตรงไหนบ้าง ทดสอบเสร็จ 
เรียบร้อยก็จะสรุปออกมา แล้วก็จะแก้ไขยอมรับความคิดเห็นของบุคคลรอบ
ข้าง อาจารย์มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับเด็ก คนร่วมงาน เพราะฉะน้ันอาจารย์เขา 
จะไม่ค่อยมีปัญหากับคนร่วมงาน"

(ครูเครือข่ายรุ่นท่ี 2 คนท่ี 1, 21 ม.ค.45)

“สุขุม ใจ เย ็น  แน่วแน่ ยึดม่ันท่ีจะทำอะไรก็ต้องทำให้สำเร็จ แล้ว 
เป็นคนท่ีต้องทำให้ดี มีคุณธรรม เสียสละ ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน อะไร 
ท่ีจะช่วยกันได้ก็ช่วย มีอุดมการณ์ทำอะไรเพ่ือประเทศชาติจริงๆ ’’

“ดีมาก ท่านมีแต่ให้ อาหารท่านก็เล้ียง ไปอบรมท่านก็ยังให้ค่าอบ 
รมมาอีก ท่านดีกับทุกคนมาก เหมือนพ่ีเหมือนน้องหมด ทุกคนบอกว่าถึงแม้ 
จะเลิกเป็นเครือข่ายกันแล้ว ยังขอเป็นเครือข่ายตลอดชีวิต พวกเครือข่ายจัด 
รวมกันเองแล้วเชิญ อ.ทองดี เพราะอยากเจอ อ.ทองดี ไปนัดเจอกันเองท่ีร้าน 
อาหาร นัดรวมกันหมดเลย ติดต่อกันรวมกันแล้วเชิญ อ.ทองดี กับภรรยาไป 
ความท่ีว่านึกถึงบุญคุณแก รักแก ซาบซ้ึงแก"

(ค ร ูเคร ือข ่ายร ุ่น ท ี่ 2 คนที่ 2 , 2 4  ม .ค . 45)
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"อ.ทองดี ทุเดถึงความวิริยะ$งมาก แล้วก็ อ.ทองดี เป็นคนท่ีมีม่น 
สมอง ทีมงานจริงใจช่วยเหลือดี ท่านเป็นคนกระตือริอร้นสูง เหมาะท่ีสุดท่ีจะ 
เป็นครูแห่งชาติ'’

"ประสบความสำเร็จเยอะ ดูจากท่ีเสนอผลงานท่ีราชวินิตบางแก้ว ไป 
เก็อบ 100% เลยนะ ถึงแม้บางคนจะใปด้วยใจ บางคนจะไปพร้อมกับ 
อุปกรณ์ตามแนวคิดท่ีได้จาก อ.ทองดี คิดว่าประสบความสำเร็จ 100% ใน 
ภาพรวม รายละเอียดปลีกย่อยข้ึนอยู่กับวุฒิภาวะและเหตุปัจจัย บางคนอาจ 
จะมีภาระมากเกนไป เลยทำงานได้ไม่เต็มท่ี’’

(คร ูเคร ือข ่ายร ่น ท ี่ 2 คนที่ 3, 2 8  ม .ค . 45 )

"เราประสบการณ์ยังน้อย ได้ใปแลกเปล่ียนกับพ่ีเขา ความรู้ วิธีการ 
เวลามีปัญหามากๆ  เราก็ท้อ พ่ีเขาก็บอกว่าใจเย็นๆ  เด็กมันมีหลากหลายนะ 
เราต้องพยามยามปรับไปเร่ือยๆ  ตามสภาพเด็ก"

‘‘อาจารย์เขาเป็นคนต้ังใจทำงานมาก เป็นคนท่ีมีความรู้แล้วไม่เห็นแก่ 
ตัว พร้อมท่ีจะเผยแพร่ พร้อมท่ีจะให้คนอ่ืนได้สูงมาก ไม่เคยหวง บางคนมี 
แผนดีๆ  เขาไม่ให้ใคร ผลงานอะไรเขาทำรูปแบบอะไรข้ึนมาเขาให้หมดเลย"

(ครูเครือข่ายรุ่นท่ี 1 คนท่ี 2, 12 ก.พ. 45)

‘‘ทำให้เราต่ืนตัวข้ึน มีทิศทางในการทำงานมากข้ึน มีปฏิทินของตัว 
เองว่างานตรงน้ีควรจะส่งตรงน้ีนะ เพราะเราเป็นครูเครือข่าย ต้องส่งงาน
อย่างต่อเน่ือง งานแต่ละตอนจะไม่ขาดช่วง แต่ก่อนบางงานเราทำมาเราไม่ได้ 
เก็บแต่ตอนน้ีต้องทำเป็นงานเป็นอะไรออกมา เป็นรูปแบบมากข้ึน นอกจาก 
น้ันแล้วทำให้เราได้รู้จักแลกเปล่ียนกันหลายๆ  คนท่ีเป็นครูเครือข่ายด้วยกัน ได้ 
รับรู้ว่าหลายๆ  โรงเรียน มีสภาพเป็นอย่างไร ปัญหาแต่ละปัญหาบางโรงเรียน 
ไม่เคยเกิด เราก็รู้ว่าเขาเกิดแล้วเขาแก้ไขอย่างไร"

'‘มีวิจัยทัศน์ท่ีกว้างไกล เป็นคนท่ีขยันสม่ําเสมอ ทุ่มเทเวลาให้กับงาน 
เต็มท่ี มีอัธยาศรัยย้ิมแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ มีความยินดีท่ีจะเป็นวิทยากรให้ 
ความรู้ ให้ข้อทุเล เวลาเขาเชิญมา โดยมีความรู้ให้หลายๆ  ตามท่ีแต่ละท่ีเขา 
เชิญมา’’

(ครูเครือข่ายรุ่นท่ี 1 คนท่ี 3, 20 ก.พ. 45)
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ความคิดเห็นเก่ียวกับอนาคตภาพของโครงการครูแห่งชาติ ของ อ.ทองดี มีข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงจากการดำเนินงานในโครงการครูแห่งชาติในปัจจุบันดังน้ี

1. ด้านขอบข่ายของการยกย่องและให้รางวัลในฐานะครูแห่งชาติ ในความคิดของ
อ.ทองดี โครงการครูแห่งชาติควรมีการขยายขอบข่ายการยกย่องและให้รางวัล ให้ครอบคลุมครู 
ทุกประ๓ท และทุกระดับ โดยใม่มีการสมัคร

"แต่ละเขตก็ขอให้คัดโดยท่ีไม'มีการสมัคร ข้ันเขตตัวเองก็รู้อ̂  แล้วว่า 
มีครูดีค2เด่นท่ีสมควรยกย่องให้เป็นครูท่ีทำงานในระดับกว้างได้หรือไม่ ง้ันเขต 
การดีกษาก็ส่งเข้ามา ในเขตอาจจะมีระดับภาคก็ได้ช่วยกล่ันกรองอีกหลายๆ  
เขต อย่างเช่นภาคกลาง แล้วแต่ข้ันตอนอาจจะกรองมาว่าเหลือจำนวนเท่า 
ไหร่ในแต่ละข้ัน จนมาถึงสุดท้ายในระดับประเทศก็มากรองอีกทีนึงหรือมาคุ
อีกทินง"

(อ.ทองดี, 13 ธ.ค. 44)

2. ด้านกระบวนการดัดเลือกครูแห่งชาติ อ.ทองดี เสนอว่าทางโครงการครูแห่งชาติควร 
มีการกำหนดระดับข้ันในการคัดเลือกให้ชัดเจน เช่น เป็นครูแกนนำ เป็นครูต้นแบบ แล้วจึงมา 
เป็นครูแห่งชาติ ซ่ึงเหมือนกับการสะสมประสบการณ์มาเป็นลำดับข้ัน ทำให้ค่อนข้างเช่ือม่ันได้ 
ว่ามีแนวโน้มในการทำงานประลบความสำเร็จสูง

‘‘ถ้าเกิดว่าเรามีเกณฑ์มีกรอบท่ีชัดเจนในระดับท่ีบอกว่าเป็นครูแกนนำ 
ครูต้นแบบ ถ้ามันมีเกณฑ์ท่ีดีและม่ันคง เกณฑ์ท่ีมันยอมรับได้ เป็นลำดับมัน 
ก็’ดี, ดีตรงไหน ดีตรงท่ีว่าครูแห่งชาติมันค่อยๆ  ล่ังสมประสบการณ์ มันไม่ได้ 
ถ้าวกระโดด ข้ันการท่ีคุณเป็นครูดีเด่นหรือเป็นครูแกนนำคุณทำอะไรมาบ้าง
แล้วผลงาน หลังจากน้ันแล้วคุณมาเป็นอีกระดับนึง มาเป็นครูต้นแบบ คุณ 
ต้องทำอะไรยังไง ข้ันพอมาถึงครูแห่งชาติมันจะเก็บเก่ียวประสบการณ์มา
เร่ือยๆ  มันก็ทำให้เห็นแล้วว่าครูแห่งชาติก็สามารถทำงานได้ค่อนข้างเช่ือม่ัน
ข้ึนเพราะมันฝานประสบการณ์"

(อ.ทองดี, 13 ธ.ค. 44)

2 . ค ว า ม ค ิด เห ็น เก ี่ย ว ก บ อ น า ค ต ภ า พ ข 'อ ง โ ค ร ง ก า ร ค ร ูแ ห ่ง ช า ต ิ
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น อ ก จาก น ี้ย ังพ บ ว ่าค วรให ้ม ีก ารป ระ เม ิน ค ร ูแ ห ่งช าต ิระด ับ  1 แ ล ้ว ค ัด เล ือ ก เพ ื่อ เป ็น  

คร ูแห ่งชาต ิระด ับ  2 และระด ับ  3 ต่อไป โด ยต ้อ งม ีเก ณ ฑ ์ท ี,ช ัด เจ น แ ล ะม ีผ ู้ป ระ เม ิน ท ี่เข ้าใจ ใน ก าร  

จ ัด ก ิจ ก รรม ก าร เร ียน ก ารส อ น อ ย ่างช ัด เจ น

"ก็คิดว่าตอนน้ีจะทำอะไรมันต้องมีเกณฑ์ อย่างน้อยๆ  เกณฑ์คนท่ี
เป็นระดับ 2  ต้องเป็นระดับ 1 ทีน้ีก็ต้องดูต่อว่าสิงท่ีเคยทำมาในระดับ 1 ม ัน  

ปีนยันไดไหมว่าจะไปทำในระดับ 2 สำเร็จ มันเหน่ือย เม่ือยล้าเกินไปหรือ 
เปล่าท่ีจะไปต่ออีก 3 ปี ตรงน้ีคิดว่ามันต้องมีเกณฑ์แน่ๆ  แต่เกณฑ์ตรงน้ีคิด 
ว่าไม'น่าจะมีปัญหาเท่าระดับ 1 เพราะมันสกรีนไม่เหมือนดับคนท่ีจะเข้ามา
ใหม่ในระดับ 1 แ ต ่จากระดับ 1 ไประดับ 2  ดูง่ายๆ  อย่างตอนนีมี 4  คน 
มันคัดง่าย”

“ถ้าบอกว่าใครจะมาเป็นผู้คัดสรรถ้าพูดกว้างเป็นทะเลก็คือ ต้องมีผู้
เช่ียวชาญชำนาญการในเร่ืองการจัดเตรียมการเรียนการสอนท่ีแท้จริง แต่ที'น้ี 
จัดการเรียนการสอนท่ีแท้จริงมันก็ต้องเป็นครู แล้วครูคนไหนล่ะท่ีจะไปคัด
เลือกครูแห่งชาติ มันเป็นเร่ืองยาก เอาครูธรรมดาไปคัดครูแห่งชาติมันก็ดูยัง 
ไงอรู/, อย่างตอนน้ีท่ีคิดว่าน่าจะเป็นท่ียอมรับก็น่าจะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียว 
ชาญในสาขาน้ันๆ  ถ้าเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เช่ียวชาญท่ีทรงคุณวุฒิ 
ต้องเป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยท่ีมองประเด็นการเรียนการสอนในระดับ 
พ้ืนฐานออก”

(อ.ทองดี, 13 ธ.ค. 44)

3. ด้านการดำเนินงานในอนาคต อ.ทองดี เสนอว่าควรให้มีโครงการน้ีต่อไปถึงแม้ 
ว่าต้องเปล่ียนไปอยู่หน่วยงานใหม่ตามกำหนดของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 มาตรา 55 วรรค 2 “ให้มีกองทุนล้งเสริมครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนงานริเร่ิมสร้างสรรค์ ผลงานดีเด่น และเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ท้ังน้ีให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฏกระทรวง'’
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"คิดว่าในอนาคตของโครงการครูแห่งชาติจะไปอบุ่ท่ีกองทุนส่งเสริมครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการคิกษามากท่ีสุด เม่ือไปตรงน้ันแล้วเกณ ฑ ํใน
การคัด เกณฑ์การสนับสนุนซ่ึงกองทุนน้ันอาจจะมีงบประมาณโดยเฉพาะ
แล้วกีมีการแยกการบริหารงานออกมา คิดว่ามันเป็นเหมือนกับสำนักงาน
ประกันคุณภาพการคิกษา หริอ สสวท. ซ่ึงเป็นองค์กรอิสระ ง‘นเขาก็คงมี 
ความคล่องตัวในการบริหารกองทุนตรงน้ัใด้ดี คิดว่าน่าจะมีงบประมาณมาก 
พอสมควร เพราะฉะนันการท่ีจะมาสนับสนุนครูดีครูเด่นต้องมามีการร่าง
เกณฑ์กันใหม่หมดเลย"

(อ .ท องด ี, 13  ธ.ค. 44)

4. ด ้าน การป ระเม ิน โค รงก ารค ร ูแห ่งช าต ิ อ .ท อ งด ี ค ิด ว ่าค วรให ้ม ีการป ระเม ิน โค รงการ 

คร ูแห ่งช าต ิท ั้งโค รงก ารท ี่ได ้ด ำเน ิน งาน ม า 3 ป ีแ ล ้ว  เพ ื่อด ูผ ลก ระท บ จาก โค รงก ารน ี้ท ี่เก ิด ก ับ ผ ู้ท ี่ 

เก ี่ยวข ้อง ท ั้งต ัวค ร ูแห ่งช าต ิเอ ง น ัก เร ียน ข อ งค ร ูแ ห ่งช าต ิ ค ร ูเค ร ือ ข ่าย  น ัก เร ีย น ข อ งค ร ูเค ร ือ ข ่าย  

และเพ ื่อน ร ่วม งาน ท ี่โรงเร ียน  เพ ื่อน ำผล ไป ป ร ับ ป ร ุงแ ละพ ัฒ น าโค รงก ารค ร ูแห ่งช าต ิต ่อ

‘‘ล้ามีการประเมินในลักษณะลึกชะหน่อยว่าโครงการน้ีมันเป็นยังไง มี 
ผลกระทบทางตรงทางอ้อมอย่างไร ท้ังต่อตัวคIทุเห่งชาติ ท้ังต่อตัวครูเครือ
ข่ายและก็นักเรียนของครูแห่งชาติและนักเรียนของครูเครือข่าย รวมไปถึงว่า
ผลกระทบต่อสถาบันท่ีครูแห่งชาติล้งกัด เพ่ือนครู เพ่ือนร่วมงาน เป็นยังไง 
หลังจากท่ีเขาได้เป็นครูแห่งชาติ แล้วผลกระทบทางตรงทางอ้อมเป็นยังไง มัน 
น่าจ ะ ประเมินจะตายไปเพ่ือท่ีจะได้ไปวางแนวครูแห่งชาติในรุ่นต่อๆ  ไปว่ามันมี 
จุดอ่อนตรงน้ี มันมีจุดแข็งตรงน้ี ก็จะได้ไปแล้ไขไปเสริมตรงจุดแข็งให้ดีข้ึน 
ได้ไปแก้ไขข้อบกพร่อง ตรงน้ีก็ไม่มีเท่าท่ีรู้ เพราะการประเมินก็ประเมินโดยผู้ 
ทรงคุณวุฒิประจำสาขาวิชาตามงวดงาน แต่เป็นการประฒินงานท่ีครูแห่ง
ชาติทำ ไม่ใช่ประเมินโครงการครูแห่งชาติ"

(อ.ทองดี, 13 ธ .ค .44)
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